
กกต.รับรองสก.40เขต

รอเคาะ‘ชัชชาติ’31พค.

ข้ึนดีเซลเฉียด33บ./ลิตร

เม� อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.03 น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินไปยังหองแกรนดบอลรูม โรงแรม

แกรนด ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ทรงเปนประธานงานกาลาดินเนอร “สยามพัสตรา ภูษาสงาศิลป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง เน� องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม  2565” 

‘ปอม’ล่ันกลางครม.งบ-ซักฟอกผานฉลุย/ส่ังหามขาดประชุม
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เกียกกาย • คดี “แตงโม” ไมจบ! 

ซัดกันฝุนตลบลามเขยาพรรคไทยศรี                                        

วิไลย “ทนายเดชา” แคนฝงหุน 

“มงคลกิตติ์” จัดหนักย� นฟองกราวรูด

ใหหลุดเกาอี้ ขณะที่ กมธ.สิทธิมนุษย

ชนฯ ดับฝนแมแตงโมขอรับวัตถุปริศ                                             

นาจากบังแจก “สมชาย” ยันใหไม

ได ตองรออัยการชี้ขาดเพราะตํารวจ

ปดสํานวนคดีแลว ดาน “คุณหญิง      

พรทิพย” ชี้กุญแจไขบาดแผล ตอง

พิสูจนคราบเลือดบนเส้ือผาเกิดกอน

ตายหรือหลังจากลงนํ้า ขณะท่ี “อัยการ” 

พรอมตรวจสอบวัตถุพยาน

เม� อวันจันทร ที่กองบังคับการ

ปราบปราม (บก.ป.)

ทําเนียบรัฐบาล • ศบค.รายงานไทยติด

โควิดเพิ่ม 3.8  พันราย เสียชีวิต  26 ราย                                                      

นายกฯ ยํ้ารัฐบาลยังไมมีนโยบายใหถอดหนา 

กาก “สธ.” ประกาศ 1 มิ.ย.เลิกตรวจ ATK  

เช็กเฉพาะมีอาการ พรอมปรับรายงานติด

เชื้อโควิดใหม จอลดระดับภัยเหลือ 2 เฝา

ระวังฝดาษลิงพบ 1 ราย บินจากยุโรปมาตอ

เคร� องในไทย 2 ชั่วโมงเพ� อไปออสเตรเลีย 

เม� อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ 

ศบค.แถลงสถานการณการแพรระบาดใน

ประเทศไทย พบผูติดเชื้อรายใหม 3,854 

ราย  เปนการติดเชื้อในประเทศ 3,852 ราย 

มาจากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 

3,845 ราย มาจากการคนหาเชิงรุก  7 ราย 

มาจากเรือนจํา 2 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 

6,031 ราย  อยูระหวางรักษา 42,534 ราย 

อาการหนัก 882 ราย ใสทอชวยหายใจ 425 

ราย และผลตรวจ ATK บวกเพิ่ม 3,894 

ราย 

ทั้งนี้ เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 26 ราย เปน

ชาย 13 ราย หญิง  13 ราย 

กรุงเทพฯ • คนกรุงเรงรีบ แหโทร.สาย

ดวน กกต. 1444  จี้ถามจะประกาศรับรอง 

“ชัชชาติ” เปนผูวาฯ กทม.หรือไม โวยใช

เวลาพิจารณานาน ขณะที่ กกต.ประกาศ

รับรอง 40  ส.ก.แลว สวนผูวาฯ อยูระหวาง

ตรวจสอบชงที่ประชุม กกต.พิจารณาอังคาร

นี้ “เสาชิงชา” ติดปายช� อพอเมืองคนใหม

แลว พรอมกําหนดการตอนรับแครอ กกต.

รับรอง “อนุทิน” ปดโยนปญหาสายสีเขียว

ให “ชัชชาติ” เช� อสางปมไดไมยาก ย้ําตอง

ยึดประโยชน ปชช.

เม� อวันที่ 30 พฤษภาคม มีรายงาน

จากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง                               

(กกต.) ระบุวา จากกรณีที่ปรากฏเปนขาว                     

วาการประชุม กกต.มีวาระนําเสนอรายงาน

ผลคะแนนการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพ 

มหานคร (ผูวาฯ กทม.) และสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขาสูที่ประชุมเพ� อ

พิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง 

โดยเฉพาะตําแหน�งผูวาฯ กทม. ซึ่งนายชัช

ชาติ สิทธิพันธุ ผูสมัครหมายเลข 8 ในนาม

อิสระ ไดรับคะแนนสูงสุดเปนอันดับ 1 ดวย

คะแนน 1,386,215 คะแนนนั้น  

ปรากฏวาตั้งแตชวงเชา มีประชาชน

โทรศัพทเขามาสอบถามเร� องดังกลาวผาน

สายดวน 1444 เปนจํานวนมาก โดยเฉพาะ

ประเด็นวาจะรับรองผลการเลือกตั้ง

ไทยโพสต • สุดอ้ัน กบน.ปรับข้ึนราคาดีเซล

ลิตรละ 1 บาท อยูที่ 32.94 บาท แยมแอล

พีจีจอปรับ 1 มิ.ย.นี้อีก 15 บาท เปน 363 

บาท/ถัง 15 กก. “สบน.” แจงไมมีหนาที่

ชวยกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงกูเงินเติมสภาพ

คลอง 3 หม� นลานบาท พรอมกางตัวเลข

หนี้สาธารณะสิ้นปงบ 65 อยูที่ 61.46% กา

รันตีรัฐบาลยังมีชองกูเงินพิเศษได แตตองดู

เหตุผลและความจําเปนเทานั้น

เม� อวันจันทร นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท 

ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนน้ํามันเชื้อ

เพลิง (สกนช.) เปดเผยวา ที่ประชุมคณะ

กรรมการบริหารกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง (กบน.) 

มีมติเห็นชอบใหปรับราคาขายปลีกน้ํามัน

ดีเซลในประเทศขึ้น 1 บาท/ลิตร จาก 31.94 

บาท/ลิตร เปน  32.94 บาท/ลิตร มีผลตั้งแต

วันที่ 31 พ.ค.65 เปนตนไป โดยรัฐยังเขาไป

ชวยเหลือสวนที่ราคาน้ํามันดีเซลปรับเพิ่ม

ขึ้นครึ่งหนึ่งตามนโยบายของรัฐบาล เพ� อไม

ใหเกิน  35 บาท/ลิตร ตามเพดานที่กําหนด

ไว  

โดยการปรับข้ึนอัตราดีเซลคร้ังน้ี เน� อง 

จากสถานการณราคาน้ํามันตลาดโลกยัง

ผันผวนตอเน� อง จากหลายปจจัยที่เกิดกับ

ประเทศขนาดใหญทางเศรษฐกิจ สงผลให

ราคาน้ํามันดีเซลเม� อปลายสัปดาหกอนอยูที่  

149.49 เหรียญสหรัฐฯ/บารเรล เพิ่มขึ้นจาก

สัปดาหกอนหนาอยูที่ 138 เหรียญสหรัฐฯ/

บารเรล โดยเฉพาะมาตรการคว่ําบาตรตอ

รัสเซีย และน้ํามันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ที่

ลดลง ประกอบกับประเทศจีนเตรียมการ

เปดประเทศ 

“ที่ประชุมไดประเมินแนวโนมราคา

น้ํามันดิบชวงสัปดาหหนาจะยังคงมีราคาสูง 

หากไมมีปจจัยที่มีนัยสําคัญเกิดขึ้น การปรับ

ราคาดังกลาวจึงเปนการทยอยปรับขึ้น  เพ� อ

ไมใหกระทบตอคาครองชีพของประชาชน

มากนัก ซึ่งวันที่ 6 มิ.ย.65 กบน.จะพิจารณา

ทบทวนราคาดีเซลประจําสัปดาหอีกครั้ง 

โดยจะคํานึงถึงราคาน้ํามันตลาดโลกเปน

ปจจัยหลัก

‘ดัชนี MPI’ 

ทะยาน 8 เดือนติด

ทําเนียบรัฐบาล • “ประยุทธ” กําชับ

รัฐมนตรีและ ส.ส.รัฐบาลรวมประชุมถกงบ

ประมาณป 2566 วงเงิน 3.18 ลานลาน

บาท “บิ๊กปอม” ลั่นกลางวงประชุม ครม.

บอกผานฉลุยแน� ใหมั่นใจทั้งเร� องนี้และศึก

อภิปรายไมไววางใจ ทุบโตะอยูจนครบอายุ 

“บิ๊กตู” รับขอใหสมพรปาก “วิษณุ” เตือน

ระวังชวงเย็นวันพุธฝายคานเลนเกมนับองค

ประชุม เพราะนายกฯ ติดภารกิจ “ภท.-

ปชป.-ชทพ.” ประสานเสียงหนุนแน� “ธรรม 

นัส” ยันยึดผลประโยชน โหวตผาน สวน

ฝายคานยํ้าคําเดิมโหวตควํ่าไมใชงดออกเสียง 

แตขอเปน กมธ.เหมือนเดิม

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม ในการ

ประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 4 

ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง) 

เปนพิเศษ จะมีระเบียบวาระพิจารณาเร� อง

ดวนรางพระราชบัญญัติงบประมาณราย

จายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2566 วงเงิน 

3,185,000,000,000 บาท ที่คณะรัฐมนตรี 

(ครม.) เปนผูเสนอ ทําใหเม� อวันจันทรมีความ

เคล� อนไหวเร� องดังกลาวอยางคึกคัก

โดยนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลัง

การประชุม ครม. วา พล.อ.ประยุทธ  จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม มี                                                     

คําปรารภในการประชุม ครม.ถึงการประชุม

สภาเพ� อพิจารณาราง พ.ร.บ.งบประมาณ

รายจายประจําป 2566 โดยฝากถึงรัฐมนตรี

ทุกคนขอใหอยูรวมรับฟงการอภิปรายที่จะ

มีขึ้นระหวางวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. เพราะ

มีความสําคัญตอการใชจายภาครัฐและการ

สงเสริมการลงทุน  พรอมกําชับขอใหทุกคน 

ชวยกันช้ีแจงขอสงสัยตางๆ ตอบคําถามดวย

หลักการขอเท็จจริง ขอใหสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร (ส.ส.) ถกเถียงกันอยางมีคุณภาพ

“นายกฯ ยังไดขอบคุณพรรครวมรัฐ                                          

บาลท่ีช่วยกันทํางานเพ่ือประเทศและเพ่ือ

ประชาชนมาโดยตลอด โดยขอยืนยันวาจะ                                                         

ปฏิบัติหนาท่ีอยางทุมเทเต็มความสามารถใน

ขณะที่ยังดํารงตําแหน�ง ซึ่ง พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ รองนายกฯ ยังกลาวเสริมวา

รัฐบาลยังมีความม่ันคง และจะสามารถผาน

พนทั้งการอภิปรายราง พ.ร.บ.งบประมาณ

รายจายประจําป 2566 และการอภิปราย

ไมไววางใจที่จะเกิดขึ้น ซึ่งรัฐบาลชุดนี้จะ

ทําหนาที่จนครบวาระแน�นอน” นายธนกร

กลาว

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันอังคารที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  1  ค่ํา  เดือน  7  ปขาล
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สธ.เฝาติดตาม12ราย

สัมผัสผูปวย‘ฝดาษลิง’

ทําไมตะวันตกจึงรอนใจ

เม� อจีนจับมือหมูเกาะโซโลมอน?

รวบผัวโหด

ใชมีดปาดคอเมียสาหัส

อานตอหนา 2

ทุบโตะอยูครบเทอม
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2 ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บถอยหลังบางพื้นที่ของประเทศไทย ที่ประชาชน

จะสามารถถอดแมสก์หรือหน้ากากอนามัยได้ ซึ่ง

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เตรียมปรับมาตรการ

ถอดแมสก์ในพื้นที่นำาร่อง แต่ในส่วนของ 3 กลุ่ม อัน

ประกอบด้วย กลุ่มผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยง, ผู้ที่อยู่ในสถานที่ปิดและ

อากาศไม่ถ่ายเท และการเข้าร่วมกิจกรรมกับคนจำานวนมาก

สำ�หรับพื้นที่นำ�ร่องถอดแมสก์ หรือหน้�ก�กอน�มัย ใน 31 

จังหวัด ได้แก่ พื้นที่เฝ้�ระวัง (สีเขียว) 14 จังหวัด ได้แก่ ชัยน�ท, 

พิจิตร, อ่�งทอง, น่�น, มห�ส�รค�ม, ยโสธร, นครพนม, ลำ�ป�ง, 

อำ�น�จเจริญ, บุรีรัมย์, ตร�ด, สุร�ษฎร์ธ�นี, สุรินทร์ และอุดรธ�นี

และพื้นที่นำ�ร่องท่องเที่ยว (สีฟ้�) 17 จังหวัด ได้แก่ 

กรุงเทพมห�นคร, กระบี่, ก�ญจนบุรี, จันทบุรี, ชลบุรี, เชียงใหม่, 

เชียงร�ย, นครร�ชสีม�, นนทบุรี , นร�ธิว�ส, ปทุมธ�นี , 

ประจวบคีรีขันธ์, พังง�, เพชรบุรี, ภูเก็ต, ระยอง และสงขล� โดย

หลังจ�กนี้จะต้องมีก�รรอมติจ�กที่ประชุมชุดใหญ่ ศบค. และก�ร

ประก�ศลงในพระร�ชกิจจ�นุเบกษ�เพื่อใช้อย่�งเป็นท�งก�รทั่ว

ประเทศ

อย่�งไรก็ต�ม ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ โควิด-19 ที่กำ�ลัง

คลี่คล�ยลงเป็นลำ�ดับ และเข้�สู่ โรคประจำ�ถิ่น ก็มีสถ�นก�รณ์

โรคฝีด�ษว�นร มีร�ยง�นผู้ป่วยทั่วโลก 494 ร�ย โดยก�รระบ�ด

ยังคงเป็นก�รติดต่อจ�กคนสู่คน ล่�สุดประเทศไทยนั้นก็ยิ่งต้อง

เฝ้�ระวังเพิ่มขึ้นอย่�งเข้มข้นต�มลำ�ดับ หลังจ�กก�รที่ นพ.จักรรัฐ 

พิทย�วงศ์อ�นนท์ ผู้อำ�นวยก�รกองระบ�ดวิทย� กรมควบคุมโรค 

(คร.) ได้ระบุว่� จ�กก�รตรวจสอบที่สน�มบินเร�พบว่� มีช�วต่�ง

ช�ติ 1 ร�ยที่บินม�จ�กประเทศท�งยุโรป 

โดยเดินท�งเข้�ม�และแวะพักเครื่องระหว่�งท�งใน

ประเทศไทย หรือทร�นซิท เพื่อต่อไปยังประเทศออสเตรเลีย โดย

ทร�นซิทประม�ณ 2 ชั่วโมง ซึ่งยังไม่มีอ�ก�ร แต่ไปพบอ�ก�รที่

ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นร�ยนี้ในส่วนของผู้สัมผัสใกล้ชิดยังไม่

สัมผัสเสี่ยงสูง แต่ก็มีก�รติดต�มผู้สัมผัสใกล้ชิดที่เป็นผู้ โดยส�ร

เครื่องบินและลูกเรือรวม 12 คน ซึ่งติดต�มแล้ว 7 วันยังไม่มี

อ�ก�ร โดยต้องติดต�มต่อไปให้ครบ 21 วัน

แน่นอนว่า นี่คือสถานการณ์ที่ทำาให้เกิดความวิตกกังวล

ตามติดขึ้นมา ถึงการไล่หลังตามมาติดๆ ในประเทศของคนไทย

ที่หวาดกลัวว่าจะเผชิญโรคฝีดาษวานร แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่

สำาคัญที่สุดคือ มีสติและอยู่แบบไม่ตื่นตระหนก ภายใต้ความรู้ 

ความเข้าใจ และความไม่ประมาท โดยเฉพาะการรักษาระยะ

ห่าง และสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ก็เป็นสิ่งที่แพทย์

ระบุว่า สามารถที่จะป้องกันได้ทั้ง 2 โรค นั่นคือ โควิด-19 และ

ฝีดาษวานร ซึ่งยังถือว่าเป็นหัวใจสำาคัญในหลักการปฏิบัติเพื่อ

ดูแลตนเองของคนไทย ที่ยังต้องใช้ชีวิตท่ามกลางโรคภัยระบาด

อย่างไม่ประมาทเป็นที่ตั้ง!. 

นน้ี จับตาความร้อนแรงท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วงเงิน 3.18 ล้านล้านบาท ว�ระ

ที่ 1 รับหลักก�ร

ฝ่�ยค้�นโหมโรงเตรียมชำ�แหละ “สุทิน คลังแสง” ส.ส.มห� 

ส�รค�ม จ�กพรรคเพื่อไทย ปล่อยหมัดแรกอัดร่�ง พ.ร.บ.งบปี 66 

ฉบับขอทานเลี้ยงวันเกิด 

ด้�น หัวหน้าพรรคเพื่อไทย-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่�น ระบุ

ว่� ก�รจัดงบประม�ณแผ่นดินในก�รบริห�รร�ชก�รสำ�หรับปี 66 และ

ตั้งเป้�จัดเก็บร�ยได้เกินคว�มเป็นจริง เป็นตัวเลขอุปโลกน์

ฝ่�ยค้�นส่งสัญญ�ณชัดเจน “ไม่รับหลักการ” ร่�ง พ.ร.บ.งบ

ปี 66 แน่นอน ทว่�เมื่อคร�วพิจ�รณ�ร่�ง พ.ร.บ.งบ ปี 65 ว�ระแรก 

รับหลักก�ร ฝ่�ยค้�นก็ลงมติไม่เห็นชอบ 201 คะแนน ส่วนเสียงเห็น

ชอบ 269 คะแนน 

แม้แต่อดีตสห�ย รุ่นก่อตั้งพรรคพลังประช�รัฐ “สันติ กีระ

นันทน์” อดีต ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ ปัจจุบันเป็นรองหัวหน้�พรรคสร้�ง

อน�คตไทย (สอท.) ยังออกม�วิพ�กษ์วิจ�รณ์ว่� งบปี 66 มีเรื่องที่ต้อง

ท้วงติง 8 เรื่อง 1.รัฐบ�ลไม่ส�ม�รถจัดเก็บร�ยได้ได้ต�มเป้�หม�ย                                                                       

และพล�ดเป้�ทุกปี เป็นภ�ระหนี้ส�ธ�รณะที่กู้ม�ม�กกว่�ที่ค�ด                    

ไว้ 2.โครงสร้�งก�รจัดสรรงบไม่สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์จริง ตั้งแต่

ปี 2563-2566 โดยปี 64-65 มีโควิด-19 ดังนั้นงบปี 66 จะต้องฟื้นฟู 

แต่กล�ยเป็นก�รทำ�งบแบบรูทีน 3.งบให้หน่วยรัฐ คือ กระทรวง ทบวง 

กรม ที่ได้รับเป็นงบบุคล�กร แสดงให้เห็นว่�ติดหล่ม 4.ร�ยจ่�ยลงทุน 

21.28% รวมค่�ตอบแทบคนทำ�โครงก�ร แต่แยก 15.46% เป็นงบ

ลงทุนสินทรัพย์ ที่สร้�งร�ยได้ให้ประเทศ ซึ่งน้อยม�ก จึงเป็นเหตุให้ตั้ง

งบ 3.185 ล้�นล้�นบ�ท  

5.งบที่เป็นเงินอุดหนุน 35-26% ทำ�ให้ตรวจสอบย�ก และเป็น

งบกระทรวง 60.55% 6.งบกล�งกว่� 590 ล้�นบ�ท หรือ 18.54% ที่

แก้ฉุกเฉิน ไม่ส�ม�รถแก้ปัญห�ได้จริง 7.ส่วนงบบูรณ�ก�รเกือบ 7% 

ใน 15 แผนง�น แต่เป็นก�รซุกงบที่จะไม่เห็นในหน่วยง�นรับ และ 

8.งบซื้ออ�วุธ จะไปอยู่ในยุทธศ�สตร์เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถกองทัพ 

เกือบ 6 หมื่นล้�นบ�ท ใน 3 เหล่�ทัพ และยังมีแผนระยะย�ว กว่� 

4 แสนล้�นบ�ท ใน 10 ปี แม้ประเทศต้องมีคว�มมั่นคงท�งทห�ร 

แต่ในภ�วะเศรษฐกิจแบบนี้ควรลด แล้วนำ�งบไปใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้

ประช�ชนทำ�กินก่อน 

สิ่งที่ต้องจับต� นอกจ�กเสียงวิพ�กษ์วิจ�รณ์จ�กภ�คส่วนต�่งๆ 

โรคโดวิด-19 และฝีดาษวานร

ตั้งตนอยู่บนความไม่ประมาท

นั

กางร่าง พ.ร.บ.งบปี 66
จับตางบกลาง-กห. แก๊ง ‘สวิงโหวต’

ของสังคม เกมในสภ�ฯ ยังเป็นส่วนสำ�คัญ ทีเด็ดทีข�ดอยู่ที่ก�รโหวต

รับหลักก�ร โดยเฉพ�ะ “กลุ่มสวิงโหวต” เหมือนที่ “ประเสริฐ จันทร

รวงทอง” ส.ส.นครร�ชสีม� พรรคเพื่อไทย กล่�วไว้ว่� “ฝ่ายค้านมี 

ส.ส.อยู่ 206 เสียง ส่วนฝ่ายรัฐบาลมีอยู่ 230 กว่าๆ แต่ไม่เกิน 240 

เสียง แม้จะมีเสียงต่างกัน 30 กว่าเสียง แต่สถานการณ์เช่นนี้ รัฐบาล

จะประมาทไม่ได้ ต้องจับตากลุ่มสวิงโหวตคือ พรรคเศรษฐกิจไทยและ

พรรคเล็กต่างๆ จะลงมติไปทางใด ยังประเมินไม่ออกว่ากลุ่มนี้จะเท

คะแนนไปให้ฝ่ายใด”

อย่�งไรก็ต�ม การอภิปรายงบปี 66 ในวาระแรกนี้ จับ

สัญญ�ณฝ่�ยค้�นพุ่งเป้�ถล่ม งบกลาง และ งบจัดซื้ออาวุธของ

กระทรวงกลาโหม ซึ่ง งบกลาง เสนอขอรับก�รจัดสรรม�กที่สุด 

วงเงิน 590,470,000,000 บ�ท โดย อันดับที่ 1 เป็นเงินเบี้ยหวัด 

บำ�เหน็จ บำ�น�ญ วงเงิน 322.790,000,000 บ�ท โดยเพิ่มจ�กปี 65 

จำ�นวน 12,198 ล้�นบ�ท อันดับที่ 2 เงินสำ�รองจ่�ยเพื่อกรณีฉุกเฉิน

หรือจำ�เป็น วงเงิน 92,400,000,000 บ�ท โดยเพิ่มจ�กปี 65 จำ�นวน 

3,400 ล้�นบ�ท 

อันดับที่ 3 ค่�ใช้จ่�ยในก�รรักษ�พย�บ�ลข้�ร�ชก�ร ลูกจ้�ง 

และพนักง�นของรัฐ วงเงิน 76,000,000,000 บ�ท โดยเพิ่มจ�กปี 65 

จำ�นวน 2,000 ล้�นบ�ท อันดับที่ 4 เงินสำ�รอง เงินสมทบ และเงิน

ชดเชยของข้�ร�ชก�ร วงเงิน 75,980,000,000 บ�ท โดยเพิ่มจ�กปี 

65 จำ�นวน 3,610 ล้�นบ�ท อันดับที่ 5 เงินเลื่อนเงินเดือนและเงิน

ปรับวุฒิข้�ร�ชก�ร 10,000,000,000 บ�ท โดยลดจ�กปี 65 จำ�นวน 

1,547 ล้�นบ�ท 

สำาหรับภาพรวมงบรายจ่ายกระทรวงกลาโหม เสนอขอจัดสรร

งบ วงเงิน 197,292 ล้�นบ�ท โดยสำ�นักง�นปลัดกระทรวงกล�โหมเสนอ

วงเงิน 9,238 ล้�นบ�ท เพ่ิมจ�กปี 65 จำ�นวน 86 ล้�นบ�ท กองทัพบก 

วงเงิน 96,573 ล้�นบ�ท โดยลดจ�กปี 65 จำ�นวน 3,039 ล้�นบ�ท และ

มีก�รจัดสรรให้กับงบร�ยจ่�ยบุคล�กร 60,237 ล้�นบ�ท กองทัพเรือ 

วงเงิน 40,322 ล้�นบ�ท โดยเพ่ิมจ�กปี 65 จำ�นวน 115 ล้�นบ�ท และ

มีก�รจัดสรรให้กับงบร�ยจ่�ยบุคล�กร 21,511 ล้�นบ�ท  

กองทัพอากาศ วงเงิน 36,112 ล้�นบ�ท โดยลดจ�กปี 65 

จำ�นวน 1,681 ล้�นบ�ท และมีก�รจัดสรรให้กับแผนง�นยุทธศ�สตร์

พัฒน�ศักยภ�พก�รป้องกันประเทศ และคว�มพร้อมเผชิญภัยคุกค�ม

ทุกมิติ ม�กที่สุด 18,084 ล้�นบ�ท กองบัญชาการกองทัพไทย วงเงิน 

14,541 ล้�นบ�ท โดยเพิ่มจ�กปี 65 จำ�นวน 57 ล้�นบ�ท และมีก�ร

จัดสรรให้งบร�ยจ่�ยบุคล�กร 7,120 ล้�นบ�ท และสถ�บันเทคโนโลยี

ป้องกันประเทศ วงเงิน 504 ล้�นบ�ท โดยเพิ่มจ�กปี 65 จำ�นวน 415 

ล้�นบ�ท 

ท้ังน้ีท้ังน้ัน เมื่อโหวตผ่านวาระหน่ึงแล้ว ยังต้องลุ้นในช้ันกรรมาธิ 

การว่าจะปรับลด ปรับเพิ่มอย่างไร.

วั

ทุบโต๊ะ

ร�ยง�นข่�วจ�กทำ�เนียบรัฐบ�ลแจ้งว่� 

ในก�รประชุม ครม.คร้ังน้ี พล.อ.ประยุทธ์แจ้งต่อ

ท่ีประชุมถึงก�รพิจ�รณ�ร่�ง พ.ร.บ.ว่� น�ยชวน 

หลีกภัย ประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร ได้ขอให้มีน�

ยกฯ และรองน�ยกฯ น่ังบนบัลลังก์ตลอดเพื่อฟัง

ก�รอภิปร�ยงบประม�ณ จึงขอให้รองน�ยกฯ 

ไปแบ่งเวล�และจัดเวรกันดูว่�จะอย่�งไร และ

ยืนยันให้ตอบฝ่�ยค้�นต�มข้อเท็จจริง มีข้อมูล

ในก�รตอบ ต้องคำ�นึงถึงเรื่องกระจ�ยอำ�น�จ 

แต่ถึงอย่�งไรก�รต้ังงบประม�ณสูงไปก็ถูกด่�

เหมือนเดิม แต่ขอฝ�กทุกคนให้ช่วยกันตอบ ไม่

เช่นน้ันงบประม�ณจะมีปัญห� 

ขณะท่ีน�ยอนุช� น�ค�ศัย รัฐมนตรี

ประจำ�สำ�นักน�ยกฯ ในฐ�นะคณะกรรมก�ร

ประส�นง�นพรรคร่วมรัฐบ�ล  (วิปรัฐบ�ล) 

ได้ช้ีแจงร�ยละเอียดให้ท่ีประชุมทร�บถึงเวล�

ก�รอภิปร�ย ซ่ึง พล.อ.ประยุทธ์ระบุให้ทุกคน

บริห�รเวล�ให้ดี ให้ทุกคนได้มีโอก�สช้ีแจง 

ทำ�ให้น�ยอนุทิน ช�ญวีรกูล รองน�ยกฯ และ 

รมว.ส�ธ�รณสุขกล่�วเสริมว่� ก�รพิจ�รณ�

ร่�ง พ.ร.บ.งบประม�ณคร้ังน้ีอ�จเป็นโอก�ส

คร้ังสุดท้�ยของรัฐบ�ลน้ี เพร�ะปีหน้�อ�จไม่

ได้ทำ� ฝ่�ยค้�นจะทำ�ทุกอย่�งเพื่อให้เกิดผลกระ

ทบต่อรัฐบ�ล ดังน้ันเร�ไม่ใช่ทำ�แค่ให้ผ่�น แต่

ควรทำ�ให้เห็นว่�รัฐบ�ลมีเสียงเข้มแข็งเพียงพอ  

เพื่อให้มีคว�มเชื่อม่ันจะได้ง่�ยต่อก�รอภิปร�ย

ไม่ไว้ว�งใจ 

น�ยกฯ กล่�วเสริมว่� “ตรงน้ีเห็นด้วย 

เพร�ะเร�ไม่ได้ทำ�เพื่อผมคนเดียว ผมอย่�งไร

ก็ได้ พร้อมทำ�พร้อมไม่ทำ� แต่เร�ทำ�เพ่ือทุก

คนในรัฐบ�ล ทำ�เพื่อประเทศ ขอให้อยู่กันใน

ห้องประชุมให้ครบด้วย” 

ด้�นน�ยวิษณุ เครือง�ม รองน�ยกฯ 

ลุกข้ึนช้ีแจงว่�  ก�รอภิปร�ยร่�ง พ.ร.บ.งบ

ประม�ณมีเวล� 3 วัน โดยวันพุธท่ี 1 มิ.ย. เวล�

ประม�ณ 17.00 น. ขอให้ทุกพรรคกำ�ชับ ส.ส.ให้

อยู่ในสภ�อย่�ข�ด เพร�ะน�ยกฯ มีภ�รกิจ

ต้อนรับ น�ยกรัฐมนตรี สปป.ล�ว ดังน้ันช่วง

เวล�ดังกล่�วอ�จเกิดอุบัติเหตุโดยฝ่�ยค้�นอ�จ

ชิงนับองค์ประชุมข้ึนได้ ถึงตรงน้ี  พล.อ.ประยุทธ์

ได้กล่�วข้ึนว่�ขอคว�มร่วมมือด้วยนะ ทำ�ให้ 

พล.อ.ประวิตรกล่�วด้วยน้ำ�เสียงม่ันใจว่� “ขอ

ให้ม่ันใจว่�เร�ต้องอยู่ ม่ันใจครับว่�งบต้องผ่�น 

ครม.ต้องอยู่ต่อไป ผมม่ันใจว่�เร�เป็น ครม.ต่อ

ไป จนถึงอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจ และจะผ่�นไป

ได้ และเป้�หม�ยคือทำ�ง�นหลักให้ประเทศจน

ครบอ�ยุรัฐบ�ล” 

บิ๊กตู่ขอให้สมพรปาก

เมื่อ พล.อ.ประวิตรกล่�วจบ ทั้งห้อง                                                                        

ประชุมต่�งปรบมือเสียงดังล่ัน และ พล.อ. 

ประยุทธ์จึงได้กล่�วว่� “สมพรป�กก็แล้วกัน” 

ในช่วงท้�ย พล.อ.ประยุทธ์ ได้อ่�น

เอกส�รของพรรคก้�วไกลท่ีชื่อ “งบประม�ณ 

ฉบับก้�วไกล” โดยหน่ึงในข้อวิจ�รณ์ท่ีหยิบยกข้ึน

ม�อ่�นคือของ น.ส.ศิริกัญญ� ตันสกุล ส.ส.บัญชี

ร�ยชื่อ รองหัวหน้�พรรคก้�วไกล โดยน�ยกฯ 

กำ�ชับว่� เมื่อรู้โจทย์อย่�งน้ีแล้วว่�โจทย์คืออะไร

ก็ให้ไปทำ�ก�รบ้�นแล้วกัน

ท้ังน้ี ก่อนก�รประชุม ครม. พล.อ.ประวิตร

ตอบคำ�ถ�มสื่อมวลชนส้ันๆ อย่�งหนักแน่นถึง

ร่�ง พ.ร.บ.งบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี 2566 

ว่�ได้คุยกับพรรคเล็กและพรรคเศรษฐกิจไทย 

(ศท.) แล้วหรือยังว่�จะลงมติให้ผ่�นหรือไม่ว่�  

“ผ่�น” แต่เม่ือถ�มเคลียร์ใจกับ พล.อ.วิชญ์ 

เทพหัสดิน ณ อยุธย� และ ร.อ.ธรรมนัส พรหม

เผ่� หรือยัง พล.อ.ประวิตรไม่ตอบคำ�ถ�มดัง

กล่�ว และข้ึนรถออกไปประชุม ครม.ทันที

น�ยชัยวุฒิ ธน�คม�นุสรณ์ รมว.ดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่�วเรื่องน้ีว่� 

ท่ีประชุม ครม.ม่ันใจว่�ร่�ง พ.ร.บ.งบประม�ณ

จะผ่�น โดย พล.อ.ประวิตรได้พูดในท่ีประชุม 

โดยให้คว�มม่ันใจว่�ร่�ง พ.ร.บ.งบประม�ณ

ผ่�นแน่นอน ขณะท่ี พล.อ.ประยุทธ์ได้ส่ังให้ทุก

กระทรวงเตรียมช้ีแจง เรื่องก�รนำ�งบประม�ณ

ไปใช้ประโยชน์กับประช�ชนอย่�งไร  โดยเฉพ�ะ

ก�รตอบคำ�ถ�มฝ่�ยค้�น และขอให้ ส.ส.พรรค

ร่วมรัฐบ�ลช่วยอภิปร�ยสนับสนุนก�รทำ�ง�น

ของรัฐบ�ล และให้ก�รสนับสนุนร่�ง พ.ร.บ.งบ

ประม�ณด้วย

“น�ยกฯ ย้ำ�ว่� ขอให้ช่วยกันช้ีแจง

และอยู่กันเป็นองค์ประชุมในสภ� ช่วยกันลง

มติให้ผ่�นไปให้ได้ ทำ�หน้�ท่ีให้สมบูรณ์ และ

ให้รัฐมนตรีอธิบ�ยให้ประช�ชนเข้�ใจถึงร�ย

ละเอียดของงบท่ีจะนำ�ไปใช้ ให้ประช�ชนเชื่อม่ัน

ในรัฐบ�ล  ซ่ึงในภ�พรวมม่ันใจว่�ร่�ง พ.ร.บ.งบ

ประม�ณทำ�ม�อย่�งดี ท่ีจะแก้ปัญห�บ้�นเมือง

ในภ�วะวิกฤตให้เกิดประโยชน์ เชื่อว่�น่�จะผ่�น

คว�มเห็นชอบ” น�ยชัยวุฒิกล่�ว

เม่ือถ�มว่� ฝ่�ยค้�นม่ันใจว่�จะคว่ำ�

ร่�ง พ.ร.บ.งบประม�ณได้ รัฐบ�ลเตรียมรับมือ

อย่�งไร น�ยชัยวุฒิกล่�วว่�  เป็นสิทธ์ิของ

ฝ่�ยค้�นท่ีจะมีคว�มเห็นท�งก�รเมืองต่�งจ�ก

รัฐบ�ล ก็ให้ลองทำ�ดูไม่เป็นไร แต่เร�ม่ันใจว่�

เร�ส�ม�รถรวมเสียงได้ 

น�ยอนุทินกล่�วถึงก�รคว่ำ�ร่�ง พ.ร.บ.งบ

ประม�ณว่�  เป็นกระบวนก�รประช�ธิปไตย ถ้�

ฝ่�ยค้�นเห็นว่�รัฐมนตรีคนไหนปฏิบัติหน้�ท่ีไม่มี

ประสิทธิภ�พ ไม่เหม�ะสมหรือมีก�รทุจริต ควร

ไปใช้ว�ระในก�รอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจอภิปร�ยท่ี

ตัวรัฐมนตรีโดยตรง แต่เรื่องงบประม�ณ ถ้�ร่�ง 

พ.ร.บ.งบประม�ณมีปัญห� จะมีผลต่อก�รนำ�งบ

ประม�ณม�ใช้

น�ยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองน�ยกฯ 

และ รมว.พ�ณิชย์ ในฐ�นะหัวหน้�พรรค

ประช�ธิปัตย์ กล่�วว่� เท่�ท่ีตรวจสอบเสียง

สนับสนุนรัฐบ�ลยังมีอยู่ ส่วนท่ีมีติงกันว่�ก�รจัด

ทำ�งบประม�ณปี 2566 คร้ังน้ีทำ�ให้ไม่ส�ม�รถ

กู้เพ่ิมได้อีกน้ัน คิดว่�ก�รจัดทำ�งบประม�ณไม่

ว่�รัฐบ�ลไหน ก็ต้องจัดต�มสถ�นก�รณ์และ

สภ�พเศรษฐกิจ และแต่ละช่วงสถ�นก�รณ์

ของประเทศมีคว�มแตกต่�งกัน เชื่อว่�รัฐบ�ล

พย�ย�มทำ�อย่�งดีท่ีสุดในก�รจัดทำ�งบประม�ณ 

ทุกคนอย�กเข้�ไปแก้ปัญห�ได้ม�กกว่�น้ี แต่

ภ�วะข้อจำ�กัดท�งเศรษฐกิจทำ�ให้ทำ�ได้ต�มข้อ

จำ�กัดท่ีมีอยู่

ศท.พร้อมหนุนงบประมาณ

น�ยวร�วุธ ศิลปอ�ช� รมว.ทรัพย�กร 

ธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม ในฐ�นะประธ�น

คณะกรรมก�รนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์พรรค

ช�ติไทยพัฒน� กล่�วเช่นกันว่� เป็นสิทธ์ิของ

ฝ่�ยค้�นที่เมื่อพิจ�รณ�แล้วจะเห็นด้วยหรือ

ไม่เห็นด้วย  แต่ในฐ�นะทำ�ง�นอยู่ในรัฐบ�ล

ขณะน้ี เห็นว่�ยังมีหล�ยอย่�งท่ีเร�อย�กทำ� 

พรรค ชทพ.สนับสนุนก�รทำ�ง�นของรัฐบ�ล 

อย่�งเต็มท่ี 

ด้�น ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่� ส.ส.พะเย� 

พรรค ศท. กล่�วว่�ยังยืนยันแนวคว�มคิดเดิม 

ว่�งบส่วนใดทำ�ให้เกิดประโยชน์กับประช�ชน

และเป็นประโยชน์กับบ้�นเมือง เร�ยินดี

สนับสนุน แต่ถ้�งบส่วนใดเมื่อนำ�ม�พิจ�รณ�ใน

ช้ันของคณะกรรม�ธิก�รแล้ว ไม่เกิดประโยชน์

กับประช�ชนและบ้�นเมือง เร�จำ�เป็นต้องม�

น่ังคุยกัน

เมื่อถ�มว่� ก�รมองไปถึงช้ันต้ัง กมธ. 

แล้ว แสดงว่�พรรคเศรษฐกิจไทยจะให้

คว�มเห็นชอบในช้ันว�ระรับหลักก�รใช่หรือ

ไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่�วว่� ในวันท่ี 31 พ.ค. 

เวล�  09.00 น.พรรคจะประชุมกัน แต่ในก�ร                                                           

อภิปร�ยน้ันจะไม่เป็นผู้อภิปร�ย โดยจะให้

สม�ชิกพรรคเป็นผู้อภิปร�ย 

น�ยพีระวิทย์ เรื่องลือดลภ�ค ส.ส.บัญชี

ร�ยชื่อ พรรคไทรักธรรม และสม�ชิกกลุ่ม 16 

เผยว่� ร.อ.ธรรมนัสได้ห�รือกลับกลุ่ม 16 เมื่อ

ช่วงเช้� และบอกว่�ไปขว�งก�รจัดสรรงบ

ประม�ณไม่ได้ เพร�ะเป็นผลประโยชน์ของ

ประช�ชน  แต่ห�กมีประเด็นอะไรท่ีไม่ชอบม�

พ�กล ระหว่�งก�รพิจ�รณ�ก่อนลงมติก็จะมีก�ร

ส่งสัญญ�ณกันอีกคร้ังหน่ึง แต่ก็ค�ดว่�น่�จะ

ผ่�นว�ระรับหลักก�รได้ ส่วนเรื่องก�รอภิปร�ย

ไม่ไว้ว�งใจก็ห�รือกันว่� ห�กไม่ส�ม�รถพุ่งเป้�

ก�รอภิปร�ยไปท่ีน�ยกฯ ก็ขอเน้นท่ีรัฐมนตรี

เป็นร�ยบุคคล  

“ขอยืนยันถึงคว�มสัมพันธ์ระหว่�งพรรค

เศรษฐกิจไทยและกลุ่มพรรคเล็กกลุ่ม 16 ห�ก

รวมกันแล้วมีม�กกว่� 40  ส.ส.ในมือของ 

ร.อ.ธรรมนัส เพร�ะมี ส.ส.ใน พปชร.วันน้ีและ

พรรคร่วมรัฐบ�ลอีก 3-4 คน เตรียมเปิดเผย

ร�ยชื่อร่วมมือท�งก�รเมืองหลังจ�กน้ี” น�ยพี

ระวิทย์กล่�ว

มีร�ยง�นว่� ในช่วงค่ำ� พล.อ.ประวิตร

นัดพบกลุ่ม 16  เพื่อห�รือท่ีมูลนิธิอนุรักษ์ป่�

รอยต่อฯ ด้วย

ส่วน นพ.ชลน่�น ศรีแก้ว ส.ส.น่�น 

หัวหน้�พรรคเพ่ือไทย (พท.) และผู้นำ�ฝ่�ย

ค้�น ในสภ� ยืนยันว่� ส่ิงท่ีพบเจอในก�ร

จัดงบประม�ณปีน้ีค่อนข้�งสุ่มเส่ียงม�ก โดย

เฉพ�ะปีน้ีเป็นปีท่ีเกิดวิกฤตท้ังโควิด สงคร�ม 

เศรษฐกิจ และคว�มขัดแย้งต่�งๆ แต่วิธีก�ร

จัดงบประม�ณไม่ตอบสนองก�รแก้ปัญห�

ให้ประเทศ และส่ิงท่ีเร�เจอเสมือนเป็นท�ง                     

ตัน สุ่มเส่ียงต่อก�รทำ�ผิดกฎหม�ยท่ีเก่ียวข้อง 

ไม่ว่�จะเป็น พ.ร.บ.ว่�ด้วยวินัยก�รเงินก�รคลัง 

และ พ.ร.บ.หน้ีส�ธ�รณะ

นพ.ชลน่�นกล่�วต่อว่� ตัวเลขงบ

ประม�ณท่ีต้ังไว้เหมือนตัวเลขท่ีอุปโลกน์ เช่น

ก�รจัดเก็บร�ยได้ท่ีต้ังไว้  2.49 ล้�นล้�นบ�ท 

ถ�มว่�คว�มส�ม�รถท่ีเก็บได้ทำ�ไมต้องเพ่ิมม�

อีก 0.9  ล้�นล้�นบ�ท เพร�ะ 2.4 ล้�นล้�นบ�ท

ยังเป็นไปไม่ได้แล้ว ซ่ึงฝ่�ยค้�นกำ�ลังจะไปดูว่�มี

ผลต่อก�รว�งกรอบของเงินกู้หรือไม่ เพร�ะถ้�

ต้ังร�ยได้ไม่ถึง ก�รจะกู้ชดเชยงบประม�ณข�ด

ดุลตัวเลขก็จะต่ำ� เพด�นกู้จะแคบ ตรงน้ีเร�จะ

เห็นว่�เหมือนเป็นท�งตัน แต่ท่ีสำ�คัญนำ�ไปใช้

ไม่ได้ก่อประโยชน์ ผิดท่ีผิดท�ง ผิดวัตถุประสงค์ 

สุ่มเส่ียงส่อไปในท�งเอ้ือประโยชน์และแสวงห�

ประโยชน์ท�งก�รเมืองเนื่องจ�กใกล้ช่วงเลือก

ต้ัง จึงเห็นว่�ก�รจัดทำ�งบฯ น้ีมีลักษณะกระจุก

ตัวม�กกว่�

ย้ำาโหวตคว่ำา พ.ร.บ.งบประมาณ

“พรรคฝ่�ยค้�นยังไม่มีมติว่�จะโหวต

อย่�งไร แต่ทุกฝ่�ยห�รือร่วมกันแล้ว และแต่ละ

พรรคเห็นตรงกันว่�ไม่ส�ม�รถรับร่�ง พ.ร.บ.งบ

ประม�ณฉบับน้ีได้ ก�รไม่รับคือต้องโหวตลง

มติไม่รับ เพร�ะก�รงดออกเสียงเป็นวิธีก�รลง

คะแนนในภ�วะงบประม�ณปกติ ประเทศปกติ 

ซ่ึงก�รงดออกเสียงคือก�รแสดงม�รย�ท แต่

งบปี 66 เร�ดูแล้ว แม้จะปรับแก้ก็แก้อะไรไม่

ได้ ดังน้ันจึงไม่มีประโยชน์อะไรท่ีจะไปงดออก

เสียง  จึงต้องบอกกันตรงๆ ว่�เร�โหวตไม่รับร่�ง 

พ.ร.บ.งบฉบับน้ี” นพ.ชลน่�นกล่�ว

เม่ือถ�มว่� เม่ือมีมติไม่รับร่�งแล้วแต่

เสียงข้�งม�กโหวตผ่�น ฝ่�ยค้�นจะเข้�ร่วมเป็น  

กมธ.หรือไม่ นพ.ชลน่�นกล่�วว่� ฝ่�ยค้�นไม่                                             

เคยต้ังเงื่อนไขว่�จะไม่ส่งคนเข้�ไปเป็น กมธ. 

เพร�ะกระบวนก�รพิจ�รณ�ในสภ�เมื่อเสียง

ข้�งม�กเห็นชอบ เร�ก็ต้องยอมรับ เร�ไม่ด้ือดึง

ถึงข้ันไม่ร่วมพิจ�รณ�เลย เพร�ะจะย่ิงทำ�ให้เกิด

ผลเสีย ซ่ึงต�มกลไกฝ่�ยค้�นก็ต้องส่งคนเข้�ไป

เป็น กมธ. แม้จะเห็นว่�ปรับแก้อะไรไม่ได้  แต่

ฝ่�ยค้�นก็ยังมีสิทธ์ิเข้�ไปตรวจสอบและทักท้วง

ในส่ิงท่ีเห็นว่�ไม่ชอบม�พ�กลได้ แล้วนำ�ข้อมูล

ม�เปิดเผยในก�รพิจ�รณ�ว�ระสอง ถ้�ไม่ชอบ

ม�พ�กลก็มีโอก�สพิจ�รณ�ว่�จะให้คว�มเห็น

ชอบหรือไม่

น�ยประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นคร 

ร�ชสีม� และเลข�ธิก�รพรรค พท.กล่�วว่� 

พรรคร่วมฝ่�ยค้�นได้ห�รือกันผ่�นระบบซูม

เมื่อวันท่ี 30 พ.ค.ถึงคว�มพร้อมก�รพิจ�รณ�

ร่�ง พ.ร.บ.งบประม�ณ โดยมีมติจะไม่รับหลัก

ก�ร ขณะน้ีฝ่�ยค้�นมี ส.ส.อยู่ 206 เสียง ส่วน

ฝ่�ยรัฐบ�ลมีอยู่กว่�  230 เสียง แต่ไม่เกิน 240 

เสียง แม้จะมีเสียงต่�งกันกว่�  30 เสียง แต่

สถ�นก�รณ์เช่นน้ีรัฐบ�ลจะประม�ทไม่ได้ ต้อง

จับต�กลุ่มสวิงโหวตคือ พรรคเศรษฐกิจไทยและ

พรรคเล็กต่�งๆ จะลงมติไปท�งใด ส่วนงูเห่�ใน

ฝ่�ยค้�นน้ันม่ันใจว่�ไม่มีแน่นอน

น�ยสุทิน คลังแสง ส.ส.มห�ส�รค�ม 

พรรคเพ่ือไทย ในฐ�นะประธ�นวิปฝ่�ยค้�น 

กล่�วว่� งบมีจุดอ่อน ซ่ึงฝ่�ยค้�นจะช้ีให้เห็น

ว่�งบส่วนไหนท่ีได้จัดไปแล้ว แล้วไม่ควรทำ�ใน

สถ�นก�รณ์แบบน้ี และงบประจำ�ท่ีมีจำ�นวนเพ่ิม

ข้ึนทุกปี  เมื่อสุดท้�ยจัดทำ�งบไปเรื่อยๆ ก�รจัด

ทำ�งบก็จะมีแต่งบประจำ� ท้ังท่ีจริงๆ ควรควบคุม

งบประจำ�ให้ลดลง นอกจ�กน้ียังมีเรื่องไม่ชอบม�

พ�กลและส่อทุจริต 

น�ยประเสริฐยังกล่�วถึงก�รยื่นอภิปร�ย

ไม่ไว้ว�งใจรัฐมนตรีว่� ได้ข้อสรุปแล้วจะยื่นใน

วันท่ี 15 มิ.ย.น้ี ก่อนท่ีจะพิจ�รณ�ร่�งกฎหม�ย

ลูก หลังจ�กย่ืนแล้วจะมีผลทำ�ให้รัฐบ�ลไม่

ส�ม�รถชิงยุบสภ�หลังจ�กน้ีได้

เมื่อเวล� 15.00 น. ท่ีพรรคพลังประช�

รัฐ ถ.รัชด�ภิเษก  มีก�รประชุม ส.ส.ประจำ�

สัปด�ห์เตรียมพร้อมก�รประชุมสภ�  เพ่ือ

พิจ�รณ�ร่�ง พ.ร.บ.งบประม�ณ 66 โดยมีก�ร

เชิญตัวแทนสำ�นักงบประม�ณม�ให้ข้อมูลเก่ียว

กับร�ยละเอียดร่�ง พ.ร.บ.งบประม�ณ โดย 

ส.ส.ท่ีจะทำ�หน้�ท่ีอภิปร�ยต่�งสอบถ�มข้อมูล 

ในท่ีประชุมได้กำ�ชับให้ ส.ส.ช่วยกันดูแลก�ร

ประชุมตลอดท้ัง 3 วัน รวมท้ังต้องคอยช่วยกัน

ช้ีแจงให้ประช�ชนรับทร�บข้อเท็จจริง ท่ีบ�ง

คร้ังพรรคฝ่�ยค้�นก็จะบิดเบือน แต่ก็ยังม่ันใจ

ว่�ก�รลงมติคงผ่�นไปได้ ไม่มีปัญห�  ม่ันใจ

ในเสียงรัฐบ�ล แต่เน้นย้ำ�ว่�ทุกคนต้องเข้�ร่วม

ประชุมอย่�งพร้อมเพรียง โดยเฉพ�ะช่วงสำ�คัญ

อย่�งก�รโหวต.
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3บทความ-ในประเทศ

‘พระปรางค์วัดอรุณฯ’

๑ พ.ค.-๒ มิ.ย.นี้

ส.ส.จะถก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำา 

ปี ๒๕๖๖  กันในสภา

 ก็เป็นวัตรปฏิบัติประจำาปี 

 แต่ปีนี้อึกทึกเป็นพิเศษ ฝ่ายค้านคุยว่ารวบรวมเสียงได้

มากกว่าฝ่ายรัฐบาลแล้ว จะโหวตคว่ำา พ.ร.บ.งบฯ

 ถ้าคว่ำาได้จริง รัฐบาลมี ๒ ทางเดินตามรัฐธรรมนูญคือ

 “ยุบสภา” หรือ “ลาออก”!

 ชาวบ้านเลยสนใจกันใหญ่ จากโปรแกรมธรรมดา

กลายเป็นโปรแกรมทองไป

 สำาหรับผมเฉยๆ รัฐบาลอยู่ล้านปีไม่มีหรอก คนเรา

ก็เหมือนกัน ฉะนั้น อยากเป็นนั้นได้ แต่ถ้าหื่นกระหาย  

“ชิงสุกก่อนห่าม” จนเกินเหตุ

 ระวัง “จะถูกหาม” ไปสู่ที่ชอบ ก่อนรัฐบาลด้วยซ้ำา!

 ถ้าเข้าใจตรงนี้แล้ว จะต้องไปให้ราคากับการคว่ำา-การ

หงายเพื่ออะไร รัฐบาลนั้น เมื่ออยู่ ก็ทำาหน้าที่ตอบแทนคุณ

แผ่นดินไป 

 เมื่อต้องไป ไม่ว่าจะไปอยู่ในสถานะ-อาชีพไหน......

 แค่ไม่เนรคุณแผ่นดินอันเป็นชาติกำาเนิด ก็ถือว่าได้ทำา

หน้าที่ตอบแทนคุณแผ่นดินเหมือนกัน

 โดยสัจธรรม ในโลกนี้ “ไม่มีอะไรบังเอิญ” ทุกอย่างถูก

กำาหนดไว้ล่วงหน้าหมดแล้ว เพียงแต่ให้เรารู้ได้ไปแต่ละวัน

เท่านั้น

 ฉะนั้น ร้อนรนไปไย วิตกกังวลไปเพื่อสิ่งใด?

 คว่ำาได้ ก็คว่ำาไป คว่ำาไม่ได้ รัฐบาลก็อยู่ต่อไป มันก็แค่

นั้น ตามปฏิทินคอมพิวเตอร์จักรวาล

 นี่ก็เป็นการทำางบประมาณ “ปีสุดท้าย” ของเทอม ๔ ปี 

รัฐบาลแล้วมิใช่หรือ? 

 ถ้าฝ่ายค้านมีนำ้ายาซัก “ครึ่งราคาคุย” ละก็ รัฐบาลคง

ไม่อายุวัฒนะมาจนครบ ๔ พรรษาหรอก

 ครบพรรษาแล้ว เผลอๆ “ลุงตู่” จะสวดญัตติเป็น 

“หลวงลุงตู่” บวชต่อด้วยซ้ำา

  ด้วยญาติโยมที่ยึดมั่นในชาติ-พระศาสนา-พระมหา

กษัตริย์ และการพัฒนาประเทศ 

 จะรุมนิมนต์ให้ต่ออีกซัก ๔ พรรษา ในเลือกตั้งใหญ่ 

ปีหน้านั่น ทำาเป็นตีปี๊บว่า “ชาวบ้านเบื่อ” ไปเหอะ!

 ฉะนั้น ๒ มิ.ย. “โหวต พ.ร.บ.งบฯ” จะคว่ำาก็ดี-จะหงาย

ก็ดี

 “หมาเห่าใบตองแห้ง” ตามเคย!

 แฟนๆ ประชุมสภา ก็เปิดโทรทัศน์รัฐสภา “ช่อง ๑๐” 

ตามดูได้ เขาถ่ายสดๆ ซิงๆ ตลอดรายการ

 วันนี้ คุยลมเพ-ลมพัดดีกว่า เพจ “ตึกรามบ้านช่อง” 

ที่เขาถ่ายอาคารบ้านเรือนและโบราณสถานทรงเอกลักษณ์

 สื่อสังคมออนไลน์วิพากษ์บูรณะพระปรางค์วัดอรุณฯ  

หลังเป็นโทนสีขาว ...

 .............................

 คนดัง น้ำาตาท่วมใจ พระปรางค์วัดอรุณฯ ของเก่าล้ำาค่าที่

หายไป!

 ผ่านไปหลายวันแล้ว ยังโคตรตะลึงกันไม่หายทั้งแผ่นดิน!!! 

กับผลงานการบูรณะโบราณสถานสำาคัญคู่บ้านคู่เมือง พระ

ปรางค์วัดอรุณฯ จากกรมศิลปากร 

 ผลงานมันฟ้อง!!! ว่าดีหรือแย่อย่างไร ระยะเวลาบูรณะ

กว่า 5 ปี งบประมาณ 130 ล้านบาทที่ทุ่มลงไป คุ้มค่าแค่ไหน

ถามใจเธอดู.......ฯลฯ.......

 จนเมื่อ ๑๖ สิงหา ๖๐ 

 “นายอนันต์ ชูโชติ” อธิบดีกรมศิลปากร ชี้แจงเป็น

วิทยาทานแด่กูรูทั้งหลาย เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องว่า

  “พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เป็น

โบราณสถานเก่าแก่ มาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนถึง

กรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์

 และปัจจุบันพระปรางค์เปรียบเสมือนมหาธาตุของ กรุง

รัตนโกสินทร์ เป็นสัญลักษณ์ที่นานาชาติได้รับรู้ถึงความสง่างาม 

 ความสำาคัญ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมศิลปากรตรวจพบว่า 

พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร มีความชำารุด

ด้วยเนื้อปูนเสื่อมสภาพตามกาลเวลา 

 โดยพบว่า เศษชิ้นส่วนของปูนปั้นเทวดาทรงม้าได้หลุด

ร่วงลงมา จึงได้สำารวจความเสียหายและสภาพของโบราณสถาน 

 พร้อมจัดทำาโครงการบูรณะพระปรางค์และพระมณฑป

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ขึ้น โดยแบ่งการดำาเนิน

งานออกเป็น ๕ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

 แนวทางในการบูรณะ กรมศิลปากรยึดมั่นในหลักการตาม

สากล กล่าวคือ รักษารูปแบบ ฝีมือช่าง และวัสดุ 

 เพื่อรักษาหลักฐานตามประวัติศาสตร์ที่มีการบูรณะ

ซ่อมแซมองค์พระปรางค์มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่  ๒ ถึง

ปัจจุบัน  สิ่งที่ชำารุดก็ให้จัดทำาขึ้นใหม่ โดยเลียนแบบของเดิม 

พร้อมกับมีการบันทึกหลักฐานของงานศิลปกรรม สถาปัตยกรรม

ไว้ทั้งก่อนการดำาเนินการ ระหว่างดำาเนินการ  และหลังการ

ดำาเนินการ 

 โดยมีการดำาเนินการอนุรักษ์ ในส่วนพื้นผิวปูนฉาบและ

กระเบื้องประดับพระปรางค์ ดังนี้

    ๑.ทำาความสะอาดพื้นผิวตะไคร่น้ำาที่ก่อให้เกิดคราบดำาแก่

องค์พระปรางค์ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ จะก่อให้เกิดความเสียหาย

แก่เนื้อปูนในระยะยาวต่อไป

    ๒.กะเทาะปูนบริเวณที่ผุเปื่อยหรือเสื่อมสภาพออก ทำาความ

สะอาด แล้วฉาบปูนใหม่เสริมความมั่นคง โดยใช้ปูนหมักตาม

กรรมวิธีโบราณ ซึ่งสีของเนื้อปูนดังกล่าวเป็นสีขาวโดยธรรมชาติ

    ๓.เมื่อดำาเนินการบูรณะเสร็จสมบูรณ์แล้ว ภาพรวม

ขององค์พระปรางค์จึงเป็นสีขาว 

 อนึ่ง การทำาความสะอาดคราบดำาจากตะไคร่น้ำานั้น 

ทำาให้เส้นรอบนอกของลวดลายกระเบื้องที่ดูชัดเจนจากคราบ

ดำาเหล่านั้นลดลง

  กรมศิลปากร ได้ดำาเนินการศึกษาลวดลายกระเบื้อง

เคลือบที่ ใช้ ในการประดับองค์พระปรางค์วัดอรุณฯ โดย

การกระสวนลาย เพื่อเป็นหลักฐานในการดำาเนินงานบูรณะ

กระเบื้องที่มีความชำารุดเสียหายมาก หรือส่วนที่หลุดล่อน

หายไป และจำาแนกกระเบื้องจากลักษณะดังนี้

    ๑.ตำาแหน่งที่พบ (เช่น อยู่ในชั้นใต้ผิวปัจจุบันหรือพบ

กระจายอยู่ทั่วไป)

    ๒.ลักษณะกายภาพทั่วไป

    ๓.ลักษณะเนื้อดินและอุณหภูมิ (เนื้อดินเผา/earthenware, 

เนื้อแกร่ง/stoneware, เนื้อกระเบื้อง/Porcelain)

    ๔.ลักษณะลวดลายสีเคลือบ

      จากนั้นจึงดำาเนินการคัดเลือกชิ้นงานที่มีความสมบูรณ์

เพื่อเป็นต้นแบบการทำาวัสดุทดแทนด้วยเครื่อง 3D LASER 

SCAN และนำาส่งโรงงานผลิตตามลักษณะลวดลาย, เนื้อดิน 

และสีเคลือบดั้งเดิมต่อไป 

 ในส่วนถ้วยชามโบราณ มิได้มีการแกะหรือนำาชิ้นส่วน

ดั้งเดิมออกจากพระปรางค์ แต่ได้มีการจัดทำาวัสดุทดแทนขึ้น

ใหม่ เพื่อประดับเฉพาะส่วนที่หลุดหายไป ซึ่งได้มีการศึกษา

ลวดลายและวัสดุเปรียบเทียบจากชิ้นงานดั้งเดิม

  อนึ่ง การดำาเนินงานอนุรักษ์พระปรางค์วัดอรุณราช  

วรารามราชวรมหาวิหาร 

 ได้มีการเก็บข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลภาพนิ่ง ภาพถ่ายแบบ ๓ มิติ 

และลายเส้นของพระปรางค์ประธานและองค์ประกอบทั้งหมด

 ..........................

 ครับ.....

 มาถึงทุกวันนี้ บรรดาปัญญาชนและกูรูเน็ต ที่ใช้ความ

ไม่รู้ “อวดเปรื่องปราด” ตวาดด่าว่าบูรณะสุดชุ่ย เงียบกริบ!

 บูรณะเสร็จใหม่ๆ ดูขาวสะอาดอล่องฉ่อง ก็ด่ากันใหญ่ 

ว่าผิดเพี้ยนจากเดิม 

 พอนานวันไป กระเบื้องเคลือบ น้ำาปูน คลุกเคล้าดินฟ้า

อากาศ อีกทั้งปราศจากตะไคร่คลุม 

 กระเบื้องเคลือบ ถ้วยชามและเนื้อดินเดิม ก็พรรณราย 

ฉายแสงระยิบ ระยับ สลับสีตามแสงและลวดลายเดิม เจิดจ้า  

ปรับเปลี่ยนสุดมหัศจรรย์พันลึกในแสง-เงามิสิ้นสุด ด้วย

ปฏิกิริยาสัมผัสอุณหภูมิดินฟ้าอากาศ

 นี่คือบทสะท้อน “สังคมไทย”

 ที่ใช้ “ความรู้สึก” แทน “สติปัญญา” ชักลากสังคม

ชาติกันทุกวันนี้!

เฉพาะตัวในแต่ละยุคสมัย เขาโพสต์รูป “พระปรางค์” วัดอรุณ

ราชวรารามราชวรมหาวิหาร ลงเฟซ

 พระปรางค์วัดอรุณฯ นี่ เอกลักษณ์ประเทศไทยในสากล

โลกจริงๆ เห็นปุ๊บ รู้ปั๊บ นี่ประเทศไทย

 ในเฟซผม แฟนๆ โพสต์รูปพระปรางค์วัดอรุณในแง่มุม

ต่างๆ มาให้ดูแทบทุกวัน ผมก็ตะลึงแลไปทุกครั้ง 

 ยิ่งเพ่ง ยิงพิศ ยิ่งเห็นความวิจิตรเป็นมหัศจรรย์ จนฉงน

ฉงายด้วยงงงวยว่า บรรพบุรุษของเราแต่ครั้่งกรุงศรีอยุธยาสร้าง 

หรือว่า องค์อินทร์จากเทวานิรมิตกันแน่?

 มองไม่รู้เบื่อ พินิจแต่ละครั้ง ลึกซึ้ง ดูดดึงจิตใจ ไปในแต่ละ

มิติไม่ซ้ำากัน

 อย่างรูปที่ “ตึกรามบ้านช่อง Prajuab Sangaroon” โพสต์ 

ตามที่ผมพูดถึง เป็นอีกมิติ เห็นแล้วต้องนำามาคุยนี่แหละ

 “ร้อยคำาพูดไม่เท่าหนึ่งภาพ” แต่นั่นแหละ นำารูปเขามาลง

ประกอบก็เกรงว่าจะละเมิด 

 เอาเป็นว่าด้วยเจตนาอันมิใช่เพื่อการค้า ขออนุญาตคุณ 

“ตึกรามบ้านช่อง Prajuab Sangaroon” สักครั้งแล้วกัน

 นึกย้อนไปปี ๒๕๖๐........

 ที่กรมศิลปากรบูรณะซ่อมแซมพระปรางค์วัดอรุณเสร็จ

ใหม่ๆ ปรากฏว่า ปัญญาชนและคนโซเชียล “ใช้ความรู้สึก” แทน 

“ความรู้”

 ตั้งตนเป็นกูรู “วิพากษ์-วิจารณ์” ถึงขั้นด่าสาดเสีย-เทเสีย 

จะยกตัวอย่างที่ปรากฏเป็นหัวข้อข่าว จากสำานักไหนๆ บ้าง อย่า

ไประบุเลย ก็ประมาณนี้

 ..........................

 ชาวเน็ตจวกบูรณะ “พระปรางค์วัดอรุณ” จากยักษ์เข้ม

กลายเป็นยักษ์การ์ตูน

 ........................

 เสียดาย ! ม.จ.จุลเจิม โพสต์ FB การบูรณะพระปรางค์

วัดอรุณ สุดชุ่ย!?

 .......................

วิตคนสำาคัญกว่า” หลักการประจำาตัว

ของ “หมอหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะ

หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ที่ต้องยกเลิกภารกิจด่วนที่

จังหวัดปราจีนบุรี ในช่วงบ่ายวันที่ 28 พ.ค.ที่ผ่านมา 

พร้อมแจ้งเหตุผลระหว่างพิธีเปิดศูนย์ประสาน

งานพรรคภูมิใจไทย ปราจีนบุรี เขต 3 ในช่วงเช้าต่อหน้า

พี่น้องประชาชนร่วม 2 พันคน ว่ามีเคสด่วนที่จังหวัด 

จันทบุรี ซึ่งตัวเองจะต้องขับเครื่องบินส่วนตัวด่วนไป

รับหัวใจและอวัยวะจากผู้เสียชีวิต แล้วนำากลับไปส่งที่

กรุงเทพฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้ทันท่วงที โดยกล่าว

ขอโทษพี่น้องชาวปราจีนบุรีที่ต้องยกเลิกกำาหนดการ

บางส่วน พร้อมระบุว่า “โอกาสหน้าจะมาลงพื้นที่อีก

แน่นอน”

จากนั้น “อนุทิน” ได้

ขับเครื่องบินส่วนตัวมารับ 

อวัยวะ ได้แก่ หัวใจ ตับ  

ไต 2 ข้าง และดวงตา 2 ข้าง 

จากผู้ประสบอุบัติเหตุและ

สมองตาย แต่มีเจตจำานงใน

การบริจาคอวัยวะเพื่อนำาไป

ปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วย 

กระทั่งล่าสุด นายแพทย์

พัชร อ่องจริต ศัลยศาสตร์

หัวใจและทรวงอก ศูนย์

โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬา 

ลงกรณ์ สภากาชาดไทย แจ้งมาที่ “อนุทิน” ในเวลา  

18.05 น. ว่า “ผ่าตัดเสร็จแล้วครับ หัวใจเต้นดีเลย ขอบคุณ 

คุณหนูมากครับ ไม่งั้นไม่มีทางได้หัวใจมาช่วยคนไข้รายน้ีเลย 

เป็นเคสอาการหนัก รอหัวใจอยู่ใน ICU ที่ธรรมศาสตร์ครับ”

ขณะที่ “รองอนุทิน” บอกว่า การช่วยเหลือรับ-ส่ง

อวัยวะนั้นถือว่าได้สิ่งดีๆ หลายอย่าง เพราะได้สานบุญ

ให้กับผู้เสียชีวิต ขณะที่หัวใจและอวัยวะของเขาก็ทำาให้ผู้

ป่วยคนอื่นๆ มีชีวิตต่อไป ญาติพี่น้องของผู้สูญเสียได้รู้สึก

ว่าแม้ร่างของผู้เสียชีวิตจะจากไปแล้ว แต่หัวใจก็ยังเต้น

ตุบๆ ทำาให้คนอื่นรอดชีวิต 

สำาหรับ “อนุทิน” ได้เริ่มภารกิจ “ปฏิบัติการหัวใจติด

ปีก” หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคมด้วยการขับเครื่องบินช่วย

ทีมแพทย์รับ-ส่งอวัยวะ ช่วยชีวิตผู้ป่วยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 

จนถึงปัจจุบันได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 50 เที่ยวบิน. 

ช่างสงสัย  

‘ชีวิตสำาคัญกว่า’

“ชี

อนุทิน ชาญวีรกูล

๓

ย้ำามุ่งแก้จน

สวนฝ่ายค้าน

ขวางพรบ.งบ

เคาะ12สิงหาวันผ้าไทยแห่งชาติ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน เข้า

พบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อนำาเสนอนิทรรศการ ออมสินสร้างงาน สร้างอาชีพ 

สร้างโอกาสที่ยั่งยืน ตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ที่ทำาเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 พ.ค.ที่ผ่านมา.

‘วิษณุ’ห่วงเยาวชนเข้าถึงกัญชาง่าย

ทำาเนียบรัฐบาล • ครม.เห็นชอบ 12 สิงหาคมของทุกปี วันผ้าไทย

แห่งชาติ น้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กระทรวง

วัฒนธรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติ จัดงานภูษาศิลป์จากท้องถิ่นสู่สากล 

กทม. • ที่ทำาเนียบรัฐบาล 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายก

รัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ที่ปลดกัญชาออกจากการเป็นยา

เสพติดประเภท 5 ที่จะมีผลตั้งแต่

วันที่ 9 มิ.ย.เป็นต้นไป แต่ขณะ

เดียวกันร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง 

ยังไม่ประกาศใช้ จะมีปัญหาตาม

มาหรือไม่ว่า คำาตอบจริงๆ อยาก

ให้ไปถามกระทรวงสาธารณสุขที่

จะต้องเตรียมการเรื่องนี้ อีกไม่

กี่วันจะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาหารือ

โดยเร็วที่สุด ทั้งสำานักงานศาล

ยุติธรรม คณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยา เสพติ ด 

(ป.ป.ส.) กระทรวงสาธารณสุข 

รวมถึงนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง

มาหารือเรื่องนี้ โดยกระทรวง

สาธารณสุขเตรียมทางออกไว้

แล้ว รายละเอียดอยากให้ถาม

อธิบดีกรมอนามัย หรือเลขาธิการ

องค์การอาหารและยา เมื่อถึงวัน

ที่ 9 มิ.ย. มันไม่ใช่สุญญากาศที่จะ

เปลี่ยนจากผิดเป็นไม่ผิดไปเลย 

เมื่อถามว่า หลังวันที่  

9 มิ.ย. ประชาชนทั่วไปจะสามารถ

สูบกัญชาโดยไม่ผิดกฎหมายใช่

หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ตรงนี้

กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการ

รองรับซึ่งเขาเขียนรองรับไว้

แล้ว เมื่อถามว่ากรมอนามัย

เตรียมทำาร่างประกาศกระทรวง

สาธารณสุขเกี่ยวกับการกำาหนด

ให้ควัญและกลิ่นกัญชา เป็นเหตุ

ให้เกิดความเดือดร้อนรำาคาญ 

ถือว่าเพียงพอหรือไม่ นายวิษณุ

กล่าวว่า สิ่งนี้คือสิ่งที่กระทรวง

สาธารณสุขเตรียมไว้ ส่วนจะพอ

หรือไม่ยังตอบไม่ถูก เพราะยังไม่

เห็นประกาศดังกล่าว

เมื่อถามอีกว่า ในส่วนของ

อุปกรณ์เสพกัญชา เช่น บ้องกัญชา 

จะมีมาตรการรองรับอย่างไร 

นายวิษณุกล่าวว่า กระทรวง

สาธารณสุขจะเป็นผู้ให้คำาตอบ 

ถามว่าเรื่องนี้ต้องชัดเจนก่อน

วันที่ 9 มิ.ย.หรือไม่ นายวิษณุ

ตอบว่า ไม่เสร็จก่อน 9 มิ.ย. 

ก็ได้ แต่ต้องเตรียมมาตรการ

รองรับเอาไว้เพื่อจะได้ประกาศ

เตือนประชาชน เมื่อถามว่า นัก

วิชาการออกมาแสดงความเป็น

ห่วงว่าเด็กและประชาชนจะเข้า

ถึงกัญชาได้ง่าย นายวิษณุกล่าว

ว่า ทราบเรื่องจึงจะได้เชิญหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องมาหารือโดยเร็ว

ที่สุด หรือถ้าเป็นไปได้จะปลีกตัว

มาประชุมระหว่างการประชุมร่าง 

พ.ร.บ.งบประมาณ ที่รัฐสภาก็ได้.

ไทยโพสต์ • นายธนกร วังบุญ

คงชนะ โฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นาย

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรค

ก้าวไกล ระบุว่า รัฐบาลจัดงบ

ประมาณปี 2566 ไม่ตอบโจทย์

ปีแห่งการฟื้นฟูประเทศว่า คำาพูด

และพฤติกรรมของฝ่ายค้านย้อน

แย้ง ปากบอกว่าต้องจัดสรรงบ

ประมาณให้ตอบโจทย์การฟื้นฟู

ประเทศ แต่กลับประกาศจะ

คว่ำา พ.ร.บ.งบประมาณ ตั้งแต่ยัง

ไม่ทันได้อภิปรายด้วยซ้ำา ทั้งหมด

ก็เพื่อหวังจะคว่ำารัฐบาล เผื่อว่า

พรรคร่วมฝ่ายค้านจะได้มีโอกาส

กลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้ง เชื่อ

ว่าประชาชนทราบดีว่าฝ่ายค้าน

จริงใจกับประชาชนจริงหรือไม่ 

และควรจะให้ โอกาสได้เข้ามา 

บริหารประเทศหรือไม่ ทั้งนี้ งบ

ประมาณส่วนใหญ่ฝ่ายค้านก็

ทราบดีว่าถูกใช้ไปกับงบบำานาญ

และสวัสดิการข้าราชการ ซึ่งเป็น

แบบนี้มาทุกรัฐบาล แต่กลับไม่

ยอมอธิบายให้ประชาชนเข้าใจ 

นายธนกรกล่าวว่า ร่าง 

พ.ร.บ.งบประมาณปี 2566 วง 

เงิน 3.18 ล้านล้านบาท ที่จะมี

การอภิปรายวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. 

โครงการที่ จะนำ า ไปสู่ การแก้

ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า

รวม 2.7 แสนล้านบาท เกี่ยวข้อง 

14 กระทรวง 265 โครงการ มี

เรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและ

สังคมในช่วงหลังการแพร่ระบาด

โควิด-19 ครอบคลุมด้านความ

มั่นคง การสร้างความสามารถ

ทางการแข่งขัน การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ การสร้างโอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม การสร้างการ

เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม รัฐบาลจะใช้งบ

ประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประโยชน์สูงสุดเพื่อบ้านเมือง 

ถ้าฝ่ายค้านคิดว่าการจัดสรร

ส่วนใหญ่เพื่อใช้กับบำานาญและ

สวัสดิการข้าราชการนั้นเป็นเรื่อง

ที่ผิด ขอให้ประกาศไปเลยว่าถ้า

ฝ่ายค้านได้เป็นรัฐบาลจะลดงบ

ประมาณส่วนนี้.

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล 

รองโฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี กล่าวภายหลังประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.

เห็นชอบให้วันที่ 12 สิงหาคม

ของทุกปี เป็นวันผ้าไทยแห่ง

ชาติ โดยกระทรวงวัฒนธรรม

ระบุว่า การประกาศให้มีวันผ้า

ไทยแห่งชาติเป็นการกำาหนดวัน

ในเชิงสัญลักษณ์ เพื่อใช้ในการ

รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

ให้ทุกภาคส่วนได้น้อมสำานึกใน

พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง ที่ทรงมีพระวิริยอุต

สาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

ในการส่งเสริมเรื่องผ้าไทยเป็น

ที่ประจักษ์มายาวนาน จาก

สิ่งทอท้องถิ่นที่สูญหายไปให้

กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง 

สามารถสร้างอาชีพและราย

ได้ นำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 

ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ศิลป

วัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ ซึ่ง

วันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันเฉลิม

พระชนมพรรษาของสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง จึงเป็นวันที่เหมาะ

สมที่จะประกาศให้เป็นวันผ้า

ไทยแห่งชาติ

ในปี 2565 นี้รัฐบาลมี 

นโยบายจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  

90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหา 

คม 2565 ซึ่งจะมีการเผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์ และสร้างการ

รับรู้เกี่ยวกับโครงการและพระ

ราชกรณียกิจด้านต่างๆ เพื่อ

ให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 

และประชาชน ได้ศึกษาหาความ

รู้จากโครงการต่างๆ ที่ก่อให้เกิด

การพัฒนา สร้างความเจริญ

รุ่งเรืองและความผาสุกให้กับ

ประชาชนชาวไทย เพื่อน้อม

สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

และแสดงออกถึงความจงรักภักดี  

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า วันผ้า

ไทยแห่งชาติใช้ชื่อภาษาอังกฤษ

ว่า National Thai Textile Day ได้

นิยามผ้าไทย ว่า ผ้าที่สร้างสรรค์

ขึ้นจากมรดกภูมิปัญญาของไทย

ที่ได้รับการสืบทอด ต่อยอดจาก

รุ่นสู่รุ่น บ่งบอกถึงอัตลักษณ์

ประจำาถิ่นที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ

โดยฝีมือคนไทย โดยใช้เทคนิค 

เช่น การทอ จก ยก ขิด ล้วง 

ปัก มัดหมี่ มัดย้อม บาติก พิมพ์ 

โดยใช้เส้นใยธรรมชาติที่หลาก

หลาย เช่น ไหม ฝ้าย ใยกัญชง ใย

สับปะรด ที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น

นายอิทธิพล คุณปลื้ม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒน 

ธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒน 

ธรรมเตรียมแผนงานเพื่อบูรณา

การกับหน่วยงานต่างๆ ในการ

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ จัด

โครงการและกิจกรรมเกี่ยว

กับการส่งเสริมผ้าไทย เพื่อ

สร้างการรับรู้และสร้างการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวม

ทั้งประชาชนอย่างต่อเนื่องทั่ว

ประเทศ เป็นความร่วมมือของ

พสกนิกรชาวไทยที่ร่วมใจกัน

ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้า 

สิ ริ กิ ติ์  พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่อง

ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วัน

ที่ 12 สิงหาคม จะจัดงานภูษา

ศิลป์จากท้องถิ่นสู่สากล ช่วง

เดือนสิงหาคม 2565 เพื่อเฉลิม 

พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  

90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 

มีกิจกรรม เช่น นิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการ

ภูษาศิลป์จากท้องถิ่นสู่สากล 

การแสดงแบบผ้าไทยซึ่งตัดเย็บ

จากลายผ้าไทย อัตลักษณ์ ไทย 

76 จังหวัด การสาธิตการทอผ้า 

การออกร้านจำาหน่ายผลิตภัณฑ์

ผ้าไทย กิจกรรมเสวนาวิชาการ

เกี่ยวกับผ้าไทย สร้างงาน สร้าง

รายได้ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของ

ประเทศได้อย่างยั่งยืน.



สามารถใชเพ� อนันทนาการได ยังมีมาตรการควบคุมที่เขมขน 

เพราะเล็งเห็นโทษที่จะตามมาหากปลอยใหมีการใชกัญชาใน

ทางที่ผิดมากๆ จึงไมมีประเทศใดในโลกที่กําหนดใหมีนโยบาย

กัญชาเสรี โดยไมมีการควบคุมใดๆ

4.เง� อนไขสําคัญที่คณะกรรมการปองกันและปราบปราม                                                                                   

ยาเสพติด (ป.ป.ส.) ท่ีมีรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เปน
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต อิสรภาพแหง

ความคิด เปดประชุมสภา มีวาระสําคัญรอ

ตอนรับรัฐบาลประยุทธ จันทร โอชา ทันที 

ระหวางวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. ที่ประชุมสภาจะมีการ

พิจารณาราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําป 2566 

วงเงินกวา 3.18 ลานลานบาท 

กอนหนามีกระแสขาวเขยา

ขวัญ ฝายคานตั้งธงจะโหวต

คว่ํา ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม ฝากขอ

หวงใยผานโฆษกประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรีมาวา “นายก

รัฐมนตรีฝากถึงรัฐมนตรีทุกคน                                              

ขอใหอยูรวมรับฟงการอภิปราย 

ซึ่งมีความสําคัญตอการใชจาย

ภาครัฐ และการสงเสริมการลงทุน พรอมกําชับขอใหทุก

คนชวยกันชี้แจงขอสงสัยตางๆ ตอบคําถามดวยหลักการ

ขอเท็จจริง ขอใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ถกเถียงกัน

อยางมีคุณภาพ”

พ.ร.บ.งบประมาณป 2566 วงเงินกวา 3.18 ลาน

ลานบาท มีความสําคัญ เพราะเม็ดเงินจะถูกกระจายไป

ทุกกระทรวง หลายหน�วยงาน แตฝายคานบางคนตั้งแง

จับผิดแคยังมีการตั้งงบซื้ออาวุธ ไมมีเม็ดเงินนํามาลงทุน

พัฒนาเทาที่ควร มองเพียงแคบางมุม ไมไดดูภาพรวม 

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมาและ

เลขาธิการพรรคเพ� อไทย เนนย้ําฝายคานจะรวมกันโหวต

คว่ําวาระ 1 พรอมกับคํานวณคะแนนเสียง ‘ฝายคานมี 

ส.ส.อยู 206 เสียง สวนฝายรัฐบาลมีอยู 230 กวาๆ แต

ไมเกิน 240 เสียง แมจะมีเสียงตางกัน  30 กวาเสียง แต

สถานการณเชนนี้ รัฐบาลจะ

ประมาทไมได ตองจับตากลุม

สวิงโหวตคือ พรรคเศรษฐกิจ

ไทยและพรรคเล็กตางๆ จะ

ลงมติไปทางใด ยังประเมินไม

ออกวา กลุมนี้จะเทคะแนน

ไปใหฝายใด’ ยังตองจับตาศึก

ประลองกําลังขั้วรัฐบาล ฝาย

คาน และกลุมตัวแปร จะออก

มาในทิศทางใด

ปมประเด็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

พิจารณาจะรับรองหรือไมรับรอง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ 

เปนผูวาราชการ กทม.หรือไม ทามกลางขอรองเรียน

ปายหาเสียงที่นําไปทํากระเปาได และเร� องดอยคาระบบ

ราชการ ยังไมรูวามติ กกต.จะออกมาอยางไร แตงาน

หนักของผูวาฯ กทม. มีหลายเร� องรอการแกไขใหชาว 

กทม. รวมไปถึงปญหาสัญญาสัมปทานรถไฟฟาสายสี

เขียว ที่เปนปญหาคาราคาซังมานาน ปมหนี้ที่ กทม.คาง

คาเดินรถอีกกวา 4 หม� นลาน สัญญา ขอตกลงตางๆ ที่

ยังรอสะสาง นายนิพนธ บุญ

ญามณี รมช.มหาดไทย ใน

ฐานะหน�วยงานที่ เกี่ยวของ 

บอกเพียงวา ‘การแกปญหา

รถไฟฟาสายสีเขียวหลังไดผู

วาฯ กทม.คนใหม คงตองรอให

นายชัชชาติรับตําแหน�งอยาง

เปนทางการกอน สวนจะตอง

มีการพิจารณาใหมหรือไม คง

ตองแลวแต กทม.’

ตัวเลขผูติดเชื้อโควิดลด                                                                   

จํานวนลงเร� อยๆ ผูคนเรียนรูที่จะอยูและเขาใจเกี่ยวกับ                                                                          

โควิดไดมากขึ้น หลายประเทศไดผอนคลายมากขึ้น เปด

รับนักทองเที่ยว บางประเทศใหอิสระประชาชนจะสวม

หรือไมสวมหนากากอนามัย ประเทศไทยตั้งแตวันที่ 1                                                                         

มิ.ย. จะมีการเปดประเทศเต็มรูปแบบ แมจะยังมีขอหวง                                                                      

ใยอยูบาง แตเม� อพิจารณาจากปญหาเศรษฐกิจ ภาคบริการ 

ภาคการทองเที่ยว ที่ย่ําแยกับโควิดมา 2-3 ป คงไดจังหวะ

เวลาแลว โดย นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศอานนท ผูอํานวย

การกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ไดตอบคําถามขอ

หวงใยที่หลายคนหวง ตอเร� องการสวมหนากากอนามัย

อยางน�าสนใจวา ‘เร� องนี้ตองมีเกณฑกําหนดอีกครั้ง คาด

วาจะไมเก่ียวของกับการปรับลดระดับเตือนภัยจาก 3 เปน 

2 ยังตองใชมาตรการ Universal Prevention ตอไป ชวย

ลดโรคอ� นไดดวย’.

นิพนธ บุญญามณี 

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

ประเสริฐ จันทรรวงทอง 

ณะแพทย นักวิจัย และนักวิชาการ ดานยาเสพติด                         

เยาวชน และสุขภาพจิตระดับประเทศ 20 คน ใน

ฐานะ “เครือขายนักวิชาการและภาคประชาชนตานภัย                                                          

ยาเสพติด” อาทิ นพ.ชาตรี บานช� น อดีตกรรมการ

แพทยสภา อดีตอธิบดีกรมสุขภาพจิต และอดีตอธิบดีกรมการ

แพทย กระทรวงสาธารณสุข ดร.วิโรจน สุมใหญ ที่ปรึกษาคณะ

กรรมการควบคุมยาเสพติดระหวางประเทศ สหประชาชาติ นาง

ทิชา ณ นคร ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน

บานกาญจนาภิเษก ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล นักวิทยาศาสตร 

Centre for Addiction and Mental Health, Canada รศ.นพ.

สุริยเดว ทรีปาตี ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) 

กุมารแพทยผูเชี่ยวชาญดานการแพทยวัยรุน และผูจัดการโครง 

การตนทุนชีวิต ประเทศไทย ฯลฯ ออกประกาศขอเท็จจริงที่ควร

ทราบ “สังคมไทยจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากปลดกัญชาจากการ

เปนยาเสพติด ตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เปนตนไป” โดย

เนื้อหาระบุวา 

1.กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกระทรวงสาธารณ

สุข เร� อง ระบุช� อยาเสพติดให โทษในประเภท 5 ฉบับ ลงนาม

วันที่ 8 กุมภาพันธ 2565 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 9 

กุมภาพันธ 2565) จะมีผลบังคับใชหลังพน 120 วันหลังประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา คือ ตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เปนตนไป 

ประกาศฉบับนี้กําหนดใหเฉพาะ “สารสกัด” ที่มี THC มากกวา

รอยละ 0.2 โดยน้ําหนักเทานั้นที่เปนยาเสพติด สงผลให “พืช

กัญชา (เชน ชอดอก ซึ่งไมใชสารสกัด แตมี THC สูงถึงรอยละ 

10-20)” จะไมเปนยาเสพติดอีกตอไป (ดูภาคผนวก 1 สําหรับ

คําอธิบายละเอียด) ซ่ึงเทากับเปนนโยบายกัญชาเสรี ไปไกลเกิน                                                                      

กวานโยบายกัญชาทางการแพทยมาก ทุกคนสามารถสูบชอดอก                                                                                

กัญชาไดโดยไมผิดกฎหมายแตอยางใด ซ่ึงรวมถึงเด็กและเยาวชน

ดวย จึงจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีมาตรการควบคุมการใชกัญชาใน

ทางท่ีผิดท่ีเพียงพอ (หมายเหตุ : พ.ร.บ.คุมครองเด็ก 2546 หามไม

ใหเด็กอายุตํ่ากวาสิบแปดปสูบบุหร่ีและด� มแอลกอฮอล แตไมมีการ

หามเสพกัญชา เน� องจากในสมัยน้ันกัญชายังเปนยาเสพติด)   

2.ขณะนี้รางพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. … ซึ่งเปน

เคร� องมือทางกฎหมายที่มีมาตรการควบคุมการใชกัญชาในทาง

ที่ผิดในระดับหนึ่ง ไดถูกบรรจุในสภาผูแทนราษฎรเพ� อพิจารณา

วาระ 1 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565   ซึ่งจะตองผานกระบวนการ

ตางๆ ในสภาผูแทนราษฎรตามระเบียบมาตรฐาน และจะตอง

เสนอตอวุฒิสภาเพ� อพิจารณาตอไป กระบวนการทั้งหมดนี้จึง

ตองใชเวลา และไมมีทางเสร็จสิ้นทันกอนวันที่ 9 มิถุนายนนี้ จึง

จะสงผลใหเกิดสุญญากาศทางนโยบาย คือ กัญชาจะเปนพืช                                                                            

ที่ ไมเปนยาเสพติดตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นี้เปนตนไป 

และจะไมมีมาตรการควบคุมการใชกัญชาในทางที่ผิดที่เพียงพอ 

ประชาชนทุกครัวเรือนจะสามารถปลูกและใชกัญชาไดเหมือนการ

ปลูกพริก ปลูกผัก ทั่วไป หากไมนํากัญชาไปสกัด แมกระทรวง

สาธารณสุขจะออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร� อง กําหนด

ใหกลิ่นและควันกัญชา กัญชง หรือพืชอ� นใดในทํานองเดียวกัน

เปนเหตุรําคาญ พ.ศ. ... ก็จะสามารถชวยบรรเทาความเดือด

รอนรําคาญที่ผูสูบกัญชามีตอผูอ� นในระดับหนึ่ง ซึ่งเปนการแก

ปญหาปลายเหตุ แตไมไดเปนการแกตนเหตุ คือ ไมสามารถ

ควบคุมการปลูกและการนําชอดอกกัญชาไปสูบโดยเยาวชน

หรือประชาชนแตประการใด   ทําใหสามารถคาดคะเนไดวาจะ

มีการนําชอดอกกัญชาที่ปลูกในครัวเรือน (ซึ่งสามารถปลูกได โดย

ไมจํากัดจํานวน) ไปสูบโดยเด็กและเยาวชน และแมแตผูใหญ 

มากเพียงใด ดังที่เริ่มมีเยาวชนไทยเริ่มทดลองสูบกัญชาที่ปลูก

ในบานเพ� อน ดวยอุปกรณที่ทําขึ้นเองจากการดู YouTube หลัง

จากที่มีการประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ (ดูภาคผนวก 

2 สําหรับภาพการสูบกัญชาโดยเยาวชนไทย)   อีกทั้งมีหลักฐาน

เชิงประจักษวามีการสูบกัญชามากขึ้นในกลุมเยาวชนในประเทศ

แคนาดา และบางรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากที่มีนโย

บายกัญชาเพ� อนันทนาการ

3.แมประเทศที่ใหใชกัญชาอยางเสรีที่สุด คือ ใหใชกัญชา

เพ� อนันทนาการได ยังมีมาตรการควบคุมที่เขมขน เชน ประเทศ

อุรุกวัย รัฐผูกขาดการคาสงในประเทศ ผลิตภัณฑกัญชาที่ซื้อ

ขายในตลาดจะตองบรรจุในถุงที่ไมมีลวดลายใดๆ ถุงบรรจุนี้ระบุ                                     

ไดเพียงรอยละของ THC และขอความคําเตือนเกี่ยวกับการใช

กัญชา มีมาตรการหามโฆษณา หามใหทุนอุปถัมภ และหามสง                                                                             

เสริมการขาย โดยสิ้นเชิง และมีมาตรการกําหนดไมใหเสพกัญชา

แลวขับขี่ยานพาหนะ และมีมาตรการภาษีกัญชา สวนประเทศ

แคนาดา รัฐผูกขาดการคาสง มีการควบคุมการครอบครองกัญชา

ในท่ีสาธารณะ (เชน หามครอบครองเกินหน่ึงตนกัญชาที่มีชอดอก

ในที่สาธารณะ) หามแสดงผลิตภัณฑกัญชา หรือบรรจุภัณฑ หรือ

สลาก ใหเยาวชนเห็น สงผลใหมีแตการจําหน�ายผลิตภัณฑกัญชา

ในรานที่จําหน�ายกัญชาโดยเฉพาะ ซึ่งหามเยาวชนเขา (คือไมมี

การจําหน�ายผลิตภัณฑกัญชาใหเห็นไดทั่วไป) หามการโฆษณา

โดยรูปแบบ/วิธีการ/เนื้อหาที่เยาวชนสนใจ มีการอนุญาตใหปลูก

กัญชาในครัวเรือนได แตตองไมเกินครัวเรือนละสี่ตน และหาม

ปลูกใหเห็นไดจากที่สาธารณะนอกบาน และบริเวณที่ปลูกใน

บานตองไมใหผูที่ไมเกี่ยวของเขาถึงได (เชน เด็กๆ ในบานตอง

ไมสามารถเขาถึงได) และมีมาตรการภาษีกัญชา เปนตน จึงสรุป

ไดวา แมประเทศที่ปลอยใหมีการใชกัญชาอยางเสรีที่สุด คือ 

ประธาน มีมติเห็นชอบในวันที่ 25 มกราคม 2565 ตอประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ แตใหมีผลบังคับใชใน 120 วัน คือ 

เพ� อใหมีการกําหนดมาตรการควบคุมการใชในทางที่ผิด (เชน สูบ

ดอกกัญชาเพ� อการนันทนาการ) อยางเพียงพอ กอนที่ประกาศ

ฉบับนี้จะมีผลบังคับใชจริงๆ และยังไดอภิปรายในที่ประชุมวา                                                               

สามารถที่จะขยายเวลาออกไปไดอีกหากยังไมมีมาตรการควบ 

คุมการใชในทางที่ผิด จึงมีความชอบธรรมอยางยิ่งที่คณะกรรม 

การ ป.ป.ส.จะพิจารณาชะลอการบังคับใชประกาศฉบับนี้ ไป

กอน และจะยิ่งเปนความสงางามของกระทรวงสาธารณสุข 

หากกระทรวงสาธารณสุขจะพิจารณาเสนอใหชะลอการบังคับ

ใชประกาศฉบับนี้ดวยตนเอง เพ� อปกปองสุขภาพของเยาวชน

และประชาชน เน� องจากยังไมมีมาตรการควบคุมการใชในทาง

ที่ผิดอยางเพียงพอ

ดูภาพท่ี 1 ประกอบคําอธิบาย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ฉบับลาสุดนี้กําหนดให พืชฝน (วงเล็บ 1) เห็ดขี้ควายหรือพืช

เห็ดขี้ควาย (วงเล็บ 2) และสารสกัดจากทุกสวนของพืชกัญชา

หรือกัญชง (วงเล็บ 3) เปนยาเสพติด แตยกเวนใหกับสารสกัด

ที่มี THC ไมเกินรอยละ 0.2 และสารสกัดจากเมล็ด เฉพาะที่ได

รับอนุญาตใหสกัดจากพืชกัญชาหรือกัญชงที่ปลูกภายในประเทศ 

(วงเล็บ 3.ก และ 3.ข) ซึ่งหากดูจากภาพ บริเวณสีเทาเขมจะเปน

ยาเสพติด บริเวณสีเทาออนจะไดรับการยกเวน ไมเปนยาเสพ

ติด แตบริเวณสีขาว คือ พืชกัญชา (เชน ดอกกัญชา) ไมไดถูก

ระบุวาเปนยาเสพติดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับลาสุด

นี้ เพราะพืชกัญชาไมใชสารสกัด จึงมีคําถามสําคัญคือ พืชกัญชา 

เชน ชอดอก ซึ่งไมใชสารสกัด ยังเปนยาเสพติดประเภท 5 ตาม

ประมวลกฎหมายยาเสพติดอยูหรือไม?   หากไมเปนยาเสพติดแลว                                                                                 

ไมวาผูใดซึ่งรวมถึงเด็กและเยาวชนก็สามารถสูบชอดอก (ซึ่งมี                                                                              

THC > 10% หรือถึง > 20% โดยน้ําหนักได) ไดใชหรือไม?   

หากสูบแลวจะมีบทลงโทษใดหรือไม?

มาไมมาไมมาไม

w

องคการอนามัยโลก กําหนดใหวันที่ 31 พ.ค.ของทุก

ป เปนวันงดสูบบุหรี่โลก เน� องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่

ตอสุขภาพ ของผูสูบบุหรี่และผูไมสูบบุหรี่แตไดรับควันบุหรี่ 

การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก เพ� อกระตุนใหผูสูบบุหรี่เลิกสูบ                                                                        

รวมทั้งกระตุนใหรัฐบาลกําหนดนโยบาย กฎหมายเพ� อควบ 

คุมยาสูบ.

วันงดสูบบุหรี่โลก

ภาคผนวก 1 : การวิเคราะห โครงสรางการกําหนดสิ่งที่เปนยาเสพติดในประเภท 5 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร� อง ระบุช� อยา

เสพติดให โทษประเภท 5 ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 กุมภาพันธ 2565

ภาคผนวก 2 ภาพการสูบกัญชาในกลุมเยาวชน และภาพบองกัญชาที่ผลิตขึ้นเองจากการดู YouTube หลังจากการประกาศกระทรวง

สาธารณสุขฉบับปลดกัญชาจากการเปนยาเสพติด

ภาพที่ 1 โครงสรางประเภทของพืชและสารสกัดที่เปนยาเสพติดให โทษในประเภท 5 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

ค

จะเกิดอะไรขึ้น? หลังจากปลดกัญชา

จากการเปนยาเสพติด 9 มิ.ย.2565

เครือขายนักวิชาการและภาคประชาชนตานภัยยาเสพติด



ลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มหากาพย์ว่าด้วยคดีของ 

“วรยุทธ อยู่วิทยา” หรือบอส ทายาทเครื่องดื่มชูกำาลัง 

ผู้ต้องหาคดีขับรถชน ด.ต.วิเชียร กลั่นประเสริฐ ผบ.หมู่

งานปราบปราม สน.ทองหล่อเสียชีวิต และเสพโคเคน

เมื่อปี 2555 ได้ปลดล็อกไปเปลาะหนึ่ง เมื่อคณะกรรมการอัยการ 

(ก.อ.) มีมติเป็นเอกฉันท์ 8 เสียงให้  “เนตร นาคสุข” อดีตรอง

อัยการสูงสุดที่สั่งไม่ฟ้อง “บอส  อยู่วิทยา” ออกจากราชการ ซึ่งก็

ต้องตามกันต่อไปว่ามหากาพย์เรื่องนี้จะจบลงอย่างไรและเมื่อไหร่

กันแน่

ในขณะที่อีกซีกโลกหนึ่งอย่างสหรัฐอเมริกา ซึ่งเพิ่งเกิดเหตุ  

กราดยิงอีกแล้วที่โรงเรียนประถมศึกษารอบบ์ เมืองยูวัลดี รัฐเทก 

ซัส ซึ่งทำาให้มีเด็กนักเรียนและครูเสียชีวิตถึง 21 คนนั้น ล่าสุดก็

เกิดเหตุกับคนดังในเรื่องที่เกี่ยวกับท้องถนนเฉกเช่นพี่ ไทยเช่นกัน 

แต่เรื่องไม่ลากยาวเป็นละครน้ำาเน่าเหมือนไทยแลนด์ โอนลี

โดยครานี้สถานีตำารวจรัฐแคลิฟอร์เนียได้จับกุม “พอล เพโล

ซี” สามีวัย 82 ปีของ “แนนซี เพโลซี” ประธานสภาผู้แทนราษฎร

หญิงคนแรกของสหรัฐอเมริกา รวมทั้งเป็นชาวแคลิฟอร์เนียคน

แรกและชาวอิตาเลียน-อเม 

ริกันคนแรกที่ ได้รับตำาแหน่ง

ดังกล่าว ซ่ึง “แนนซี เพโลซี”                                

นั้นต้องเรียกว่าเป็นผู้หญิง                         

ที่มีตำาแหน่งสูงสุดในประวัติ 

ศาสตร์การปกครองของสหรัฐ 

อเมริกาก็ว่าได้ และในทาง

บริหารนั้น “เพโลซี” ยังมี

สิทธิ์เป็นลำาดับที่สองรองจาก

รองประธานาธิบดี ในการที่

จะขึ้นเป็นประธานาธิบดีกรณี

ที่จำาเป็นด้วย!

สำาหรับการจับกุม “พอล”                                                            

นั้น เขาถูกควบคุมตัวเมื่อช่วง

เย็นวันเสาร์ที่ 28 พ.ค.ตามเวลาในสหรัฐอเมริกา ที่เมืองนาปา ทาง

ตอนเหนือของซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยถูกตั้งข้อหา

เมาแล้วขับและขับขี่ยานพาหนะโดยมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด 

0.08% หรือสูงกว่า ซึ่งภายใต้กฎหมายของแคลิฟอร์เนียห้ามผู้ขับขี่

มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสูงเกิน 0.08 กรัมต่อเดซิลิตร หรือ 1  

ใน 10 ของลิตร โดยพอลถูกตั้งข้อหาในคดีอาญา 2 คดี แต่ได้รับ

การประกันตัวด้วยเงิน 5,000 ดอลลาร์หรือราว  170,000 บาท

ในขณะฟากของศรีภรรยา “แนนซี” ซึ่งรับทราบข่าวแล้วก็

ไม่ได้ออกความคิดเห็นใดๆ ทั้งสิ้น เพราะเธออยู่ในระหว่างงานพิธี

สำาเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยบราวน์ ยูนิเวอร์ซิตี โดย “ดรูว์ 

แฮมมิล” โฆษกของนางเพโลซีให้สัมภาษณ์สั้นๆ ว่า “เพโลซีไม่ขอ

แสดงความคิดเห็นใดๆ เก่ียวกับเรื่องน้ี เนื่องจากเป็นเรื่องส่วนตัว!!!”

สำาหรับพอลนั้น ชื่อเต็มๆ ว่า “พอล ฟรานซิส เพโลซี  

ซีเนียร์” เกิดเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2483 จบการศึกษาจากมหา

วิทยาลัยจอร์จทาวน์, โรงเรียนธุรกิจฮาร์วาร์ด และมหาวิทยาลัย

นิวยอร์ก เป็นนักธุรกิจชาวอเมริกัน โดยเป็นเจ้าของบริษัทด้าน

อสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งบริษัทร่วมทุนและที่ปรึกษาในซานฟราน 

ซิสโก และยังเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลด้วย

โดย “พอล” แต่งงานกับ “แนนซี” เมื่อวันที่ 7  กันยายน 

2506 มีลูกด้วยกันทั้งสิ้น 5 คน ประกอบด้วย  พอล เพโลซี จูเนียร์, 

อเล็กซานดรา เพโลซี, แนนซี คอรีน เพโลซี, คริสติน เพโลซี และ

แจ็กเกอลีน เพโลซี และยังมีหลานอีก 3 คน คือ ฌอน เคนนีลลี, 

ไรอัน เคนนีลลี และเลียม เคนนีลลี 

งานนี้คงต้องติดตามกันต่อไปว่า “แนนซี” หญิงแกร่งทาง 

การเมืองจะมีปฏิกิริยาอย่างไรกับสามีวัยชราที่ยังทำาตัวเป็นวัยรุ่น

เมาแล้วขับ และส่งผลกระทบมาถึงเจ้าตัวในฐานะประธานสภา 

แม้เธอจะบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวก็ตาม แต่เรื่องฉาวแบบนี้ ไม่เข้า

ใครออกใครนะจ๊ะ.

แต่กิริยาท่าทีต่อคนรอบตัวพูดพาดพิงถึงศีรษะมิได้ ไม่ว่าตรงๆ 

หรือของเปรียบความเปรียบ เช่น ลูกมะอึก ตลอดจนหัวล้าน

จำาลอง (ทำามาจากกระดาษ) เอามาวางหรือมาสวม หรือแอบ

เก็บไว้ไม่ให้เห็น เป็นโกรธทั้งนั้น โกรธแม้แต่พูด

ประเทศเป็นบ้าน ทหารเป็นรั้ว เหลือแค่ ประเทศบ้าน  

ทหารรั้ว ก็โกรธ เพราะผวน หารรั้ว เป็นหัวล้าน อ่านแล้วก็

เห็นชัดว่า หัวล้านขี้ใจน้อย ของจริงเป็นอย่างไร หมกมุ่นจน

คนอื่นเห็นขำา ในฐานะเด็กคนหนึ่ง ยามเยาว์อ่าน ย่อมเห็น

ขำาจงง่าย ครั้นสูงวัยขึ้นแล้วหัวล้าน หัวเถิกเส้นผมบนศีรษะ

กะหร็อมกะแหร็ม หรือหมดเกลี้ยงทั้งหัวลง 

ในฐานะผู้ใหญ่คนหน่ึงมองย้อนกลับไป ตลกหัวล้าน หรือ

ตลกสังขาร จักชวนขำาอีกหรือไม่ หรรษากาล หัสนิยาย อาจ

มีอายุช่วงวัยของตน สำาหรับลางคน การหยุดอ่านหรือเลิกพาด 

พิงอันล่อแหลม สมกาลเทศะ ย่อมสำาคัญนัก.

สุรพล  บัณฑุเศรณี

 

เป็นบุคลิกของตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมา ก็เหมือนขุนช้าง

หัวล้าน คนไม่ชอบขุนข้างไม่ใช่เพราะหัวล้าน แต่ไม่ชอบเพราะ

พฤติกรรม เป็นตัวร้ายของเรื่อง ยุคสมัยนี้การสร้างตัวละคร

ต้องคำานึงถึงหลายเรื่อง เพราะมนุษย์มีความละเอียดอ่อนมาก 

กว่าในอดีต หากมีตัวละครหัวล้าน พูดภาษาถ่ิน ต้องระวังเพราะ

อาจถูกวิจารณ์ว่าเป็นการบูลลีได้  ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปครับ.

   * หยาดน้ำาค้างต่างหนบนยอดหญ้า

ในมิช้าล่วงเลยระเหยหาย

ธรรมประเสริฐเกิดแก่และเจ็บตาย

มากความหมายสอนชีวิตลิขิตกรรม

ผศ.ดร.วาสนา บุญสม/ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

   * เยี่ยงพเยียเกลี่ยพะยอมหอมพยัก

ซึ้งตระหนักเปรียบเปรยเฉลยศรี

นิราศเลิศเฉิดฉันวรรณคดี

จึงเป็นที่ที่พำานักสู่หลักชัย

พันธลีย์ จิรธันท์ (พ.เทียนทิม)/เขตจตุจักร กทม.

   * ชีวิตเหมือนเงื่อนไขทุกข์ในโลก

5บทความ

าหน้าที่ผู้ว่าฯ กทม.เถอะครับ 

ครับ...ฝากไปถึง “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ว่า คน

กรุงเทพฯ ๑.๓๘ ล้านคะแนน ไม่ได้เลือกให้เป็นแนว

ร่วมม็อบล้มล้างสถาบัน ไม่ได้เลือกเพื่อให้ไปยกเลิก 

ม.๑๑๒ 

แต่เลือกไปเป็นผู้ว่าฯ กทม. 

ฉะนั้นนับจากนี้ ไป ทำางานที่ต้องทำา ไม่ใช่แค้นสุมอก รอ

เวลาชำาระ

เรื่องที่ “ชัชชาติ” ไปขึ้นเวที “ตลาด (นัด) ราษฎร “ ที่

สวนครูองุ่น ซอยทองหล่อ ๓ วานซืน (๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๕) 

มีหลายประเด็นต้องพูดถึง 

“ชัชชาติ” ไปเอง หรือถูกเชิญไป 

ประเด็นน้ีสำาคัญ เพราะเก่ียวโยงกับประเด็นท่ี “ชัชชาติ”  

พูดบนเวที 

หาก “ชัชชาติ” ไปเอง ก็ยิ่งน่าสนใจ เพราะสามารถ

ประเมินได้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่า อาจต้องเจอคำาถามอะไรบ้าง

จากพลพรรคสามนิ้ว 

เพราะหัวข้อที่เขาจะเสวนาคือ “TALK TALK เรื่องเล่า 

หลังกรงขัง” โดย จันทนา วรากรสกุลกิจ หรือซี และนาย     

บุรินทร์ อินติน สองอดีตนักโทษการเมือง

ตามข่าวบอกว่า “ชัชชาติ” ไปปรากฏตัวในงาน ฉะนั้น

เท่ากับว่า “ชัชชาติ” แวะไปเอง 

เมื่อขึ้นบนเวที “ชัชชาติ” กล่าวว่า

“...บ้านผมอยู่แถวนี้ เดินผ่านไปมาตลอด และเห็นว่า

พื้นที่สวนครูองุ่นเป็นพื้นที่ทรงคุณค่า และตามนโยบายของ

ผมก็ให้ความสำาคัญกับการจัดพื้นที่สาธารณะ 

โดยจะมีการกระจายไปในหลายจุด โดยสามารถใช้เป็น

พื้นที่ในการชุมนุมเพื่อแสดงออกได้

ส่วนตัวเห็นว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่ได้หมายถึงชัย                                                                               

ชนะของผม แต่หมายถึงชัยชนะของพวกเรามากกว่า ผมว่า                                                                                 

เรามีพลังขึ้น และเชื่อว่าเวลาอยู่ข้างพวกเรา เชื่อว่าสถาน 

การณ์จากนี้จะค่อยๆ ดีขึ้น 

เราจะเริ่มที่กรุงเทพฯ ก่อน เช่น การแสดงความเห็น

และการยอมรับความคิดเห็นต่างๆ โดยเร่ิมต้นจากความหลาก

หลายทางเพศ คนมีหลายเฉดสี ความคิดเห็นทางการเมืองก็

‘ชัชชาติ’ กับ ม.๑๑๒

เช่นกัน...”

“ชัชชาติ” ใช้คำาว่า “เรา” 

ชัยชนะของพวกเรา ก็หมายความว่า ชัยชนะของเหล่า

พลพรรคสามนิ้ว  

และกลายเป็นประเด็นล่อแหลมขึ้นมาเมื่อ “รุ้ง-ปนัสยา  

สิทธิจิรวัฒนกุล” ที่อยู่ระหว่างประกันตัวจากคดี ม.๑๑๒ จนถึงวัน

ที่ ๑๕ มิถุนายนปีนี้ ขอให้ยกเลิกเงื่อนไขที่ให้ติดอุปกรณ์ติดตาม

ตัว EM 

แต่เงื่อนไขจะไม่ทำากิจกรรมทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่เข้าร่วมการชุมนุมท่ีก่อให้เกิดความวุ่น 

วายในบ้านเมือง ไม่ออกนอกราชอาณาจักร ตลอดจนถึงเงื่อนไข

อื่นๆ ที่ศาลกำาหนดไว้นั้นยังคงอยู่ 

“รุ้ง” ถาม “ชัชชาติ” ถึงความเห็นการยกเลิก ม.๑๑๒ 

“ชัชชาติ” ตอบ 

“...อย่าเอามาตรา ๑๑๒ มาเป็นเครื่องมือในการสร้างความ

แตกแยก จริงๆ แล้วมันมีมานานแล้ว 

ผมมองในแง่ผู้บริหาร การบริหารมันต้องมีความละมุน

ละม่อมในระดับหนึ่ง มันมีวิธีการในการค่อยๆ ปรับ ถ้าเราบอก

ว่าจะยกเลิก มาตรา ๑๑๒ ผมว่ามันจะไปอีกขั้วนึง ฉะนั้นเริ่มจาก

การไม่เอา มาตรา ๑๑๒ มาเป็นเครื่องมือทางการเมือง เอาตรงนี้

ก่อน แล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆ พัฒนาไป เราเป็นผู้บริหารมันต้องมี

วิธีในการสื่อสาร

ผมก็อดทนมา ๘ ปี ตั้งแต่ปฏิวัติมา แต่เราต้องมียุทธศาสตร์

ในการเดิน เขาบอกว่า อันนี้อาจไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะ ภาษาอัง 

กฤษว่า The revenge is best when served  cold. การแก้แค้น

จะดีที่สุดเมื่อตอนที่มันเย็นแล้ว อย่าไปเอาความโกรธความแค้น

มาทำา การกำาหนด strategy ในการเดิน 

ผมเชื่อว่ามียุทธศาสตร์ในการเดิน แล้วเวลาก็อยู่ข้างพวก

เราแล้ว ผมว่าเรื่อง ๑๑๒ นาทีนี้คุณบอกให้ยกเลิก ในความเป็น

จริงไม่ง่าย แต่ขออย่าเอามาเป็นเครื่องมือทางการเมือง เริ่มประ 

เด็นนี้ก่อนดีมั้ย แล้วเดี๋ยวมันก็เป็นสเตปต่อไป”

เมื่อ “ชัชชาติ” เดินขึ้่นเวทีเอง ไม่มีใครไปดันก้น ก็แสดงว่า

พร้อมที่จะรับผลที่ตามมาด้วย 

ก็แน่นอนครับ ทัวร์ลง 

ทั้งจากศาสดาสามนิ้่วที่อยู่ต่างประเทศ มองว่า “ชัชชาติ” 

ไม่กล้าแตะ ม.๑๑๒ และสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่อาจเป็นความ

หวังของเด็กๆ สามนิ้วได้ 

อีกฝั่งมองว่า “ชัชชาติ” ล้ำาเส้น โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงการ 

กลับมาเพื่อแก้แค้น 

และมีบางส่วนมองว่าเป็นการพูดแบบกลางๆ ไม่ได้แสดง

จุดยืนที่ชัดเจน 

หากแกะคำาพูดของ “ชัชชาติ” ให้ลึกลงไป ก็พบว่าน่าสนใจ

อยู่หลายประเด็น 

ไม่เอา ม.๑๑๒ มาเป็นเครื่องมือทางการเมือง 

มองกลางๆ ก็ถูกต้องครับ ไม่สมควรอย่างยิ่ง ไม่ว่าใคร

ก็ตาม ไม่ควรเอา ม.๑๑๒ มาเป็นเครื่องมือทางการเมือง 

แต่ที่ควรอธิบายเพิ่มคือ ใครเป็นคนเอา ม.๑๑๒ มาเป็น

เครื่องมือ 

คนที่ทำาผิด ม.๑๑๒ แบบจงใจทำาผิดเพราะทำาผิด ม.๑๑๒ 

ซ้ำาซาก คือคนที่เอา ม.๑๑๒ มาเป็นเครื่องมือหรือไม่ 

ถ้าใช่ก็จะโยงไปถึงการเรียกร้องให้ยกเลิก ม.๑๑๒ 

เจ้าหน้าที่รัฐคือคนที่เอา ม.๑๑๒ มาเป็นเครื่องมือทางการ

เมืองหรือเปล่า 

หรือผู้ไปร้องว่ามีคนทำาผิด ม.๑๑๒ คือคนที่เอา ม.๑๑๒ มา

เป็นเครื่องมือทางการเมืองใช่หรือไม่ 

ฉะนั้นประเด็นนี้ต้องชัดเจน 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ บังคับใช้มานานแล้ว 

ปัญหาแทบไม่เกิด เพราะไม่มีใครทำาผิดกฎหมายมาตรานี้ 

แต่เพิ่งจะมีอย่างชุกชุมเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เอง 

เหตุผลหลักเพราะมีขบวนการล้มล้างสถาบัน เข้ามา 

สร้างชุดความคิดที่บิดเบือนความเป็นจริง ฝังเข้าไปในหัวเด็ก

รุ่นใหม่ 

เราจึงเห็นผู้ต้องหาอายุน้อยจำานวนมาก ติดคุกแทนผู้                                                                              

บงการท่ีน่ังอยู่ในห้องแอร์ บางส่วนเป็นผีเร่ร่อนอยู่ต่างประเทศ 

“ชัชชาติ” บอกว่า “เดี๋ยวมันจะค่อยๆ พัฒนาไป” หมาย

ถึงอะไร 

ความหมายที่ “ชัชชาติ” พูดคือการเรียกร้องให้ยกเลิก 

ม.๑๑๒ จะพัฒนาไปสู่การยกเลิก ม.๑๑๒ ในที่สุดใช่หรือเปล่า  

ยุทธศาสตร์ของ “ชัชชาติ” คืออะไร 

อย่าลืมซิครับ ประชาชนเลือกมาให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. 

ไม่ใช่ผู้ให้บริการม็อบ

แต่เมื่อ “ชัชชาติ” เผยความในใจ อดทนมา ๘ ปี ก็พอ

เข้าใจได้ครับว่า วันข้างหน้าของ “ชัชชาติ” ไม่ได้ โฟกัสไปที่

ตำาแหน่งผู้ว่าฯ กทม.เพียงอย่างเดียว

“การแก้แค้นจะดีที่สุดเมื่อตอนที่มันเย็นแล้ว” คนที่คิด

เช่นนี้ น่ากลัวครับ 

น่ากลัวกว่าพวกแค้นแล้วฟาดงวงฟาดงามาก 

เพราะการรอคอยการแก้แค้นอย่างใจเย็น ย่อมมาพร้อม

กับการวางแผนท่ีแยบยล เพื่อให้การแก้แค้นประสบความสำาเร็จ

ก็ไม่ทราบครับว่า “ชัชชาติ” ต้องการแก้แค้นใคร 

คณะรัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม หรือใครที่นอกเหนือ

จากนี้

ประโยค “ผมเชื่อว่ามียุทธศาสตร์ในการเดิน แล้วเวลา

ก็อยู่ข้างพวกเราแล้ว” นี่ “ชัชชาติ” แสดงความเป็นพวกกับ

ม็อบสามนิ้วอย่างชัดเจน

รับรู้ด้วยว่าสามนิ้วต้องการอะไร 

และนำาไปสู่อะไร

ครับ...คำาแนะนำาที่อาจกลายเป็น “เสือก”! “ชัชชาติ” เร่ง

ทำาตามนโยบาย ๒๑๔ ข้อจะดีกว่าวางแผนล้างแค้นใคร

ฉะนั้นสเตปต่อไปของ “ชัชชาติ” ก็เลือกเอา 

strategy เพื่อคนกรุง

หรือจะล้างแค้น.

ต้นไม้ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา ป้ายหาเสียง

ควรเก็บให้เกลี้ยงเกะกะ

บดบัง สายตา เป็นภาระ

เก็บภาษีแล้วจะสบายใจ

จงตั้งต้นไม้ป้ายหาเสียง

ให้ร่มเย็นเป็นเยี่ยงผู้เป็นใหญ่

ป้ายโฆษณา ทุกหน มีต้นไม้

ทั่วไทย ไร้ โทษ โฆษณา

เทวทัตกับนางจิญจมาณวิกา

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

สมัยพุทธกาลมีผู้ประสงค์ที่จะใส่ร้ายพระพุทธเจ้าสอง

คน คนแรกถูกธรณีสูบ คนที่สองก็ถูกธรณีสูบเช่นกัน เทวทัต

คิดฆ่าพระพุทธเจ้า โดยใช้ช้างกลิ้งหินจากบนเขา ทำาให้ห้อพระ                                                                   

โลหิต คนที่สองคือนักบวชเปลือยให้ประชาชนเข้าใจว่าท้องกับ                                                                  

พระพุทธเจ้า โดยว่าจ้างนางมาณวิกาให้เดินเข้าวัดในตอนเย็น                                                                                 

แล้วเดินออกในตอนเช้า โดยใช้ท่อนไม้ผูกหน้าท้องโดยเพ่ิมขนาด

ท่อนไม้ให้ใหญ่ขึ้นทุกที วันหนึ่งเมื่อท่อนไม้ใหญ่เต็มที่หล่อนก็

ไปชี้หน้าพระพุทธเจ้า กล่าวหาว่าทำาเธอท้อง พระพุทธเจ้าก็นิ่ง

เฉย พร้อมกับตรัสว่าความจริงเป็นเช่นไรน้องหญิงย่อมรู้ดีแก่

ใจ นางก็แสดงอาการไม่พอใจ กระทืบเท้าทำาให้เชือกที่ผูกขาด

เพราะมีหนูไปกัดเชือกไว้ก่อนหน้า  หล่อนอายก็เลยรีบหนี ก้าว

ไม่พ้นธรณีก็ถูกสูบ

แต่วันนี้มีหมอเปรตทำาตัวเป็นเทวทัต มีภรรยาทำาตัวเป็น

นางสกายวอเตอร์ ล่วงเกินพระอรหันต์ มีการจัดฉากเพื่อถ่าย

ทำาสารคดีสึกพระ โดยทั้งสองคนไม่มีความเคารพพระ เพราะ

หลงตัวเองว่าเป็นมือปราบสมีและอลัชชี กรรมที่ล่วงเกินพระ

อรหันต์เป็นอนันตริยกรรม กราบขออโหสิกรรมได้แต่กรรมนั้น

มีผลแล้ว ต่อไปทำาอะไรก็ติดขัดตลอดชีวิต เพราะไม่มีใครแก้

กรรมให้ได้.

แมวขาว 

 

กรรมติดจรวดไปแล้วครับ  โดนติเตียนท้ังจากทางโลก ทาง

สงฆ์ ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายครับ เห็นคณะกรรมาธิการ

การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ของสภาผู้แทนฯ สรุปว่า

ละเมิดกฎหมายไปหลายขนาน  แก๊งนายปลาไม่มีอำานาจเข้าไป

ตรวจสอบพระภิกษุได้ การกระทำาของนายปลาและพวกจึงไม่

เหมาะสม และส่งผลให้พระภิกษุไม่ได้รับความเป็นธรรม กรรม

จะถึงข้ันถูกธรณีสูบหรือเปล่าไม่รู้ครับ แต่นรกสูบไปแล้ว.

ตลกล่อแหลม

ว่ากันว่า ตลกเป็นของแปลก เห็นขำา ก็ขำา เห็นโกรธ ก็

โกรธ ไม่ใคร่ครึ่งๆ กลางๆ เป็นธรรมเป็นกลาง มักหายาก  

เหมือนวางตัวลำาบาก เห็นสามัญลำาบาก ไม่หัวร่อ ก็เหมือน

เลือดเย็นแท้ แต่หัวร่อหลายอย่าง อาทิเช่น ขำาคนหัวล้านก็อาจ

น่าเกลียดเกินไป ในหัสนิยายชุดสามเกลอ พล นิกร กิมหงวน 

ของ ป.อินทรปาลิต เจ้าคุณปัจจนึกพินาศ หรือชื่อเดิม นายอู๊ด 

เป็นผู้ใหญ่คนสำาคัญของเรื่อง เป็นคนหัวล้าน ชนิดดีใจก็หัวหู

แดงไปหมด โกรธก็หัวหูแดงขึ้นมาหมดเช่นกัน 

ท่านเป็นตัวตลกอย่างเอกสำาหรับคนอ่าน ออกมาตอนไหน 

ก็ขำามากทุกทีไป ตามจริงแล้ว เราไม่ได้หัวร่อเพราะท่านหัวล้าน 

สามีประธานสภาถูกจับ!

ต่างรับโศกรู้ตื่นรู้ยืนหยัด

แก้สาเหตุเลศนัยได้แจ่มชัด

ปฏิบัติใดใดไร้กังวล

ชูเกียรติ วรรณศูทร/เขตลาดพร้าว กทม.

   * หลากชีวิตคิดตรรกะแสงสว่าง

ใช้ธรรมะชี้ทางสร้างกุศล

มากสติปัญญาพาหลุดพ้น

ทุกข์ท่วมท้นมลายสิ้นโลกยินดี

ชีวัน สุวรรณารักษ์/อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

   * ทางชีวิตคิดดีมีสัจจะ

ใช้ธรรมะเรียนรู้สู่เหตุผล

เห็นเกิดแก่เจ็บตายในผู้คน

คือปล่อยวางคือหลุดพ้นคือคนพุทธ

วันทนีย์ บุญศรีสมบัติ/อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

   * น้ำาตกจากภูผาพาให้คิด

เหมือนชีวิตรวมหมู่สู่วัฏฏะ

ศีล สมาธิ ปัญญา อย่าลดละ

ย่อมพบสุขอมตะอริยชน

นิตย์สุรีย์ เชื้อเจ็ดตน/อ.เมือง จ.เชียงราย 

   * สักวา “กุฏฐัง” โลกรังเกียจ

ต่างหยามเหยียดเป็นคนไม่ขวนขวาย

ชอบปล่อยปละละเลยเฉยก็ตาย

หาความหมายไม่มีแก่ชีวิต

อยู่ไปหนักแผ่นดินสิ้นคุณค่า

ยิ่งนิสัยชั่วช้าฝ่าวิกฤติ

ผู้นำาชาติอื่นๆ ยืนพ่นพิษ

ประณามทั่วสิบทิศ “โรคจิต” เอย.

สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ/เขตบางเขน กทม.

   * สักวา “อายุขัย” ใกล้ดับแล้ว

ออกอาการดิ้นกระแด่วกระแด่วถี่

ทำาเศรษฐกิจบ้านเมืองพังทั้งธรณี

ประเทศชาติป่นปี้ถึงชีวิต

ยังมีหน้าท้าทายเส้นสายแกร่ง

ประชาชนอ่อนแรงแจ้งวิกฤติ

ข้าวของแพงแข่งน้ำามันพาลทั่วทิศ

ยิ่งโควิดซ้ำารอย “ร่วงผล็อย” เอย.

ชูเกียรติ วรรณศูทร/เขตลาดพร้าว กทม.

ทํ

ก

พอล เพโลซี
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งแต่วันที่ 1 มิ.ย.นี้ ไทยจะปรับมาตรการเดิน                                                          

ทางเข้าประเทศอีกครั้งตามมติ ศบค. โดย

ยกเลิกการกักตัวทุกรูปแบบ สำาหรับคนไทย

ไม่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass 

และไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเข้าประเทศ แต่

ชาวต่างชาติยังต้องลงทะเบียนในระบบดังกล่าว 

โดยผู้ที่ ได้รับวัคซีนตามข้อกำาหนด ให้แนบหลักฐาน

วัคซีนพร้อมกับเอกสารประกันสุขภาพวงเงินขั้นต่ำา 

10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนกรณีที่ ไม่ได้รับวัคซีน

หรือรับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำาหนด ให้แสดงหลักฐาน

การตรวจโควิด-19 ได้ทั้งแบบ Professional ATK 

หรือ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง 

ขณะที่จุดผ่านแดนทางบกทุกจุดก็จะเปิดภายในวันที่ 

1 มิ.ย.นี้

เป็นถ้อยแถลงของโฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี นายธนกร วังบุญคงชนะ เมื่อวันที่ 29 

พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งแปลไทยเป็นไทย ก็หมายความว่า 

รัฐบาล “ลุงตู่” ยังคงกลัวๆ กล้าๆ วนอยู่ในความ

กังวลของไวรัสโควิด-19 ทั้งๆ ที่กระทรวงสาธารณสุข

วางแผนกำาหนดให้ต้นเดือน ก.ค.ศกนี้ ให้ โควิดเป็น

โรคประจำาถิ่น 

ความกลัวๆ กล้าๆ เกรงใจโควิดจนเกินพอดี 

อาจทำาให้ประเทศไทยเสียโอกาสในการเปิดรับนัก

ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และในขณะเดียวกันอาจจะ

ส่งผลให้นักท่องเที่ยวไทยไหลออกไปลั้ลลาในต่าง

ประเทศเพิ่มขึ้น เพราะวันนี้แทบทุกประเทศในยุโรป

เปิดกว้าง ไม่แคร์ โควิดกันเลย

ชีวิตปกติในยุโรปกลับเข้ามาเกือบ 100% ทั้งนี้                                                                           

เป็นประสบการณ์ตรงที่ได้บินไปลงสนามบินชาร์ลเดอ

โกลของฝรั่งเศส ส่องดูพฤติกรรมของนักเดินทางที่

นั่น แทบจะเห็นคนสวมหน้ากากอนามัยน้อยมาก จน

กลุ่มคนไทยที่ยังคงชินกับการสวมหน้ากากอนามัยดู

เหมือนคนประหลาด

ที่สนามบินมาร์ โค โปโล ในประเทศอิตาลี เพื่อ                                                                   

ทัศนศึกษาที่เวนิส เมืองแห่งสายน้ำา ก็เฉกเช่นเดียว 

กัน นั่นคือ “หน้ากากอนามัย” ไม่ใช่สิ่งที่ต้องพกพา

ติดตัวอีกต่อไป โดยเฉพาะพนักงานพายเรือกอนโดลา 

ที่ถือว่าเป็นไฮไลต์ของการท่องเที่ยวในเวนิส อีกทั้ง

ต้องพบปะ สัมผัสกับผู้คนต่างถิ่นต่างภาษามากมาย

ตลอดเวลาทุกวี่วันนั้น เขาก็สะบัดบ๊อบไม่ใส่ใจกับ

หน้ากากอนามัยเลยสักคน

นั่งรถไฟข้ามไปที่เมืองฟลอเรนซ์ จนถึงกลาง

กรุงโรม ท่ามกลางนักท่องเที่ยวสารพัดถิ่นฐาน พบ

สภาพที่ตอกย้ำาว่า โควิด-19 ไม่ใช่โรคที่ต้องกลัว หวั่น

เกรง หวาดระแวงจนเกินพอดีอีกต่อไป ชีวิตสามารถ

ดำาเนินได้ตามปกติ โดยเคารพกฎกติกาแต่ละสถาน

ที่ที่เราเข้าไปเท่านั้น ส่วนบนถนนหนทางนั้นเอาที่

สบายใจ ใครอยากทำาอะไรก็ทำาได้

ฉะนั้น จึงอยากให้รัฐบาลและ ศบค.ลองคิด

ใหม่ทำาใหม่อีกรอบ ว่า เราปล่อยให้ความกลัวโควิด 

“covid phobia” ทำาร้ายเศรษฐกิจไทยมานานเกินไป

หรือไม่. 

ท่องเที่ยวยุโรปเฟื่อง

เพราะไม่แคร์ โควิด

เศรษฐกิจ

ตั้

ลื้มหนักมาก! “กิตติพงษ์ โพธิ์ธรานนท์” หัวเรือ

ใหญ่แห่งสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำาคอตโต้ หลังงานเปิด                  

ตัว QUIL คอลเลก                   

ชั่ น แ ร ก ใ น ก ลุ่ ม 

Premium Collection 

ฟีดแบ็กดี บรรดา

ดีไซเนอร์ อินฟลูเอน    

เซอร์ชื่อดัง และแขก                       

ผู้มีเกียรติที่เข้าร่วม

งานต่ า งชื่ นชมถึ ง

ความใส่ใจในทุกดีเทล                             

สมเป็นสินค้าระดับ                         

พรีเมียมทุกกระเบียด

นิ้ว ตั้งแต่รูปลักษณ์

การดีไซน์ ฟังก์ชัน

การใช้งาน ไปจนถึง                                                         

บริการผู้ช่วยส่วนตัว Premium Butler ซ่ึงทุกท่านสามารถ

สัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟนี้ ได้ที่โชว์รูม SCG 

Experience ด้วยตัวคุณเอง.

ป

เป็นปลื้ม

กิตติพงษ์ 

โพธิ์ธรานนท์

EICชี้อสังหาฯปี65ฟื้นตัวช้า

จัดเสวนา • ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นด้านการจัดการพลังงานและ

ระบบออโตเมชั่น ร่วมมือกับองค์กร iMasons จัดงานเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์และแนวคิดในการ

สร้างความยั่งยืนเพื่อองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ‘ภายใต้ โมเดลเศรษฐกิจบีซีจี (Bio-Circular-Green) 

ชูแนวทางตอบโจทย์ลูกค้าที่กำาลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลในด้านการจัดการพลังงานและช่วยให้ โลกดีขึ้น

อย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน.

KBANK ซื้อหุ้นธนาคารแมสเปี้ยน

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(ตลท.) เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยแจ้งว่าบริษัท กสิกร

วิชั่น ไฟแนนเชียล จำากัด หรือ KVF บริษัทย่อยของ

ธนาคาร ได้เข้าทำาสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขเพื่อเข้า

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในธนาคารแมสเปี้ยน รวมเงินลงทุน

ไม่เกิน 220 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 

7,556 ล้านบาท หลังจากธุรกรรมนี้ธนาคารและ KVF จะ

เข้าถือหุ้นรวมกันเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 67.50% ทั้งนี้การ

ซื้อขายหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จได้หลังได้รับการอนุมัติจาก

หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าธุรกรรมจะแล้ว

เสร็จภายในสิ้นปี 2565

ธอส.เปิดประมูลบ้านมือสองออนไลน์

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคาร   

สงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส.ได้จัดงาน ‘6.6 Mid 

Year Sale ประมูลบ้านมือสอง ธอส. ออนไลน์’ ในวันท่ี 6 

มิ.ย.2565 เวลา 12.00-13.00 น. โดยได้นำาบ้านมือสอง ธอส.ท่ัว

ประเทศ 666 รายการมาจำาหน่าย ท้ังประเภทบ้านเด่ียว บ้าน

แฝด ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม (ห้องชุด) อาคารพาณิชย์ และ

ท่ีดินเปล่า โดยเปิดประมูลขายทางแอปพลิเคชัน GH Bank 

Smart NPA ราคาเร่ิมต้นประมูลลดสูงสุด 50% จากราคา

ปกติ ผู้ท่ีสนใจสามารถลงทะเบียนและวางเงินประกันเข้าร่วม

ประมูลเพียง 5,000 บาทต่อ 1 รายการทรัพย์ท่ีเข้าร่วมประมูล 

ผ่านแอปพลิเคชัน GHB ALL ภายในวันท่ี 31 พ.ค.น้ี

‘คลัง’ ตีปี๊บขายบอนด์ออมทรัพย์ 5.5 หมื่นล้าน

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำานวยการสำานักงาน

บริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) กล่าวว่า สบน.เตรียมเสนอขาย

พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพ่ิมสุข วงเงินรวม 5.5 หมื่นล้าน

บาท เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยจำาหน่าย 2 รุ่น

อายุ 1.รุ่นออมเพ่ิมสุขบนวอลเล็ต สบม. วงเงิน 1 หมื่นล้าน

บาท 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบ้ียแบบข้ันบันได

เฉล่ีย 2.90% ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบ้ียแบบข้ัน

บันไดเฉล่ีย 3.60% ต่อปี จำาหน่ายต้ังแต่วันท่ี 13-30 มิ.ย.2565 

และ 2.รุ่นออมเพ่ิมสุข วงเงินรวม 4.5 หมื่นล้านบาท จำาหน่าย

ให้แก่ประชาชนและนิติบุคคลไม่แสวงหากำาไรท่ีคลังกำาหนด 

ผ่านธนาคารตัวแทนจำาหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย 

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

โดยช่วงท่ี 1 (วันท่ี 15-19 มิ.ย.65) วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท เปิด

จำาหน่ายให้แก่ประชาชนท่ัวไป ช่วงท่ี 2 (วันท่ี 20-30 มิ.ย.65) 

จำาหน่ายให้แก่ประชาชนและนิติบุคคลไม่แสวงหากำาไรตามท่ี

กระทรวงการคลังกำาหนด แบบไม่จำากัดวงเงินการซ้ือ.

‘ดัชนีMPI’ทะยาน8เดือนติด
คลังฟุ้งศก.ยังสดใสส่งออก-ท่องเที่ยวหนุน!

พระราม 6 • แรงไม่หยุด! ดัชนี MPI เดือน เม.ย. ยังโตต่อเนื่อง 8 

เดือนติด ด้าน ‘คลัง’ ฟุ้งเศรษฐกิจไทยยังสดใส ส่งออก-ท่องเที่ยว-

ภาคเกษตรหนุนต่อเนื่อง จับตาใกล้ชิดสงครามรัสเซีย-ยูเครน หว่ัน

กระทบราคาพลังงาน ต้นทุนการผลิตและค่าครองชีพ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 

รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) 

เดือน เม.ย.2565 ขยายตัวเพิ่ม

ขึ้นที่ 0.56% เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน ขยายตัวต่อ

เนื่องเป็นเดือนที่ 8 ติดต่อกัน 

ส่งผลให้ MPI ช่วง 4 เดือนแรก

ของปี 2565 ขยายตัว 1.37% 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อน โดยสำานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม (สศอ.) คาดการณ์

ว่าเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมมี

แนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น จาก

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมท่ี

เติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้า

อุตสาหกรรมทางการเกษตร

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ 

ผู้อำานวยการ สศอ. กล่าวว่า                                       

สถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาห 

กรรมของไทยในภาพรวมยัง

มีแนวโน้มจะขยายตัวใน 1-2 

เดือนข้างหน้า อุปสงค์ในประ 

เทศและการส่งออกมีแนวโน้ม

ขยายตัว ความเชื่อมั่นทางภาค

ธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมปรับ

ตัวดีขึ้นจากการเปิดประเทศ

อย่างเต็มรูปแบบ

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล 

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง 

สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

(สศค.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจ

ไทยในเดือน เม.ย.2565 ได้รับ

ปัจจัยสนับสนุนจากการขยาย

ตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการส่ง

ออก ภาคการท่องเที่ยว และ

ภาคเกษตร ขณะที่ดัชนีความ

เชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวลด

ลงมาอยู่ที่ระดับ 40.7 เนื่องจาก

ผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับ

การแพร่ระบาดของโควิด-19 

และผลกระทบจากความขัด

แย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน

ที่ทำาให้ราคาน้ำามันในตลาดโลก

สูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต

สินค้าและระดับราคาสินค้า

ทั่วไปปรับตัวสูงขึ้น

สำาหรับ มูลค่าการส่งออก

สินค้าขยายตัวต่อเนื่องที่ 9.9% 

โดยมีมูลค่าการส่งออกสินค้า

รวมในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ                               

อยู่ที่ 23,521.4 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ ซึ่งเป็นการขยายตัวต่อ                      

เนื่องเป็นเดือนที่ 14 ด้านการ

ท่องเที่ยวพบว่า มีนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประ 

เทศไทยรวม 293,350 คน 

ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อน 

3,339.4% โดยส่วนใหญ่เป็นนัก

ท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักร 

อินเดีย เยอรมนี สิงคโปร์ และ

ออสเตรเลีย ตามลำาดับ เช่น

เดียวกับการท่องเที่ยวภายใน

ประเทศที่มีผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 

จำานวน 16.7 ล้านคน ขยายตัว

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 138.9%.

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

การันตีต่อขยายสีชมพูไม่เอื้อเจ้าสัว

ไทยโพสต์ • ศูนย์วิจัย EIC ชี้ 

ปัจจัยลบรุมเร้า ทั้งเงินเฟ้อ-ต้นทุน

ค่าก่อสร้างพุ่ง และภาษีที่ดิน กระ

ทบตลาดอสังหาฯ ฟ้ืนตัวช้า แนะผู้

ประกอบการต้องปรับกลยุทธ์รับมือ

ศูนย์วิ จั ย เศรษฐกิจและ

ธุรกิจ หรือ EIC ธนาคารไทย

พาณิชย์ หรือ SCB เผยแพร่บท

วิเคราะห์เรื่อง EIC มองตลาดที่

อยู่อาศัยปี 65 หลังการระบาด

ของโควิด-19 ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็น

ค่อยไป ท่ามกลางความท้าทายที่                                           

ผู้ประกอบการอาจต้องปรับกลยุทธ์ 

เพื่อรับมือ โดยตลาดที่อยู่อาศัย

แนวราบยังคงเป็นกลุ่มท่ีนำาตลาด 

ขณะท่ีตลาดคอนโดฯ เร่ิมมีสัญญาณ

การฟื้นตัว

สำาหรับประเด็นท้าทายที่

ต้องจับตามองคือ อัตราเงินเฟ้อ

พุ่งสูงข้ึนมาก จะกระทบต่อกำาลังซ้ือ                                               

ขณะท่ีหน้ีครัวเรือนยังอยู่ในระดับ

สูง ต้นทุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่

สูงขึ้น จากทั้งราคาที่ดิน ราคาวัสดุ                                                  

ก่อสร้าง รวมถึงต้นทุนแรงงานท่ี

มีแนวโน้มปรับตัวสูงข้ึน ส่งผลให้

ราคาที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มปรับ

ตัวเพิ่มขึ้นตามการแข่งขันที่เข้ม

ข้นในตลาดแนวราบ จากการที่ผู้                                                 

ประกอบการหันมาพัฒนาโครง 

การแนวราบมากขึ้น นอกจากนี้

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่

จะกลับมาจัดเก็บในอัตราเดิม หลัง

ปรับลดการจัดเก็บลง 90% ในปี 

64 ส่งผลให้นักลงทุน ผู้ประกอบ

การ และสถาบันการเงินที่มี NPA 

สูง ต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม EIC มองว่า                                                      

ผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัย

อาจปรับกลยุทธ์รับมือความท้า 

ทายดังกล่าว โดยกำาลังซื้อที่ยังฟื้น

ตัวช้าและยังมีข้อจำากัด ส่งผลให้ผู้

ประกอบการยังต้องเน้นพัฒนาที่

อยู่อาศัยในระดับราคาที่เข้าถึงได้ 

และเน้นความคุ้มค่า

อีกท้ัง การพัฒนาโครงการ

ท่ีอยู่อาศัยจะต้องเป็นไปอย่างระมัด 

ระวังมากข้ึน โดยในช่วงท่ีเศรษฐกิจ

อยู่ในช่วงเร่ิมฟ้ืนตัว ผู้ประกอบการ

ยังอาจต้องเน้นเปิดโครงการใน

ทำาเลที่มีอัตราดูดซับสูง พัฒนา

โครงการที่มีขนาดเล็กลงเพื่อปิด

การขายได้เร็วมากขึ้น ขณะท่ีโครง 

การแนวราบยังต้องเน้นเปิดเป็นเฟส 

รวมถึงผู้ประกอบการอาจต้องเร่ิม

นำาเอาเทคโนโลยีมาช่วยในด้านการ

ก่อสร้างเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 

และลดต้นทุนการก่อสร้างและการ

บริหารจัดการ จะช่วยบรรเทาผล                                              

กระทบจากปัญหาขาดแคลนแรงงาน 

และต้นทุนแรงงานปรับตัวสูงข้ึน.

“ปิยสาร์”

ได้บอกกันมาตลอดเวลาว่าการเก็งกำาไรทำาให้ดัชนีตลาด

ผันผวนสูง นอกจากนี้ความเชื่อที่ว่าตลาดมีแนวต้านและแนวรับ                                                                                   

ก็เป็นเรื่องของการเก็งกำาไรเช่นกัน โดยส่วนใหญ่จะมีผลทางจิต 

วิทยา นั่นหมายความว่าหากนักเก็งกำาไรมีความเชื่อมาก แนวรับ

ก็จะแข็งแกร่ง ในทำานองเดียวกัน เมื่อพูดถึงแนวต้านก็จะดูแข็ง                                                                                    

แกร่งยากที่จะผ่านไปได้ แต่เมื่อไหร่ที่มีการทะลุแนวต้านได้การ

เก็งกำาไรกลับจะมองแนวต้านกลายเป็นแนวรับ ดังนั้นในทางด้าน

เก็งกำาไรจึงไม่มีแนวต้านและแนวรับที่แท้จริง ขึ้นอยู่กับความเชื่อ                                                                                     

ของนักเก็งกำาไรมากหรือน้อยมากกว่า เพราะถ้าเชื่อก็จะทำาตาม                                                                                     

ความเชื่อ จึงอาจมีผลให้แนวต่างๆ ที่กล่าวมาจะดูมีความแข็ง 

แกร่ง แต่เมื่อนักลงทุนที่ไม่ได้ใช้หลักการคิดทางด้านการเก็งกำาไร

มาลงทุน ก็จะทำาให้แนวต้านที่กล่าวข้างต้นจะถูกทะลวงผ่านไปได้

เช่นกัน เพราะนักลงทุนไม่ได้มองเป็นแนวต้าน แต่มองเป็นราคาที่

เหมาะกับการลงทุนที่ดูคุ้มค่า ก็ย่อมจะกล้าซื้อโดยไม่วิตกกับแนวต้าน

แต่อย่างใด

ส่ิงท่ีเกิดในช่วงท่ีผ่านมาจะพบว่าแนวต้านในระดับ 1,600 จุด

ก็ถูกทะลวงข้ึนมาได้ และวานน้ี (30 พ.ค.65) แนวต้านท่ี 1,650 จุด ก็

ถูกทะลวงข้ึนมาอีกระดับเช่นกัน จึงเป็นแค่แนวต้านทางจิตวิทยา ซ่ึงจะ

ไม่มีผลกับนักลงทุนท่ีคิดลงทุนด้วยเหตุผลทางพ้ืนฐาน เพราะเมื่อใช้หลัก

การคิดท่ีต่างกัน ทำาให้คำาตอบออกมาอาจต่างกัน มีผลให้การตัดสินใจไม่

เหมือนกัน ดังน้ันเมื่อมาพิจารณาสภาพการณ์ของตลาดในปัจจุบัน จะ

พบว่านักเก็งกำาไรมองตลาดในทางลบเพราะคิดว่าดัชนีตลาดมีการปรับ

ข้ึนมาพอสมควรแล้ว จึงมองว่าราคาหุ้นอยู่สูงเกินไป แต่ขณะเดียวกันนัก

ลงทุนท่ีคิดพิจารณาด้วยหลักเหตุผลทางพ้ืนฐาน กลับพบว่าสภาวการณ์

ปัจจุบันทำาให้พ้ืนฐานธุรกิจดีข้ึนมาก จึงเหมาะกับการลงทุน

เพราะไม่ว่าจะดูจากผลจริงที่เกิดขึ้น ทั้งจากการส่งออกของ

ไทยที่ขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำาให้ธุรกิจต่างๆ มีรายได้และ

มีกำาไรมากขึ้นแล้ว ยังพบว่าหลังจากมีการเปิดประเทศธุรกิจที่เคย

หยุดชะงัก หยุดนิ่งไปนานกว่า 2 ปี กลับฟื้นตัวขึ้นมาได้อีก ยิ่ง

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเติบโตมากเท่าใด ธุรกิจก็จะมีการฟื้นตัว

กลับมาดีมีกำาไรเพิ่มมากยิ่งขึ้น นอกจากจะมีผลให้เศรษฐกิจเติบโต

แล้วยังทำาให้การลงทุนในตลาดจะได้รับความคุ้มค่ามากไปด้วย จึง

พบว่านักลงทุนต่างชาติได้กลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่าง

มากในปัจจุบัน เพียงแค่ 5 เดือนก็ซื้อหุ้นเข้าพอร์ตไปแล้วถึง 1.36 

แสนล้านบาท พูดได้ว่าไม่มีความเชื่อม่ันมากพอก็คงไม่กล้าซ้ือ ตลาด

จึงมีแนวโน้มที่ดีน่าลงทุน 

ส่วนกลุ่มหุ้นท่ีน่ามอง ในกลุ่มพลังงานเมื่อราคา 

น้ำามันยังสูง ธุรกิจจะมีกำาไรสูง จึงน่ามองที่ TOP, 

ETC และ EA กลุ่มขนส่งได้บอกมาแล้วว่าการส่งออก

ดี ธุรกิจก็มีกำาไรดี จึงน่ามองที่ BIOTEC, PSL และ 

WICE กลุ่มอสังหาฯ มีการฟื้นตัวมาก ธุรกิจก็จะมีผล

ประกอบการดี จึงน่ามองที่ J, NUSA และ SPALI 

กลุ่มวัสดุก่อสร้างยังรับผลดีจากงานก่อสร้างมาก จึง

น่ามองที่ SCC, SKN และ TASCO หุ้นรายตัวที่น่า

มองมี BR, TTCL และ BBL เป็นต้น

 นักลงทุนต่างชาติไม่ถอย ยังทยอยซื้อหุ้นเข้า

พอร์ต ทำาให้ตลาดยัง Side Way Up ได้ต่อไป การ

อ่อนตัวของตลาดคือจังหวะในการเลือกลงทุน.

ต่างชาติไม่ถอย ตลาดเดินหน้า

67,561.59

30/5/65

1,653.61
+14.86

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 7,199.02 6,411.61 +787.4
 6,351.73 6,402.09 -50.35
 32,796.77 29,123.83 +3,672.94
 21,214.08 25,624.06 -4,409.99

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.61 34.34
ยูโร 35.90 37.00
ปอนดสเตอรลิง 42.15 43.62
เยน (100 เยน) 26.26 27.28
หยวนจีน 4.24 4.41
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,900 30,000
ทองรูปพรรณ 29,364 30,500
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

กองสลากยัน

หวยผ่านแอป

ทุกใบ80บาท
สนามบินน้ำา • นายลวรณ แสง

สนิท อธิบดีกรมสรรพากร ใน

ฐานะประธานกรรมการสลาก

กินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่

ประชุมคณะกรรมการสลากฯ 

ยืนยันความพร้อมดำาเนินการ

โครงการขายสลากดิจิทัล ผ่าน

แพลตฟอร์ตในวันที่ 2 มิ.ย.

2565 จำานวน 5 ล้านฉบับ โดย

ประชาชนที่สนใจสามารถซื้อ

ผ่านแอปพลิ เคชันเป๋าตั งได้

ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ใน

ระยะแรกจะไม่จำากัดจำานวนซื้อ 

ในราคาใบละ 80 บาท

“สลากดิจิทัลถือเป็นจุด

เริ่มต้นที่ดี ที่สลากแบบใบกับ

สลากแบบดิจิทัลสามารถขาย

ร่วมกันได้ ซึ่งกองสลากจะขอ

ประเมินการจำาหน่ายสลากดิจิทัล

ก่อน 2 งวด และรับฟังเสียง

ตอบรับจากประชาชน หากขาย

ดี ไม่เพียงพอ ในท่ีประชุมคณะ

กรรมการปลายเดือน มิ.ย.น้ีอาจ

จะพิจารณาเพ่ิมสลากตามความ

เหมาะสม” นายลวรณกล่าว

ท้ังน้ี สลากดิจิทัล 5 ล้าน

ฉบับ เป็นผู้ค้ารายเก่าในปี 2558 

มาทำาสัญญาใหม่ จำานวน 1,800 

ราย และรายใหม่ในปี 2565 ทำา

สัญญา 8,200 ราย รวมเป็น 

10,000 ราย ยังเหลือผู้ค้ารายใหม่

ท่ีเข้าคิวรอสิทธ์ิทำาสัญญาขายอีก

กว่า 60,000-70,000 ราย ซ่ึงใน

จำานวนน้ีหากทำาสัญญาจำาหน่าย

ท้ังหมดจะคิดเป็นจำานวนสลาก

ดิจิทัลถึง 30 ล้านฉบับ ซ่ึงจากการ

พูดคุยกับธนาคารกรุงไทย ยืนยัน

ว่าระบบมีความพร้อม สามารถ

จำาหน่ายได้ในวันท่ี 2 มิ.ย.เป็นต้น

ไป ไม่ล่มแน่นอน.

พระรามเก้า • ‘รฟม.’ ออกโรงโต้

รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีชมพู

ไม่ได้เอ้ือเอกชน ยันประชาชนได้

ประโยชน์เต็มสูบ แจงเตรียมเดิน

หน้าตอกเสาเข็ม มิ.ย.น้ี พร้อมปัก

หมุดเปิดให้บริการได้ภายในปี 2568

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ 

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

แห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผย

ถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยระบุว่า

โครงการรถไฟฟ้าสีชมพูส่วนต่อ

ขยายช่วงสถานีศรีรัช-เมืองทอง

ธานี เอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าสัว                                

ว่า รฟม.ยืนยันว่าโครงการดังกล่าว

ไม่ได้เอื้อประโยชน์ ให้กับเอกชน 

โดยโครงการนี้เป็นข้อเสนอพิเศษ

ของบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอก

โมโนเรล จำากัด (NBM) ผู้รับ

สัมปทานสายสีชมพูส่วนหลัก ช่วง

แคราย-มีนบุรี ระยะทาง 34.5 

กิโลเมตร (กม.) ที่เสนอลงทุนเพิ่ม

เติมจากสายสีชมพูส่วนหลัก

“โครงการดังกล่าวเอกชน

จะเป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินการ                                               

ทั้งหมด ทั้งในส่วนของงานโยธา                                                    

และงานเวนคืนท่ีดิน ท้ังน้ี รฟม.เห็น                                                      

ว่าเป็นข้อเสนอที่ เกิดประโยชน์

กับภาครัฐและสาธารณะ ซึ่งจะ

ช่วยอำานวยความสะดวกในการ

เดินทางเข้าออกเมืองทองธานีให้

แก่ประชาชน เพราะพ้ืนท่ีบริเวณ

เมืองทองฯ มีชุมชนขนาดใหญ่ จึง

มีประชาชนอาศัยอยู่จำานวนมาก 

และมีการจราจรท่ีหนาแน่น ดังน้ัน

รถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายฯ 

จะช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทาง

ด้วยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนได้

สะดวกมากย่ิงข้ึน” นายภคพงศ์กล่าว

สำาหรับความคืบหน้าโครง 

การรถไฟฟ้าสีชมพูส่วนต่อขยายฯ 

นั้น ขณะนี้ผู้รับจ้างเตรียมเข้าพื้นที่

ก่อสร้างภายในวันที่ 20 มิ.ย.นี้ 

โดยจะใช้เวลาในการก่อสร้าง 37 

เดือน และจะเปิดให้บริการได้ใน

ปี 2568.
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อุบลราชธานี / เครือขายอาสาชุมชนปองกันภัยพิบัติ 

จ.อุบลฯ เตรียมพรอมรับมือน้ําทวมและโรคอุบัติใหม    

ใชหลัก “1 แสนเซฟ 1 ลาน” สรางแพพรอมอพยพ

คน-ส่ิงของ เตรียมพ้ืนท่ีจัดทําคลังเก็บอาหาร ครัวกลาง

สรางแหลงอาหาร ปลูกสมุนไพรสู โรค สรางกองทุน

จากขยะ ฯลฯ เสนอจัดต้ัง ‘คณะกรรมการรวมรัฐ-ชุมชน’ 

เพื่อสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครเพื่อเป็น

กําลังสําคัญของชุมชนและสังคม

จั งหวัดอุบลราชธานี เปนพื้นที่ รองรับน้ํ า

ของแมน้ําสายหลัก 2 สายในภาคอีสานตอนบน คือ  

แมน้ําชีที่มีตนกําเนิดมาจากเทือกเขาในจังหวัดชัยภูมิ   

และแมน้ํามูลที่ไหลมาจากจังหวัดนครราชสีมา  แมน้ํา

สองสายไหลมาบรรจบกันที่บริเวณอําเภอวารินชําราบ  

จ.อุบลฯ และบริเวณอําเภอกันทรารมย จ.ศรีสะเกษ  

ไหลผานอําเภอวารินชําราบ  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  

และอําเภอตางๆ เขาสูเข� อนปากมูลและไหลลงสูแมนํ้าโขง

ที่อําเภอโขงเจียม จ.อุบลราชธานี

โดยเฉพาะพ้ืนท่ีริมฝงลํานํ้ามูล เคยประสบปญหา

น้ําทวมใหญมาแลว 3 ครั้ง คือในป 2521, 2545 และ

ลาสุดในป 2562 เกิดภัยพิบัติน้ําทวมในชวงปลายเดือน

สิงหาคม-ตนเดือนกันยายน มีชาวบานริมนํ้ามูล 4 อําเภอ  

คือ อําเภอวารินชําราบ อําเภอเมือง สวางวีระวงศ  

และดอนมดแดง บานเรือนถูกน้ําทวม ขาวของ พืชไร  

สัตวเลี้ยง ฯลฯ เสียหายประมาณ 4,000 ครอบครัว  

รวมผูประสบภัยประมาณ 10,000 คน บางพื้นที่ระดับ

นํ้าทวมสูงกวา 6 เมตร ถือวาเปนภัยพิบัตินํ้าทวมคร้ังใหญ

ในรอบ 40 ป  

ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ ระบุ

ความเสียหายจากเหตุการณน้ํ าทวมทั้ งจั งหวัด

อุบลราชธานีในป 2562 วา มี 23 อําเภอ ที่ ไดรับผล

กระทบ (จากทั้งหมด 25 อําเภอ) มีมูลคาความเสียหาย

ทางเศรษฐกิจโดยรวมประมาณ 2,000 ลานบาท !!

พลังชุมชน-คนจนเมืองอุบลฯ

ชุมชนริมสองฝงแมน้ํามูล สวนใหญเปนชุมชน

ผูที ่มีรายไดนอย มีสภาพเปนชุมชนแออัด มีอาชีพ

รับจางทั่วไป เชน กอสราง ขี่สามลอ ปนหมอ ไห อิฐ 

ประมงพื้นบาน เก็บของเกาขาย ขายพวงมาลัย ฯลฯ  

บางสวนปลูกสรางบานเรือนในท่ีดินสาธารณะ ท่ีดินรถไฟ 

(รฟท.) ไมมีความมั่นคงในที่อยูอาศัย พวกเขารวมตัว

ชวยเหลือกันมาตั้งแตหลังวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540   

ในป 2549 ชุมชนในเขตอําเภอเมืองและ

วารินชําราบจํานวน 19 ชุมชน เชน ชุมชนลับแล 

ดอนงิ้ว คูยาง หาดสวนสุข หาดสวนยา ทากอไผ 

ทาบงมั่ง กุดปลาขาว ฯลฯ ไดรวมตัวกันเปน ‘เครือขาย

ชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองจังหวัด

อุบลราชธานี’ (คปสม.) เพ� อแกไขปญหาท่ีดิน ท่ีอยูอาศัย  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานตางๆ  

ตอมาในป 2554 คปสม. ไดเริ่มจัดทําแผนงาน

เตรียมพรอมรับมือกับปญหาน้ําทวมซ้ําซาก  เน� องจาก

ชุมชนสวนใหญตั้งอยูที ่ราบริมฝงแมน้ํามูล โดยมี

การอบรมแกนนําเครือขายในพื้นที่เสี่ยงภัย เพ� อเตรียม

ความพรอมชุมชนในการรับมือภัยพิบัติ การทําขอมูล  

แผนที่ทํามือพื้นที่เสี่ยงภัย เสนทางหนีภัย จุดปลอดภัย  

เครือขายอาสาภัยพิบัติอุบลฯ ใชหลัก ‘1 แสนเซฟ 1 ลาน’

เตรียมพรอมรับมือน้ําทวมและโรคอุบัติใหม
จัดตั้งอาสาสมัครภัยพิบัติในแตละชุมชน ฯลฯ และ

จัดตั้งเปน ‘เครือขายอาสาชุมชนปองกันภัยพิบัติ

จังหวัดอุบลราชธานี’ ข้ึนมา มีสมาชิกจํานวน 22 ชุมชน 

ในพื้นที่ 4 อําเภอ คือ อําเภอวารินชําราบ อําเภอเมือง  

สวางวีระวงศ และดอนมดแดง  

จํานงค จิตนิรัตน ท่ีปรึกษาเครือขายอาสาชุมชน

ปองกันภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี  บอกวา  การชวยเหลือ

ผูประสบภัยนํ้าทวมท่ีอุบลราชธานีในชวงหลายปท่ีผานมา 

หน�วยงานตางๆ เนนการเยียวยาชวยเหลือชาวบาน

ภายหลังน้ําลด  แตไมไดชวยใหชาวบานเรียนรูวิธีการ

ปองกันและรับมือ  

“เม� อหลายปกอนมูลนิธิชุมชนไทเขามาสนับสนุน

ใหเครือขายอาสาชุมชนปองกันภัยพิบัติฯ นําภูมิปญญา

การตอเรือของทองถิ่นมาสรางเรือไวรับมือเหตุการณ

นํ้าทวมท่ีชุมชนคูสวางและชุมชนหาดสวนสุข รวม 4 ลํา  

เม� อเกิดน้ําทวมในป 2562 จึงนําเรือมาใชอพยพผูคน

และสิ่งของ ทําใหชวยลดความเสียหายไดมาก แตการ

ชวยเหลือทําได ในวงจํากัด เน� องจากมีเรือไมกี่ลํา” 

จํานงคบอก

หลังเหตุการณนํ้าทวมในป 2562 เครือขายอาสา

ชุมชนปองกันภัยพิบัติฯ จึงประสานขอรับการสนับสนุน

จากหน�วยงานและองคกรตางๆ เพ� อใหชุมชนริมสองฝง

แมน้ํามูลไดตอเรือเอาไวใชในยามน้ําทวม เพราะเรือที่

มีอยู 4 ลํายังไมเพียงพอ โดยมีหน�วยงานตางๆ รวมสนับสนุน

งบประมาณและอุปกรณในการตอเรือและแพตั้งแต

ปลายป 2562-2563  

เชน จังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  สถาบันพัฒนาองคกร

ชุมชน (องคการมหาชน) หรือ พอช. มูลนิธิชุมชนไท ฯลฯ 

รวมทั้งเงินบริจาคจากประชาชน ภาคเอกชน รวมเปน

เงินประมาณ 900,000 บาท

ภูมิปญญาจากทองถิ่น

จากนั้นจึงมีการฝกอบรมการตอเรือ  มีวิทยากร

มาชวยสอน  และนําภูมิปญญาความรูเร� องการตอเรือ

ของชาวบานที่สืบทอดตอกันมาใชเพ� อใหเหมาะสมกับ

สภาพลําน้ําของแตละทองที่ เชน ในพื้นที่ที่มีกระแส

น้ําไหลเชี่ยวจะตองตอหัวเรือใหสูงขึ้น  เพ� อใหเรือสูกับ

กระแสน้ําเชี่ยว  และหากพื้นที่ไหนที่ลําน้ําไมไหลเชี่ยว

มากใหลดสวนหัวของเรือลง  เพ� อลดแรงปะทะของน้ํา  

ทําใหเรือแลนไดเร็วขึ้นและรับปริมาณน้ําหนักบรรทุก

สิ่งของไดมากขึ้นดวย

จนถึงปจจุบัน  ชาวชุมชนริมแมน้ํามูลไดชวยกัน

ตอเรือติดเคร� องยนตเสร็จแลว 28 ลํา (ในจํานวนนี้ 6 ลํา 

เครือขายภัยพิบัติจากภาคใตชวยกันสราง) ขนาดกวาง

ยาวประมาณ 1.40 X 6 เมตร โครงสรางเปนเหล็ก 

หลอดวยเรซิ่น บรรทุกคนไดประมาณ 10 -15 คน 

สวนแพตอเสร็จแลว 1 ลํา เปนแพโครงสรางเหล็ก  

ขนาดกวางยาวประมาณ 6 X 6 เมตร ใชถังพลาสติก

ขนาด 200 ลิตรชวยพยุงแพ สามารถบรรทุกคนได

ครั้งละ 40 คน 

อยางไรก็ตาม จํานงคบอกวา เรือและแพท่ีตอใหม 

รวมทั้งเรือที่ชาวบานมีอยูเดิมอีกประมาณ 60 ลํา  

คงจะไมเพียงพอตอการอพยพชาวบานไดทันทวงที  

เพราะมีชุมชนที่ตั้งอยูริมน้ํามูลและเปนพื้นที่เสี่ยงภัย

ประมาณ 30 ชุมชน หากจะใหเพียงพอจะตองใชเรือ

อีกประมาณ 300 ลํา ซ่ึงจะตองหาชองทางมาสนับสนุน

ชุมชนตอไป

เสนอตั้งคณะกก.ปองกันฟนฟูภัยพิบัติและ

โรคอุบัติใหม

นอกจากการตอเรือและแพดังกลาวแลว ชาวชุมชน

ริมแมน้ํามูลและลําเซบก (ลําน้ําสาขาของแมน้ํามูล) 

ในนามของ ‘เครือขายอาสาชุมชนปองกันภัยพิบัติ

จังหวัดอุบลราชธานี’ ปจจุบันมีสมาชิกประมาณ 30 ชุมชน

ในพื้นที่ 4 อําเภอ คือ อําเภอวารินชําราบ อําเภอเมือง  

สวางวีระวงศ  และดอนมดแดง  ไดรวมกันจัดกิจกรรม

อยางตอเน� อง เชน จัดอบรมอาสาสมัครปองกันภัย  

แจงเตือนขาว การอพยพผูคน ส่ิงของ สรางแหลงอาหาร  

เลี้ยงปลา ปลูกผัก ปลูกสมุนไพร ฯลฯ รวมทั้ง

การจัดประชุม เสวนา สรุปบทเรียน เพ� อรับมือกับ

ปญหานํ้าทวม 

ลาสุดเม� อวันท่ี 19 พฤษภาคมท่ีผานมา เครือขาย

อาสาชุมชนปองกันภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานีไดรวม

กับหน�วยงานตางๆ จัดเวที ‘สรุปบทเรียนประสานพลัง

รับมือภัยพิบัติ’ ท่ีหองประชุมเทศบาลเมืองวารินชําราบ  

โดยมีนายจีระชัย  ไกรกังวาร  นายกเทศมนตรีเทศบาล

เมืองวารินชําราบ และผูแทนชาวชุมชนตางๆ เขารวมงาน

ประมาณ 200 คน

นางหนูเดือน แกวบัวขาว ผูแทนเครือขายอาสา

ชุมชนปองกันภัยพิบัติ จังหวัดอุบลราชธานี กลาววา  

ปญหาน้ําทวมใหญที่เกิดขึ้นในป 2562 คือ น้ํามาเร็ว  

และไมมีระบบการส� อสารที่ดีพอ จึงทําใหชาวบาน

เตรียมตัวไมทัน สวนในป 2563 มีสถานการณ โควิด  

เครือขายฯ จึงจัดทําระบบคลังอาหาร และปองกัน

โควิดดวยสมุนไพร  

“สวนการเตรียมรับมือกับนํ้าทวม ตอนน้ีเครือขายฯ 

อยากจะใหหน�วยงานทองถิ่นหรือเทศบาลสนับสนุน

และมาออกแบบรวมกัน เชน การเตรียมจัดต้ังศูนยอพยพ

ที่เปนระบบ มีสาธารณูปโภค มีหองน้ํา สนับสนุน

เร� องการจัดทําครัวกลางและวัตถุดิบ อนุญาตให

ชาวบ้านใช้พื้นที่ว่างของหน่วยงานราชการเพื่อปลูก

ผักและสมุนไพรเพื่อนํามาเป็นอาหารในตอนน้ําท่วม  

รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณปองกันโควิดดวย” ผูแทน

เครือขายฯ บอก

นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเทศบาล

เมืองวารินชําราบ กลาววา เทศบาลจะดูวาสิ่งไหน

ที่ชุมชนตองการก็จะสนับสนุน เชน ตอนนี้มีเรือแลว

แตขาดเคร� องเรือ ก็จะสนับสนุนเคร� องเรือ หรือสนับสนุน

เรือขนาดเล็กใหกับครัวเรือน และสนับสนุนเร� องของ

การฝกอบรมขับเรือ

ท้ังน้ีในการจัดเวทีสรุปบทเรียนฯ คร้ังน้ี เครือขายฯ 

ไดทําหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี

สาระสําคัญ คือ ขอใหแตงตั้ง ‘คณะกรรมการปองกัน

ฟนฟูภัยพิบัติและโรคอุบัติใหม’ ทั้งในระดับจังหวัด

และระดับทองถิ่น (เทศบาล,อบต.,ชุมชน) เพ� อให

เกิดการมีสวนรวมระหวางชุมชนกับหน�วยงานภาครัฐ

ในการรับมือปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติและ

โรคอุบัติใหม ทั้งในระยะสั้น-ระยะยาว ใชกระบวนการ

ขับเคล� อนโดย “คณะกรรมการรวมรัฐ-ชุมชน” ที่มี

ความตอเน� อง พรอมรับมือทุกโรคอุบัติใหม โดยจังหวัด 

ทองถิ่น และชุมชนรวมเปนกรรมการ และบรรจุไวใน

แผนงานของจังหวัด

เครือขายชุมชนใชหลัก ‘1 แสนเซฟ 1 ลาน’

โดยเครือขายฯ ไดระบุเหตุผล บทเรียน  ประสบการณ 

และขอเสนอเชิงประเด็นตางๆ เชน 1.สภาพการณ

นํ้าทวมป 2562 ชุมชนมีความเสียหายมากเพราะนํ้ามาเร็ว 

แรง และไมรูตัวลวงหนา ภายหลังนํ้าลดจึงขอการสนับสนุน

ทําเรือจาก พอช. ปภ.จังหวัด ทําเรือรวม 28 ลํา ทําแพ

ตัวอยาง 1 ลํา โดยใชหลักการ ‘1 แสนเซฟ 1 ลาน’ 

(งบประมาณสรางแพลําละ 1 แสนบาท สามารถขน

ยายผูคน-สิ่งของไมใหเกิดความเสียหายคิดเปนมูลคา

ไมต่ํากวา 1 ลานบาท)

“เหตุการณแบบนี้จะเกิดขึ้นอีกแน�นอนตาม

ลักษณะภูมิศาสตรของจังหวัดอุบลราชธานีที่เปนพื้นที่

รับน้ํา ดังนั้นการมีเรือ แพ ที่มีจํานวนเพียงพอกับความ

ตองการและปญหา รวมท้ังอยูในสภาพสมบูรณ จึงเปน

แนวทาง ‘เซฟ’ ที่สําคัญ” ขอความในหนังสือถึง ผวจ.

อุบลราชธานีระบุ

2. ขาวกลองที่นํามาแจก ไมมีคุณภาพ เกิดขยะ

เพราะเปนกลองโฟม และไดรับไมทั่วถึง ชุมชนจึงทํา 

‘ครัวกลาง’  ทําอาหารกินกันเองในชุมชน  ตามที่อยาก

กินในแตละม้ือ ซ่ึงเปนวิธีท่ีชุมชนถนัดตามวิถี แตในภาวะ

นํ้าทวม ชุมชนขาดแคลนวัตถุดิบ จึงควรไดรับการสนับสนุน

วัตถุดิบประกอบอาหาร เชน เน้ือสัตว ผัก ไขไก  นํ้ามันพืช 

และอุปกรณเคร� องครัว 

3.จังหวัดอุบลราชธานีเปนพื้นที่น้ําทวมซ้ําซาก 

มีพ้ืนท่ีกวางขวาง  มีผูเดือดรอนนับหม� นคน แตหน�วยงาน 

ภาครัฐท่ีเก่ียวของมีกําลังพลนอย แตชุมชนมีอาสาสมัคร

ชุมชนละไมต่ํากวา 10 คน หากมีการพัฒนาระบบ

ความรวมมือ ในรูปแบบ ‘คณะกรรมการรัฐ-ชุมชน

ปองกันภัยพิบัติ’ และเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครชุมชน

ใหมีความรู ทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน เชน การกูชีพ  

การใชเรือ การส� อสาร การอพยพผูเปราะบาง การทํา

ขอมูลผูเดือดรอน รวมท้ังการสนับสนุนเคร� องมือ อุปกรณ

ท่ีจําเปน จะเปนกําลังของชุมชนและสังคม

เสนอพัฒนาอาสาสมัคร-สรางแหลงอาหาร-

สมุนไพรสู โควิด

สวนกรณีโควิด-19 เครือขายมีบทเรียนและ

แนวทางแกปญหาจากประสบการณ เชน 1. กระตุน

และสนับสนุนใหกลุมกิจกรรม เชน กลุมออมทรัพย  

กลุมเยาวชน ใหมีบทบาทปองกันโควิดในชุมชน โดยให

ความรูพื้นฐาน ความตระหนักในการรับผิดชอบสังคม  

และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ เคร� องมือ ในระยะยาว

สามารถพัฒนากลุมเหลานี้เปน ‘อาสาบุคลากรสุขภาพ

ประจําชุมชน’  สามารถทํางานรวมกับ อสม.ได

2.ในภาวะที่ โรงพยาบาลเกิดภาวะเตียงเต็ม

และยาขาดแคลน ชุมชนใชสมุนไพรสรางภูมิคุมกันรางกาย 

และประสบผลคอนขางดี เชน ‘ชาสมุนไพรสามแมทัพ’ 

(กระเทียม หอมแดง ขม้ินชัน) ฟาทะลายโจร กระชาย  ฯลฯ 

ดังนั้น จึงควรสนับสนุนการจัดระบบ ‘ศูนยสมุนไพร

ชุมชน’ โดยใหมีในทุกชุมชนตามความเหมาะสม 

3. ประสานทรัพยากรระหวางพ้ืนท่ี ‘ชนบท- เมือง’  

ท้ังดานความม่ันคงทางอาหารและสมุนไพร โดยสนับสนุน

ใหเกิดความเช� อมโยงแลกเปลี่ยนอาหาร-สมุนไพรผาน

รูปแบบและกิจกรรมตางๆ 

4. เพ่ิมพ้ืนท่ีอาหารชุมชน โดยเฉพาะชุมชนเมือง

ซึ่งสวนใหญมีอาชีพรับจางรายวัน หาเชากินค่ํา ไดรับ

ผลกระทบจากสถานการณ โควิด ขาดรายได แตถามี

แหลงอาหาร ชุมชนก็สามารถดําเนินชีวิตตอไปได 

ตัวอยางพื้นที่รูปธรรม เชน ชุมชนหาดสวนสุข 

ชุมชนหนองกินเพล-ทางสาย อ.วารินชําราบ มีกลุม

เลี้ยงปลาดุก กลุมปลูกผักปลอดพิษ, บานหนองยาง  

อ.ดอนมดแดง มีปาสมุนไพร หน�อไม เห็ด เปน 

‘ซุปเปอรมาเก็ตในบาน’ ชวยใหชาวบานใชชีวิตผาน

วิกฤตในชวงโควิดมาได  ดังนั้นจึงควรสนับสนุนพื้นที่

สรางแหลงอาหารเพ� อใหคนจนเมืองและชุมชนรอบนอก

สามารถผลิตอาหารเลี้ยงคนในชุมชนได

นอกจากนี้เครือขายฯ ยังไดเตรียมพื้นที่ชุมชน

ที่มีความสูง  ไมเคยโดนน้ําทวม  เชน  ชุมชนลับแล 

(หลังสถานีรถไฟอุบลฯ) เปนพื้นที่จัดทําคลังอาหาร  

จัดทําครัวกลาง เพ� อนําไปแจกจายพี่นอง ชุมชน

ที่เกิดภัยพิบัติ รวมทั้งเตรียมจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติ  

โดยใหชุมชนที่มีความพรอมนําขยะรี ไซเคิ้ลจากการ

บริจาคของสมาชิกในชุมชน เพ� อรวบรวมนําไปจําหน�าย  

และนํารายไดเขากองทุนภัยพิบัติตอไป !!

นางเสาวลักษณ ปรปกษพาย หัวหนางาน

ปฏิบัติการชุมชน สํานักเลขานุการยุทธศาสตรชุมชน

เขมแข็ง สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 

หรือ ‘พอช.’ เปดเผยวา จากสถานการณการแพรระบาด

ของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ต้ังแตชวงตนป 2563 

เปนตนมา ทําใหพ่ีนองประชาชนไดรับความยากลําบาก 

เพราะมีการเลิกจางงาน  การปดกิจการ  มีมาตรการ

เขมงวดในการเดินทาง การขนสงสินคาและการคาขาย

แบบเดิมไมสะดวก ผูคนหันมาคาขายทางออนไลนมากข้ึน  

“พอช. จึงสนับสนุนใหเครือขายชุมชนตางๆ 

ทั่วประเทศนําสินคาตางๆ ที่ชุมชนมีอยู เชน อาหาร

แปรรูป ขาวสาร นํ้าพริก ผลไม ขนม สมุนไพร เส้ือผา ฯลฯ 

มาคาขายทางออนไลน โดยใช Facebook ‘ตลาดนัด

องคกรชุมชน’ เปนชองทางการติดตอซื้อขายระหวาง

ผูซื ้อและผูขายโดยตรง เริ่มเปดตลาดออนไลนเม� อ

เดือนเมษายน  2563  ทําใหพี่นองชุมชนมีชองทางการ

คาขายมากขึ้น บางชุมชนที่เคยสงผลไมไปตลาด

ตางประเทศ  เม� อสงออกไมไดก็หันมาคาขายออนไลน

ในประเทศ  ชวยลดความเดือดรอนของพี่นองไดมาก”  

นางเสาวลักษณกลาว

ตอมาในป 2564 พอช. ไดรวมมือกับคณะ

การบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

พัฒนาศักยภาพเครือขายธุรกิจชุมชนใหมีความรูและ

ทักษะในเร� องตางๆ เพ� อยกระดับใหเปนผูประกอบการ

ออนไลนมืออาชีพ โดยการจัดฝกอบรม  เชน การสมัคร

เปนเจาของรานคาออนไลน การเขียนเร� องเลา เพ� อให

สินคามีความน�าสนใจ การตัดตอภาพ ตัดแตงคลิป

โฆษณาสินคาดวยโทรศัพทมือถือ การไลฟสดเพ� อการขาย

และรีวิวสินคา การสรางกลยุทธการขาย (โปรโมชั่น 

พรีออรเดอร) ฯลฯ มีผูนําเครือขายธุรกิจชุมชนท่ัวประเทศ

ผานการอบรมจํานวน 515 คน

นอกจากน้ี พอช.ยังไดจัดทําโครงการ ‘ชุมชนแบงปน  

แลกเปลี่ยนซื้อขายสินคาสูภัยโควิด-19’ หรือ 

‘Community Barter Trade’ เพ� อใหชุมชนตางๆ 

ทั่วประเทศมีชองแลกเปลี่ยนสินคาตามที่ชุมชน

ตองการ โดยไมตองซื้อหา เปนการชวยเหลือเกื้อกูลกัน

ในยามวิกฤต เชน ชาวเลจากภาคใตที่ไมมีพื้นที่เพาะ

ปลูกขาว นําปลาแหง ปลาเค็ม หมึก กะป ฯลฯ มาแลก

ขาวกับชาวนาในภาคเหนือและอีสาน พ่ีนองในภาคกลาง  

ตะวันตก และอีสาน นําขาวสาร อาหารแหง  สมุนไพร  

ผักสด มาชวยเหลือหรือซ้ือขายในราคาถูกกับพ่ีนองชุมชน

ในเมืองในชวงสถานการณ โควิด

ปจจุบันมีสินคาจากเครือขายธุรกิจชุมชนท่ัวประเทศ

วางจําหน�ายใน www.ตลาดนัดองคกรชุมชน.com 

200 รายการ เชน ขาวไรซเบอรรี่สายน้ําแรแจซอน 

จากเครือขายธุรกิจชุมชนจังหวัดลําปาง  เปนขาวกลอง

อินทรีย ไรซเบอรี่ ปลูกดวยน้ําแรธรรมชาติจากอุทยาน

แหงชาติน้ําพุรอนแจซอน  

"คนสุขภาพดีดวยออนเซ็น  ขาวมากคุณคา

ดวยนํ้าแร ขาวจึงมีสารตานอนุมูลอิสระ และธาตุอาหาร

เครือขายธุรกิจชุมชนทั่วประเทศเปด ‘ตลาดนัดชุมชนออนไลน’ 

เพิ่มชองทางซื้อขาย-แลกเปลี่ยนสินคาจากชุมชนสูผูบริโภคโดยตรง

สภาพน้ําทวมชุมชนริมแมน้ํามูลในป 2562

แพ 1 ลําจะชวยชีวิตผูคนและลําเลียงทรัพยสินออกมาไดมากสวนหนึ่งของเรือที่สรางเสร็จตั้งแตป 2563

ปริมาณมากกวาในขาวไรซเบอร่ีปกติท่ัวไป ชวยชะลอวัย 

อิ่มทองไดนาน ควบคุมน้ําหนัก  และลดปริมาณน้ําตาล

ในกระแสเลือด ทําใหสุขภาพแข็งแรง” คําบรรยาย

สรรพคุณที่ระบุเอาไว

นอกจากนี้ยังมีสินคาที่น�า

สนใจอ� นๆ เชน กาแฟ Chef Coffee 

เปนกาแฟสายพันธุอะราบิกา 

จากชุมชนบานหวยแกว จังหวัด

แมฮองสอน ไสอั่วปลานิล จาก

จังหวัดแพร ปลากะพงขาวปรุงรส 

จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ  

กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

(องคการมหาชน)

สนับสนุนขอมูลพลังชุมชน
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8 การ์ตูน
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9กีฬา

กวาร์ตาราโรยังครองจ่าฝูงโมโตจีพี 

กรุงเทพฯ • การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก 

“โมโตจีพี 2022W สนามที่ 8 ของฤดูกาล ดวลความเร็วเมื่อสุด

สัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ออโตโดรโม อินเตอร์นาซินาเล เดล มูเจลโล 

ประเทศอิตาลี ระยะทางต่อรอบ 5.245 กิโลเมตร กำาหนดชิงชัย

ทั้งสิ้น 23 รอบสนาม ในรายการกราน พรีมิโอ ดิอิตาเลีย โอ๊ก

ลีย์ โดยฟาบิโอ กวาร์ตาราโร ผู้นำาบนตารางแชมเปียนชิพจาก 

มอนสเตอร์ เอเนอร์จี้ ยามาฮ่า โมโตจีพี ได้เริ่มเกมจากกริดที่ 6 

ก่อนจะไล่แซงคู่แข่ง ไต่จากกริดที่ 6 ขึ้นมารั้งอันดับ 2 ในรอบ

ที่ 11 สร้างโอกาสลุ้นคว้าแชมป์ ก่อนจะทำาได้ดีที่สุดด้วยการบิด

เข้าเส้นชัยในอันดับ 2 ขณะที่แชมป์รายการนี้เป็นของฟรานเชส

โก บันญาญา นักบิดเจ้าบ้านชาวอิตาลี กับรถแข่งสัญชาติอิตาลี

เหมือนกัน คือดูคาติ ส่วนอันดับ 3 เป็นม้ามืดที่กำาลังมาแรง

อย่าง อเล็กซ์ เอสปากาโร กับรถอพริเลีย จากผลงานที่คงเส้น

คงวาของกวาร์ตาราโร ส่งผลให้แชมป์โลกชาวฝรั่งเศสยังคงรั้ง

จ่าฝูงบนตารางแชมเปียนชิพประเภทนักบิด หลังเก็บไปแล้วทั้ง

สิ้น 122 คะแนน สำาหรับศึกโมโตจีพี 2022 สนามถัดไปมีคิวดวล

ความเร็วในวันที่ 3-5 มิถุนายนนี้ ณ เซอร์กิต เดอ บาร์เซโลนา-

คาตาลุนญา ประเทศสเปน ในรายการกราน พรีมี มอนสเตอร์ 

เอเนอร์จี้ เดอ คาตาลุนญา 

‘แรนดี ออร์ตัน’ 20 ปีบนสังเวียน WWE 

กรุงเทพฯ • แรนดี ออร์ตัน นักมวยปล้ำาผู้ผ่านร้อนผ่านหนาว

บนสังเวียนมวยปล้ำา WWE มาครบ 20 ปี เขาไม่ได้มีดีเพราะ

โชคช่วย แต่ด้วยความอดทนฝึกฝนจนแข็งแกร่ง จึงทำาให้เขา

เป็นแชมป์อย่างสมศักดิ์ศรี ชายผู้นี้มาจากตระกูลนักมวยปล้ำา

อย่างแท้จริง ทั้งรุ่นปู่ บ็อบ ออร์ตัน จูเนียร์ ที่โลดแล่นอยู่บน

สังเวียนเกือบ 30 ปี การันตีความเก่งด้วยการครองเข็มขัดแชมป์

มากกว่า 25 สมัย และรุ่นพ่อ “คาวบอย บ็อบ ออร์ตัน” เจ้าของ

ตำาแหน่งแชมป์กว่า 20 สมัยจากหลายสมาคม และได้รับการ

เสนอชื่อเข้าสู่หอเกียรติยศ WWE ในปี 2005 ความสำาเร็จบน

สังเวียนมวยปล้ำาของทั้งคู่ล้วนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าสู่

วงการมวยปล้ำาของเขาอย่างยิ่ง ล่าสุด แรนดี ออร์ตัน กลับมาใน

แมตช์ Monday Night Raw ที่ถ่ายทอดสดผ่านช่อง 3BB Sports 

One เป็นแมตช์ฉลองวาระครบ 20 ปีบนสังเวียนให้เขา การปล้ำา

สร้างสีสันสั่นสะเทือนเวทีมากกว่าการปล้ำาครั้งไหน แฟนมวย

ปล้ำาทั่วไทยรับชมมวยปล้ำาโคตรระห่ำาแบบเต็มๆ ได้ทุกสัปดาห์ 

ในการถ่ายทอดสดมวยปล้ำา รายการ RAW (รอว์) ทุกเช้าวัน

อังคาร เวลา 07.00-10.00 น. รายการ SMACKDOWN (สแมค                                                                       

ดาวน์) ทุกเช้าวันเสาร์ เวลา 07.00-09.00 น. ทางช่อง 3BB 

Sports One สุดยอดช่องกีฬาแอกชันจากทั่วโลก หมายเลข 401 

ผ่านบริการ 3BB GIGATV   

ONE จับมือ MTGP UK เฟ้นยอดฝีมือชิงกว่า 3.4 ล.

กรุงเทพฯ • หลังจากที่มีการสร้างความร่วมมือในการจัดแข่งขัน 

Road To ONE ในประเทศไทย บัดนี้ทางยุโรปก็ผุด Road To 

ONE มวยไทย โดยได้รับความร่วมมือจาก MTGP UK จัดทัวร์นา

เมนต์สองรายการในช่วงปลายปีนี้ โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นน้ำาหนัก รุ่น

ละ 8 คน เดิมพันด้วยสัญญานักกีฬาสังกัด ONE มูลค่า 100,000 

ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 3.4 ล้านบาท) สำาหรับ ONE ถือเป็นองค์กร

ศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมศิลปะการต่อสู้

อันหลากหลาย ทั้งกติกา MMA, มวยไทย, คิกบ็อกซิ่ง, ปล้ำาจับ

ล็อก และอื่นๆ โดยปัจจุบันมีนักกีฬาชั้นแนวหน้าของโลกกว่า 80 

ประเทศร่วมลงแข่งขัน ด้าน MTGP เป็นหนึ่งในองค์กรกีฬาการ

ต่อสู้ชั้นนำาของยุโรป มีนักมวยไทยฝีมือฉกาจจากทั่วโลกฝากผล

งานบนเวทีแห่งนี้ อาทิ เลียม แฮร์ริสัน, ชาร์ลี ปีเตอร์ส, จอห์น 

เวย์น พาร์, เดเมียน เทรเนอร์, แดน แมคโกแวน, อิมาน บาร์

โลว์, ปกรณ์ พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม ฯลฯ MTGP ยังเป็นเจ้าภาพ

จัดรายการแข่งขันในสหราชอาณาจักร, ออสเตรเลีย, บัลแกเรีย, 

ฝรั่งเศส, กรีซ, อิรัก และหมู่เกาะเรอูนียง ตลอดช่วงห้าปีที่ผ่าน

มา โดยนายชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธานและซีอีโอของวัน แชม

เปียนชิพ กล่าวว่า “ผมรู้จักฟิลิปมาระยะหนึ่งแล้ว และผมทึ่งที่

ได้รู้ว่ามีนักมวยไทยฝีมือดีอยู่ในสหราชอาณาจักรจำานวนมาก นี่

คือเหตุผลที่ผมยินดีประกาศความร่วมมือกับ MTGP UK ซึ่งเป็น

หนึ่งในโปรโมชั่นกีฬาต่อสู้ชั้นแนวหน้าของยุโรป”.

เข้าสู่ซีรีส์ชิงชนะเลิศบาสเกตบอลเอ็นบีเอเป็นสมัยที่ 6 ในรอบ 8 ปี

หลังสุด และกำาลังลุ้นจะคว้าแชมป์เป็นสมัยที่ 4 ในรอบ 8 ฤดูกาล แต่

จะเป็นการกลับมาคว้าแชมป์ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2018

สมาร์ตกดไป 6 คะแนน ในช่วงที่บอสตันทำาไป 10-1 รับในช่วง

ต้นควอร์เตอร์ที่ 3 ซึ่งเซลติกส์ขยับนำาหน้า 65-52 แต่ในเวลาต่อมา 

ไมอามี ฮีต ก็มาได้ 7-0 รันบ้าง ให้เจ้าบ้านไมอามีไล่มาเป็น 72-65 

ก่อนที่จะจบควอร์เตอร์ 3 ด้วยการที่เซลติกส์ได้เปรียบอยู่ 82-75

เข้าควอร์เตอร์สุดท้ายของการแข่งขันในเกมตัดสินเป็น บอสตัน 

เซลติกส์ ที่กดไป 8-0 รัน ทำาให้ทีมเยือนหนีห่าง 90-79 โดยในช่วง

เวลาดังกล่าวนั้น บรรดาผู้เล่นของ ไมอามี ฮีต ชู้ตพลาด 9 ช็อต

ติดต่อกัน

แม็กซ์ สตรัส ชู้ต 3 แต้มในช่วงที่ ไมอามี ฮีต ทำา 11-0 รันให้

เจ้าบ้านขยับเข้ามาใกล้ 98-96 ในช่วงวินาทีท้ายของเกม แต่สุดท้าย

เป็นสมาร์ตที่ซัดลูกโทษ 2 ลูกลงไปติดต่อกันให้ทีมเยือนจากบอสตัน

บุกมาชนะไปในที่สุด  100-96 

“พวกเราหาทางออกกันได้ในที่สุด” บราวน์กล่าว “พวกเราเล่น

กันด้วยความอดทน และเราก็สามารถปิดจ๊อบลงได้”

บอสตัน เซลติกส์ ขึ้นนำา 20-7 อย่างรวดเร็ว และในช่วงต้น

ของควอร์เตอร์แรกนั้นพวกเขานำาห่างถึง 34-17 แต่เจ้าบ้าน ไมอามี 

ฮีต ก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ พวกเขาสร้าง 11-2 รัน พาทีมไล่มาจนจบครึ่ง

แรกตามหลังอยู่เพียง 55-49

เฉพาะในช่วงครึ่งแรก จิมมี บัตเลอร์ ทำาไปทั้งหมด 24 

คะแนน ให้เจ้าบ้าน ไมอามี ฮีต ขณะที่ทีมเยือน บอสตัน เซลติกส์นั้น 

บราวน์กดไป 15 คะแนน และเททัมได้ไป 13 คะแนน.

ชลบุรี • สโมสรชลบุรี เอฟซี ประกาศคว้าตัว อมาดู ออตทารา 

แนวรุกชาวไอวอรี โคสต์ จากสโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี มา

ร่วมทัพอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยถือเป็นนักเตะใน

โควตาต่างชาติคนใหม่รายที่ 2 ต่อจาก ดานิโล อัลเมดา อัลเวส 

นอกจากนี้ฉลามชลยังตอบแทนผลงาน ยู บยองซู ดาวยิงเกาหลีใต้ 

ลงล่าตาข่ายในฤดูกาลหน้าต่อ

สโมสร “ฉลามชล” ชลบุรี เอฟซี ประกาศคว้าตัว อมาดู ออต

ทารา แนวรุกชาวไอวอรีโคสต์ จากสโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี 

มาร่วมทัพอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยถือเป็นนักเตะใน

โควตาต่างชาติคนใหม่รายที่ 2 ต่อจาก ดานิโล อัลเมดา อัลเวส

โดยดาวยิงชาวบราซิลได้เดินทางมาเซ็นสัญญาและเปิดตัวร่วม

กับ คุณศศิศ สิงห์ โตทอง ผู้จัดการทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อช่วง

เช้าวันที่ 30 พ.ค.ที่ผ่านมา ณ สำานักงานสโมสรชลบุรี เอฟซี ภายใน

สนามชลบุรี สเตเดี้ยม

สำาหรับ อมาดู ออตทารา ทำาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทัพ 

“สวาทแคท” ตลอดระยะเวลา 3 ฤดูกาล ที่ย้ายมาร่วมทีมตั้งแต่ปี 

2019 โดยในฤดูกาล 2021/22 ที่ผ่านมา ลงสนามไปทั้งสิ้น 33 นัดทุก

รายการ ทำาได้ 3 ประตู

เริ่มการค้าแข้งในประเทศไทยกับสโมสรพีทีที ระยอง ตั้งแต่

ปี 2011-2017, สโมสรราชนาวี ปี 2018 และสโมสรนครราชสีมา              

มาสด้า เอฟซี ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน และย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ใน

ถิ่นชลบุรี สเตเดี้ยม ก่อนที่ฤดูกาล 2022/23 จะกลับมาเริ่มต้นทำาการ

แข่งขันกันอีกครั้งในเดือนสิงหาคมนี้

นอกจากนี้ “ฉลามชล” ยังได้ประกาศต่อสัญญา ยู บยองซู กอง

หน้าชาวเกาหลีใต้ ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังดาวยิงพลังโสมทำา

ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม หลังจากโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม นับ

ตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมในฤดูกาล 2021/22

ยู บยองซู ได้เดินทางมาเซ็นสัญญาร่วมกับ คุณศศิศ สิงห์

โตทอง ผู้จัดการทีม เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา (29 พ.ค.) ณ สำานักงาน

สโมสรชลบุรี เอฟซี ภายในสนามชลบุรี สเตเดี้ยม

ด้าน “บิ๊กบอล” ศศิศ สิงห์ โตทอง ผู้จัดการทีมชลบุรี เอฟซี ได้

กล่าวถึงการต่อสัญญาฉบับใหม่กับ ยู บยองซู ในครั้งนี้ว่า “จากผล

งานการลงเล่นให้กับทีมในฤดูกาลนี้ต้องยอมรับว่า ยู บยองซู เป็นผู้

เล่นที่มีความเป็นมืออาชีพ ทั้งในการฝึกซ้อม หรือลงทำาการแข่งขัน

เสมอ เขามีศักยภาพสูงและมีความสำาคัญกับทีมในเกมรุก”

“การต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปในครั้งนี้ ถือเป็นการตอบแทน

ผลงานที่เขาได้มอบให้กับชลบุรี เอฟซี”

“ซึ่งผมเองในฐานะตัวแทนของสโมสร ต้องขอขอบคุณ ยู               

บยองซู ด้วย ที่แม้ว่าจะมีข้อเสนอจากทีมอื่นๆ เข้ามา ซึ่งทุกที่มีรายได้

และค่าตอบแทนที่สูงกว่า ชลบุรี เอฟซี พอสมควร แต่เขาแสดงความ

มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ว่าต้องการจะลงเล่นฟุตบอลที่นี่ต่อไป”

“ผมต้องการที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มประสบการณ์ให้

กับกลุ่มนักเตะเยาวชนรุ่นใหม่ๆ ที่ขึ้นมาจากทีมอคาเดมี่ประสบความ

สำาเร็จไปพร้อมกับทีม ตอบแทนแฟนบอลทุกๆ คนที่ให้การสนับสนุน

และเป็นกำาลังใจให้เขาเสมอมา”

สำาหรับ ยู บยองซู ทำาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทัพ “ฉลาม

ชล” ในฤดูกาล 2021/22 โดยลงสนามไปทั้งสิ้น 32 นัดทุกรายการ 

ทำาได้ 14 ประตู (ไทยลีก 12 ประตู, รีโว ลีกคัพ 2 ประตู )

เคยผ่านการลงเล่นให้กับสโมสรอินชอน ยูไนเต็ด สโมสรดังในบ้าน

เกิด ก่อนจะย้ายไปเล่นให้กับสโมสรอัลฮิลาล ในลีกซาอุดิอาระเบีย และ

ไปเป็นหนึ่งในความสำาเร็จคว้าแชมป์รัสเซียนคัพ กับสโมสรรอสตอฟ ใน

ลีกรัสเซีย รวมถึงสโมสรคิมโพ และสโมสรฮวาซ็อง ในเคลีก 3 ก่อน

ย้ายมาเล่นในเมืองไทย กับสโมสรศุลกากร ยูไนเต็ด และสโมสรอยุธยา 

ยูไนเต็ด โดยโชว์ฟอร์มร้อนแรงซัดไปถึง 21 ประตู ในฤดูกาล 2020.

ฉลามชลซิว‘อมาดู’เสริมเขี้ยวเล็บ

ปทุมธานี • เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. ณ บี

จี สเตเดียม ฝ่ายจัดการแข่งขันจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขัน

ฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ คู่ระหว่างทีมชาติไทยกับทีม

ชาติบาห์เรน

ภายในงานแถลงข่าว มาโน โพลกิง หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติ

ไทยเป็นตัวแทนแถลงข่าวพร้อมด้วย “ตังค์” สารัช อยู่เย็น

มาโน โพลกิง หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย กล่าวว่า “นักเตะทุก

คนก็พร้อมเต็มที่หลังมีเกมที่ดีที่ศรีสะเกษ ทุกคนซ้อมได้ดี เพื่อแข่งขัน

ตำาแหน่ง เราได้นักเตะมาเกือบครบแล้ว อย่างพิธิวัตต์ก็เข้ามา ส่วนนัก

เตะบุรีรัมย์จะเข้ามาในวันมะรืนนี้ ก็จะทำาให้ทุกคนมากันพร้อมหมด 

เกมนี้สำาคัญมาก เพราะเป็นเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายของเราก่อนเดิน

ทาง และหวังว่าจะมีแฟนบอลเข้ามาเต็มสนาม”

“เราคงไม่ทดสอบอะไรมาก เพราะเรามีแนวทางชัดเจน อาจ

จะมีเปลี่ยนแปลงผู้เล่นบ้างเพื่อให้ทุกคนพิสูจน์ แต่เราจะพยายาม

ทำาให้ดีในเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายก่อนเดินทางไปอุซเบกิสถาน”

“ผมไม่กังวลตำาแหน่งไหน เพราะทุกคนที่มีก็ทดแทน แต่เราก็

ขาดตัวหลักหลายคน ทั้งชนาธิป, กฤษดา และเอกนิษฐ์ มันยากที่จะ

หาคนทดแทน แต่คนที่อยู่ตอนนี้ก็มีคุณภาพและทำาผลงานได้ดี ก็เลย

ไม่ได้เป็นห่วงตรงไหนเป็นพิเศษ”

“นักเตะทั้งหมดตอนนี้มี 21 คน และมีจากบุรีรัมย์อีกก็ถือว่า

สมดุล อย่างชญาวัตก็ทำาได้ดีกับสมุทรปราการ รวมถึงอดิศักดิ์กับ

ท่าเรืออาจจะไม่ได้ โดดเด่น แต่เมื่อเล่นในทีมชาติก็ทำาได้ มันคือสมดุล

ในทีม ทุกคนก็พยายามแสดงผลงานที่ดีออกมา และเราต้องคัดเลือก

หลังเกมอุ่นเครื่องให้เหลือ 23 คน ก่อนไปอุซเบกิสถาน”

ด้าน “ตังค์” สารัช อยู่เย็น กองกลางทีมชาติไทย กล่าวว่า 

“ส่วนตัวคิดว่าทุกคนน่าจะพร้อมสำาหรับการแข่งขันครั้งนี้ เมื่อนักเตะ

จากบุรีรัมย์เข้ามาก็จะทำาให้ทีมครบเต็มร้อย ทุกคนก็พร้อมเต็มร้อย

ซ้อมเต็มที่ และพยายามโชว์ฟอร์มออกมาให้แฟนบอลได้เห็น เพื่อ

แย่งชิงตำาแหน่งตัวจริงในทีมชาติไทย”

“แน่นอนเราเล่นด้วยกันมานานหลายคน มันเป็นจุดแข็ง 

และเป็นความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมของเรา และเรามีแนวทางของ

เรา ที่มาโนวางไว้ให้ ทุกคนทำาตามได้ดี ในเกมที่ผ่านมา และจะ

นำาแนวทางเหล่านี้ ไปใช้ในเอเชียนคัพครั้งนี้ และพยายามเล่นใน

แนวทางของตัวเอง”

สำาหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่จะอุ่นเครื่องกับบาห์เรน ที่บีจี สเต

เดียม จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.00 น. 

ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีและเอไอเอสเพลย์.

มาโนยันไทยใส่บาห์เรนเต็มที่

เพื่อให้พร้อมสุดก่อนไปอุซเบฯ

“มีผู้คนไม่มากนักที่ยังเชื่อมั่นในพวกเรา แต่ทุกอย่างก็ยังคงทำาหน้าที่

ของมันได้เป็นอย่างดี”

เกมนี้ เจย์สัน เททัม นอกจากซัดไป 26 คะแนนแล้วยังขึ้นไป

โฉบอีก 10 รีบาวด์ และส่งให้เพื่อนทำาสกอร์อีก 6 แอสซิสต์ ซึ่ง

เขาบอกว่านี่เป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพของเขาก่อนจะได้รับ

เลือกให้เป็นผู้เล่นทรงคุณค่าของฝั่งตะวันออก หรือ อีสเทิร์น คอน

เฟอเรนซ์ เอ็มวีพี

ทางด้าน มาร์คัส สมาร์ต และเจย์เลน บราวน์ ช่วยกันทำาอีก

คนละ 24 คะแนน ให้กับ บอสตัน เซลติก ขณะที่ จิมมี บัต

เลอร์ ทำาไปคนเดียว 35 คะแนน ให้กับ ไมอามี ฮีต

ที่น่าสนใจคือ อัล ฮอร์ฟอร์ด เซ็นเตอร์มาก

ประสบการณ์ของ บอสตัน เซลติกส์ กำาลังจะได้

เข้าไปเล่นในซีรีส์ชิงชนะเลิศเอ็นบีเอไฟนัลส์เป็น

ครั้งแรกในอาชีพของเขาในวัย 35 ปี

“ผู้เล่นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่วิเศษมาก”              

ฮอร์ฟอร์ดกล่าว “ผมมีความสุขมากที่ได้ร่วมแชร์

ช่วงเวลาที่พิเศษอย่างนี้กับพวกเขาเหล่านี้”

ในช่วงฤดูกาลปกติที่ผ่านมา โกลเดน            

สเตท วอร์ริเออร์ส และบอสตัน เซลติกส์ ผลัด

กันแพ้ผลัดกันชนะ โดยในเดือนธันวาคมปีที่ผ่าน

มา โกลเดนสเตทบุกไปชนะที่บอสตัน 111-107 

แต่พอมาเดือนมีนาคมเป็นเซลติกส์ที่บุกมาชนะที่

ซานฟรานซิสโก 110-88

บอสตัน เซลติกส์ นั้นผ่านเข้าสู่ซีรีส์ชิง

ชนะเลิศเอ็นบีเอไฟนัลส์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่

เข้าไปแพ้ ลอสแองเจลิส เลเกอร์ส เมื่อปี 2010 

โดยตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา บอสตัน เซลติกส์ ยัง

ไม่สามารถคว้าแชมป์เอ็นบีเอได้อีกเลย

ทางฝั่ง โกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส นั้นผ่าน

เซลติกส์ทะลุชิงเอ็นบีเอกับวอร์ริเออร์ส

ไมอามี • บอสตัน เซลติกส์ จากผลงาน 26 คะแนน

ของ เจย์สัน เททัม ส่งให้พวกเขาผ่านเข้า

สู่ซีรีส์ชิงชนะเลิศ เอ็นบีเอไฟนัลส์ หลัง

บุกไปชนะ ไมอามี ฮีต 100-96 โดยจะ

เข้าไปชิงชนะเลิศกับ โกลเดนสเตท วอร์

ริเออร์ส

จากชัยชนะในเกมนี้ทำาให้ บอสตัน 

เซลติกส์ คว้าชัยชนะซีรีส์ดีที่สุดใน 7 

เกม 4-3 พร้อมคว้าแชมป์ฝั่งอีสเทิร์น คอน

เฟอเรนซ์ ไปครองสำาเร็จพร้อมตั๋ว

เข้าสู่ซีรีส์ชิงชนะเลิศ ซึ่งจะเปิด

ฉากในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้

ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา

ในซานฟรานซิสโก

ในช่วงต้นเดือนที่ผ่าน

มา บอสตัน เซลติก เพิ่งเขี่ย 

มิลวอกี บักส์ แชมป์เอ็นบีเอ 

2021 ตกรอบไปชนิดที่ต้อง

เล่นถึงเกมตัดสินใจเกมที่ 7 

และเกมที่ 7 ในซีรีส์ชิงสายใน

ปีนี้พวกเขาก็สามารถอัด ไม

อามี ฮีต อยู่หมัด หลังจาก

ในช่วง 5 ฤดูกาลหลังสุด

พวกเขาต้องเข้ามาแพ้

ในซีรีส์ชิงแชมป์สายถึง 

3 ครั้ง

“การผ่านเข้าสู่ซีรีส์

ชิงชนะเลิศกับผู้เล่นกลุ่มนี้มัน

มีความหมายสำาหรับทุกสิ่ง”  เททัมกล่าว 

จิมมี บัตเลอร์ (เบอร์ 22) ผู้

เล่นของ ไมอามี ฮีต ขึ้นชู้ต

ฝ่า 2 ผู้เล่น บอสตัน เซลติกส์                             

แกรนต์ วิลเลียมส์ (เบอร์ 12) 

และเจย์สัน เททัม (เบอร์ 0) 

ระหว่างเกมตัดสินของซีรีส์

ชิงแชมป์สายตะวันออก ที่

เอฟทีเอ็กซ์ อารีนา ในไม

อามี ซึ่งเซลติกส์บุกมาชนะ 

100-96 ผ่านเข้าสู่ซีรีส์ชิง

ชนะเลิศเอ็นบีเอต่อไป โดยจะ

เข้าไปเจอกับ โกลเดนสเตท             

วอร์ริเออร์ส

เจย์สัน เททัม ผู้เล่นบอสตัน 

เซลติกส์ คว้ารางวัลผู้เล่น

ทรงคุณค่าของฝั่งตะวัน

ออก คว้าถ้วยรางวัลอีส

เทิร์น คอนเฟอเรนซ์ แลร์รี 

เบิร์ดเอ็มวีพี ไปครอง

อมาดู ออตทารา แนวรุกชาวไอวอรี โคสต์

‘ก๊องส์-ธัชกร’คว้าดับเบิลโพเดียม 

โมโตจีพีรุกกีส์คัพสนาม3ที่อิตาลี

อิตาลี • “ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี ยอดนักบิดดาวรุ่งชาวไทย

จากโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” โชว์ฟอร์มร้อน

แรงอย่างต่อเนื่อง คว้าอันดับ 3 ในเรซที่ 2 ของศึกดาวรุ่งชิง

แชมป์โลกรายการเรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ 2022 สนาม 

3 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา แฟนชาวไทยได้เฮฉลองโพเดียม

ทั้ง 2 เรซ ที่มูเจลโล เซอร์กิต ประเทศอิตาลี พร้อมขยับขึ้นรั้ง

ท็อปโฟร์บนตารางคะแนนสะสม

ศึกจักรยานยนต์ทางเรียบดาวรุ่งชิงแชมป์โลก รายการ 

เรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ 2022 สนาม 3 ดวลความเร็วเรซท่ี 2                                                                       

เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่ออโตโดรโม อิน 

เตอร์นาซินาเล เดล มูเจลโล ประเทศอิตาลี โดยถูกบรรจุเป็นซับ

พอร์ตเรซของการแข่งขันโมโตจีพี รายการอิตาเลียน กรังด์ปรีซ์

หลังคว้าโพเดียมแรกของปีนี้ท่ามกลางสายฝนในเรซ

แรก เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา “ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี นักบิดดาว

รุ่งชาวไทย เจ้าของหมายเลข 5 ภายใต้สังกัดฮอนด้า เรซซิ่ง 

ไทยแลนด์ ก็กลับเข้าสู่ความมั่นใจอีกครั้ง โดยในเรซที่ 2 ยัง

คงได้ออกตัวจากกริดที่ 11 เช่นเคย

“ก๊องส์” ธัชกร พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการ

แข่งขันทั้งสนามเปียกและแห้ง โดยสามารถขยับขึ้นเป็นผู้นำา

หลายครั้งในเรซนี้ ก่อนบิดเข้าป้ายในอันดับ 3 ซึ่งต้องวัด

กันด้วยการตีเส้นผ่านระบบจับเวลา ด้วยเวลารวม 31 นาที 

3.577 วินาที ตามหลังผู้ชนะอย่าง คอลลิน เวเยอร์ นักบิด

ดัตช์ เพียง 0.150 วินาทีเท่านั้น ได้ฉลองโพเดียมทั้ง 2 เรซใน

สุดสัปดาห์นี้ที่มูเจลโล

จากการคว้าดับเบิลโพเดียมที่ประเทศอิตาเลียน ส่งผล

ให้ธัชกรขยับขึ้นมารั้งอันดับ 4 บนตารางคะแนนสะสม เก็บ

ไปทั้งสิ้น 65 คะแนน โดยสนามถัดไปของศึกเรดบูล โมโตจีพี 

รุกกีส์ คัพ 2022 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายนนี้ ที่

สนามซัคเซนริง ประเทศเยอรมนี. 
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

อเดียของคนรุ่นใหม่ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงบนโลกธุรกิจ 

พร้อมสร้างสิ่งที่ดีช่วยแก้ปัญหาของสังคมในมิติต่างๆ สามารถ

ร่วมแชร์ไอเดียได้ที่ Win Win WAR Thailand Season 4 

รายการเรียลลิตี้โชว์ที่จะปลุกคนรุ่นใหม่ขึ้นมาทำาธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่ง

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึงวันที่ 31 พ.ค.2565 ชิงเงินรางวัล 2,000,000 บาท 

ขณะนี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมรายการจำานวนมาก

รายการ Win Win WAR Thailand จัดทำาอย่างต่อเนื่องมา 

4 ปี มุ่งมั่นค้นหาสุดยอดนักธุรกิจแบ่งปัน มียอดผู้สนใจสมัครเข้าร่วม

แข่งขันมากกว่า 4,000 ทีม มีส่วนช่วยสร้างโอกาสให้กับธุรกิจเพื่อ

สังคมมากกว่า 100 ธุรกิจ เป็นเจ้าของรางวัลโทรทัศน์ทองคำา ประจำา

ปี 2561 และรางวัลทีวีสีขาว ประจำาปี 2562 ซีซั่นที่แล้วมียอดเข้าชม

ทางออนไลน์กว่า 24 ล้านครั้ง ผลิตรายการโดยศูนย์ C asean หนึ่ง

ในบริษัทในเครือของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) 

ต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ C asean เผยจุด

เริ่มต้นของรายการคุณภาพว่า C asean ใช้วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social 

Enterprise) เป็นกลไกหลักขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก

อย่างยั่งยืน นำามาสู่การจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมในทุกจังหวัด และ

อยากขยายผลในวงกว้างเพิ่มขึ้น จึงได้ริเริ่มรายการ “Win Win  

WAR Thailand สุดยอดนักธุรกิจแบ่งปัน” เมื่อปลายปี 2560 เพื่อเปิด

โอกาสให้ผู้ที่มีความคิดและผู้ซึ่งทำาธุรกิจเล็กๆ ที่อยากจะสร้างธุรกิจ

เอื้อประโยชน์ให้กับสังคมพัฒนาสู่วิสาหกิจเพื่อสังคมในอนาคต เป็น

รายการเกมโชว์เฟ้นหาสุดยอดนักธุรกิจแบ่งปัน

“การขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคมมีความก้าวหน้าและสังคม

ตื่นตัวมากขึ้น เห็นได้ชัดจากผู้สนใจร่วมรายการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ

ผู้สมัครหน้าใหม่มากขึ้น ในซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่ 4 ผู้เข้าแข่งขันจะ

ได้รับความรู้ คำาแนะนำาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมากความ

สามารถ ที่จะมาให้คำาปรึกษาผู้เข้าแข่งขันรอบด้าน ในรายการทีวีจะ

สร้างความตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของการทำาธุรกิจเพื่อสังคม แต่งาน

สำาคัญจะสนับสนุนอย่างต่อเนื่องให้ทีมที่ได้รางวัลได้ทำาธุรกิจแบ่งปัน

Win Win WAR Season4 จุดประกายธุรกิจแบ่งปัน

ไ

ต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ C asean

กิติกร เพ็ญโรจน์ เล่าไฮไลต์ซีซั่น 4 ผู้เข้าแข่งขันโชว์ ไอเดียการทำาธุรกิจอย่างยั่งยืน

เปิดเผยความสำาเร็จรายการ Win Win WAR Thailand

เจรมัย พิทักษ์วงศ์ กรรมการ Amarin Group

ผู้เข้าแข่งขันได้รับคำาปรึกษาเพื่อทำาธุรกิจที่ยั่งยืน

ให้เป็นจริงและยั่งยืน อย่างคุณคำารณ มะนาวหวาน ผู้พิการ ซึ่งสร้าง

กายอุปกรณ์สำาหรับคนพิการในราคาย่อมเยา ผู้ชนะรายการซีซั่น 1 

โครงการสนับสนุนทำาวิสาหกิจสังคมนี้ให้เป็นจริง” ต้องใจกล่าว

ความพิเศษของ Win Win WAR Thailand ปีนี้ เจ้าของรายการ

บอกได้เปิดตัวรายการใหม่ Win Win WAR OTOP Junior สำาหรับ

กลุ่มผู้เข้าแข่งขันอายุ 9-14 ปี เพื่อส่งเสริมให้ โรงเรียนพัฒนาทักษะ

ชีวิตและอาชีพให้น้องๆ พร้อมเปิดโอกาสเรียนรู้การทำาธุรกิจอย่าง

ยั่งยืน โดยใช้ความรู้ในห้องเรียนผสมกับภูมิปัญญาและวัสดุท้องถิ่น 

สร้างสินค้าและบริการที่ดีต่อสังคม ชิงรางวัลทุนการศึกษารวมทั้ง

สิ้น 470,000 บาท พร้อมเยี่ยมชมนวัตกรรมอย่างยั่งยืนที่ประเทศ

สิงคโปร์ 5 วัน

กิติกร เพ็ญโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Heliconia H Group 

ที่ปรึกษารายการ กล่าวว่า รายการ Win Win WAR แตกต่างจาก

รายการอื่นที่มุ่งเน้นด้านธุรกิจอย่างเดียว เพราะเรายึดหลัก Win ที่ 1 

ธุรกิจนั้นจะต้องมีความโดดเด่น สามารถสร้างรายได้และมีโอกาสใน

การเติบโต Win ที่ 2 ธุรกิจจะต้องเอื้อประโยชน์ต่อสังคมในมุมต่างๆ 

ไม่ว่าสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาความยากจน ความหิวโหย หรือความ

เหลื่อมล้ำาทางสังคม ตลอด 3 ซีซั่นที่ผ่านมาได้รวบรวมไอเดียจาก 

ผู้ใหญ่ ทั้งวิสาหกิจกลุ่มใหม่ สตาร์ทอัป เอสเอ็มอี ผู้มีใจรักธุรกิจแต่

ขาดเงินทุน เพื่อส่งเสริมธุรกิจดีๆ ซีซั่นนี้จะได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น โดยเพิ่ม

รายการเยาวชน เพื่อส่งเสริมนักธุรกิจรุ่นเยาว์ เพื่อสังคมและให้กำาลัง

ใจเยาวชนที่ทำาประโยชน์ต่อสังคม สองรายการดูกันยาวตลอดปีนี้

“Win Win WAR ไม่ใช่แค่รายการแต่เป็นโครงการที่ให้ โอกาส

คนที่อยากทำาธุรกิจที่ดีต่อสังคม รายการเป็นจุดเริ่มต้นคัดเลือกผู้

เข้าแข่งขัน และให้รางวัลกับไอเดียคนทำาความดีเพื่อสังคม เมื่อจบ

รายการจะมีทีมที่ปรึกษาช่วยส่งเสริมนักธุรกิจรุ่นใหม่ทำาดีอย่างที่

ตั้งใจ เป็นมากกว่ารายการที่ให้ความบันเทิง” กิติกรกล่าว 

ซีซั่นนี้สนุกและเข้มข้นแน่นอน เจรมัย พิทักษ์วงศ์ กรรมการ 

Amarin Group กล่าวว่า รายการ Win Win WAR ในปี 2565 นี้ เผย

แพร่ให้ชมทั้งรูปแบบออนแอร์และออนไลน์ เข้มข้นมากกว่าเดิม เจาะ

ลึกมากขึ้น และได้รับประโยชน์ยิ่งขึ้น เน้นรายการดูสนุก มีสาระด้าน

ธุรกิจ เป็นธุรกิจที่มีความมุ่งมั่นและมีเป้าหมายสร้างรายได้ จะได้รับ

ฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการและโค้ชมืออาชีพ สนับสนุนให้ผู้

ประกอบการรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาทำาธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน 

ส่วนเกณฑ์การตัดสินผู้ชนะการแข่งขันนักธุรกิจที่ทำาธุรกิจอย่าง

ยั่งยืน เจรมัยกล่าวว่า ในการทดสอบ WAR ของผู้เข้าแข่งขัน ประกอบ

ด้วย W - Willingness ความมุ่งมั่น A - Ability ความสามารถ และ 

R - Readiness ความพร้อม ในที่นี้หมายถึงนักธุรกิจที่พร้อมจะปรับตัว

และพร้อมแก้ไขอุปสรรคนานัปการ โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ 

สำาหรับ 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะได้นำาเสนอธุรกิจเพื่อสังคมเต็ม

รูปแบบ ให้คณะกรรมการซักถาม ทีมที่ ได้เงินรางวัลสูงสุดจะได้รับ

ตำาแหน่งสุดยอดนักธุรกิจแบ่งปัน Win Win WAR Thailand Season 4 

โอกาสมาแล้ว สนใจสมัครแข่งขันรายการเรียลลิตี้ โชว์เฟ้น

หานักธุรกิจแบ่งปัน ดูรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันได้ที่ www.

winwinWARthailand.com เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-31 พ.ค.65 ส่วน

ประเภทเยาวชน Win Win WAR OTOP Junior เปิดรับสมัครวันที่ 

1 มิ.ย.-15 ก.ค.65. 

กรุงเทพฯ • ศธ.-อว.ประสานเสียง

พร้อมตอบทุกประเด็นความจำาเป็นการ

ใช้งบประมาณ “ตรีนุช” ชี้ต้องจัดการ

ศึกษาภายใต้สถานการณ์ โควิดและ

ฟื้นฟูภาวะถดถอยของนักเรียน “ดวง

ฤทธิ์” ยันบุคลากรของ อว.มีภารกิจ

เชื่อมโยงกับชุมชน ไม่ ได้สอนหนังสือ

อย่างเดียว  การพิจารณาควรลงลึกราย

ละเอียด ไม่ใช่พูดแต่ในภาพใหญ่

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมน 

ตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.

ศธ.) กล่าวว่า ส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับ

เรื่องของการของบประมาณโครงการ

อาชีวะอยู่ประจำาเรียนฟรีนั้น คาด

ว่าจะเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในสัปดาห์

หน้า สำาหรับกรณีที่ฝ่ายค้านออกมา 

ระบุจะคว่ำางบประมาณปี 2566 นั้น ใน

ประเด็นเรื่องงบประมาณถือเป็นเรื่อง

สำาคัญของทุกกระทรวงอยู่แล้ว เพราะ

เป็นเหมือนหัวใจสำาคัญในการขับเคลื่อน

ในทุกนโยบาย เป็นเรื่องที่สำาคัญ โดย

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมที่จะ

ชี้แจงถึงความจำาเป็น เพราะ ศธ.มีความ

จำาเป็นหลายเรื่องในการใช้งบประมาณ  

ไม่ว่าการบริหารจัดการศึกษาภายใต้

สถานการณ์ โควิด การฟื้นฟูนักเรียน

จากภาวะความรู้ถดถอย ดังนั้น ตน

คิดว่าหลักการไม่น่าจะติดปัญหาอะไร 

ซึ่งเชื่อว่าสภามีความเข้าใจ ศธ.ดีว่า 

หลายเรื่องที่เราต้องใช้งบดำาเนินการมี

รายละเอียดหลากหลายมิติ

ทางด้านกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

ที่ทางพรรคฝ่ายค้านกล่าวในการพิจารณา

งบประมาณปี 2566 ว่า อว.มีงบรายจ่าย

ประจำามากเกินไป และเสนอว่าควรจะ

ลดทอนงบประมาณส่วนนี้ลง นายดวง

ฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ

รัฐมนตรีว่า อว. ในฐานะโฆษก อว. กล่าว

ถึงกรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจำาปี 2566 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 

อว. ว่า เรื่องดังกล่าว นายเอนก เหล่า

ธรรมทัศน์ รมว.อว.สามารถตอบได้อย่าง

ตรงไปตรงมา ซึ่งตนมองว่าเรื่องนี้ควรที่

จะต้องมาพูดคุยกันในรายละเอียดอย่าง

จริงจัง และงบประมาณในส่วนของ 

อว.จะเป็นส่วนของมหาวิทยาลัย และ

ขณะนี้หลายมหาวิทยาลัยมีเป้าหมาย

ร่วมกับชุมชนด้วย เช่น มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ (มก.) ก็มีแผนปฏิบัติงาน

ที่ยกระดับชุมชน และยังมีมหาวิทยาลัย

ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ก็จับ

มือกับชุมชนด้วยการใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมด้วย ดังนั้น ตนจึงมองว่า

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยไม่ใช่แค่ทำาหน้าที่

สอนหนังสือเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป

แล้ว

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า อว.เคยจัดสรร

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย

หรือไม่ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีบุคลากร

มากหรือน้อยเกินไปหรือไม่ นายดวง

ฤทธิ์กล่าวว่า ตนมองว่าเราควรจะพูดคุย

กันในรายละเอียด เพราะเรื่องบุคลากร

ขึ้นอยู่กับภารกิจของแต่ละมหาวิทยาลัย 

เราควรที่จะลงลึกในรายละเอียด ไม่ใช่

แค่การพูดในภาพใหญ่ และ อว.พร้อม

ที่จะตอบในทุกประเด็น.

สาธารณสุข • สธ.เปิดรับฟังความคิด

เห็นผู้ประกอบการผลิตกัญชากัญชง เพื่อ

สุขภาพ หวังนำาไปปรับปรุงกฎระเบียบ

รองรับการปลดล็อก และให้ผู้ประกอบ

การปฏิบัติไม่ผิดกติกา

ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพา

เวอร์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข (รมว.สธ.) พร้อมด้วย 

ผู้บริหารของ สธ. นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม  

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและ

ยา ร่วมเปิดการประชุมการส่งเสริม

การประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

จากกัญชากัญชง เพื่ อ เปิดรับฟั ง

ความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้

ประกอบการต่อการปรับปรุงกฎระเบียบ 

กระบวนการให้บริการ รวมทั้งมาตรการ

ส่งเสริมการประกอบการรองรับการ

ปลดล็อกกัญชากัญชง นายอนุทินกล่าว

ว่า สธ.ได้ขับเคลื่อนนโยบายกัญชากัญ

ชง จนสามารถปลดล็อกออกจากการ

ควบคุมเป็นยาเสพติดให้ โทษ เพื่อให้

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในครัวเรือน

และใช้เพื่อดูแลรักษาสุขภาพ และเพื่อ

ให้นโยบายกัญชาสำาเร็จตามเจตนารมณ์ 

การขับเคลื่อนในส่วนปลายน้ำานับว่ามี

ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการนำา

กัญชากัญชงไปใช้เป็นส่วนประกอบใน

การผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยต่อยอด

เพิ่มมูลค่าได้ผลิตภัณฑ์หลากหลาย เช่น 

อาหาร ยา สมุนไพร เครื่องสำาอาง ซึ่ง

จะเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพที่ผู้

บริโภคเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และเพิ่มมูลค่า

ทางเศรษฐกิจในประเทศ

อย่างไรก็ตาม ในการประกอบการ

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชาและ

กัญชงในระยะแรก จำาเป็นต้องได้รับ

การส่งเสริมในหลายมิติ โดยเฉพาะการ

สนับสนุนผู้ประกอบการในการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์การอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

เสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่ายการ

ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจาก

กัญชาและกัญชงให้มีความเข้มแข็ง อัน

เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบ

การให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์การอนุญาตผลิตภัณฑ์

สุขภาพ

ทั้งนี้ สธ. โดยสำานักงานคณะกรรม 

การอาหารและยา (อย.) พร้อมรับฟังความ

คิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

ต่อการปรับปรุงกฎระเบียบ และจะ

สนับสนุนการดำาเนินธุรกิจ พร้อมอำานวย

ความสะดวกในการขออนุญาต รวมทั้ง

เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการทุก 

ขนาดให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี ภายใต้

ระเบียบหลักเกณฑ์ที่จะปกป้องคุ้มครอง

ประชาชนให้ ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีความ

ปลอดภัย รวมทั้งให้ใช้กัญชาและกัญชง

อย่างเข้าใจ.

ศธ.-อว.ประสานเสียงตอบงบได้ทุกข้อ
‘ตรีนุช’แจงแก้เด็กความรู้ถดถอย‘ดวงฤทธ์ิ’โต้ฝ่ายค้านอย่าดูแค่ภาพใหญ่ต้องลงลึกรายละเอียด

สธ.รับฟังความเห็นผู้ประกอบการกัญชา-กัญชง

กสิกรไทยสนับสนุนงาน “108 พันก้าว” รพ.จุฬาฯ • รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผอ.รพ.จุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย และคณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ ให้การต้อนรับนางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในโอกาสร่วมพิธีเปิดงาน “108 พันก้าว” ครบ

รอบ 108 ปี รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งจัดขึ้นด้วยแนวคิด “Expo in Hospital” บอกเล่าเรื่องราว

พลังแห่งการดูแลด้วยหัวใจผ่าน 9 โซนนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาบริการทางการแพทย์ และ

การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าทันสมัย โดยที่ผ่านมา ธนาคารกสิกรไทยได้ร่วมสนับสนุนพัฒนา

แอปพลิเคชัน Chula Care ของ รพ.จุฬาฯ รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถ

เข้าถึงบริการทางการแพทย์ ได้อย่างสะดวกสบาย และแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์ ผู้สนใจ

สามารถร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้–วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 ณ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย หรือ

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และเที่ยวงานแบบออนไลน์ได้ทาง www.108yearschulahospital.com

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง
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11บันเทิง

ชื่อว่าเวลาอยู่ข้างพวกเราแล้ว”!

นี่..หมายถึงอย่างไร ใครพอจะเดาใจคนพูด คือคุณชัช

ชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้ว่าฯ กทม.ได้ ก็อยากให้ช่วยอธิบาย

หน่อย ส่วนคนที่ไม่รู้ว่าผมกำาลังคุยเรื่องอะไร

ก็จะบอกว่า..เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา คุณชัชชาติได้ไปร่วมใน 

งานตลาด(นัด)ราษฎร และถูกเชิญให้ขึ้นพูดคุยกับผู้ร่วมงาน ช่วง

หนึ่งได้กล่าว..

“ส่วนตัวเห็นว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่ได้หมายถึงชัยชนะ

ของตน แต่หมายถึงชัยชนะของพวกเรามากกว่า

ผมว่าเรามีพลังขึ้น และเชื่อว่าเวลาอยู่ข้างพวกเรา เชื่อว่า

สถานการณ์จากนี้จะค่อยๆ ดีขึ้น เราจะเริ่มที่กรุงเทพฯ ก่อน”

ไม่เพียงเท่านี้ คุณชัชชาติได้ตอบคำาถาม น.ส.ปนัสยา สิทธิ

จิรวัฒนกุล หรือรุ้ง ถึงประเด็นการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 112 อีกด้วยว่า..

“อย่าเอามาตรา 112 มาเป็นเครื่องมือในการสร้างความแตก 

แยก จริงๆ แล้วมันมีมานานแล้ว ผมมองในแง่ผู้บริหาร การบริหารมัน

ต้องมีความละมุนละม่อมในระดับหน่ึง มันมีวิธีการในการค่อยๆ ปรับ

ถ้าเราบอกว่าจะยกเลิกมาตรา 112 ผมว่ามันจะไปอีกขั้วหนึ่ง 

ฉะนั้นเริ่มจากการไม่เอามาตรา 112 มาเป็นเครื่องมือทางการเมือง 

เอาตรงนี้ก่อน แล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆ พัฒนาไป

เราเป็นผู้บริหารมันต้องมีวิธีในการสื่อสาร..ผมก็อดทนมา 8 

ปี ตั้งแต่ปฏิวัติมา แต่เราต้องมียุทธศาสตร์ในการเดิน เขาบอกว่า 

อันนี้อาจไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะ 

ภาษาอังกฤษว่า The revenge is best when served cold. 

การแก้แค้นจะดีที่สุดเมื่อตอนที่มันเย็นแล้ว อย่าไปเอาความโกรธ

ความแค้นมาทำา

การกำาหนด strategy ในการเดิน ผมเชื่อว่ามียุทธศาสตร์ใน

การเดิน แล้วเวลาก็อยู่ข้างพวกเราแล้ว ผมว่าเรื่อง 112 นาทีนี้คุณ

บอกให้ยกเลิก ในความเป็นจริงไม่ง่าย 

แต่ขออย่าเอามาเป็นเครื่องมือทางการเมือง เริ่มประเด็นนี้

ก่อนดีมั้ย แล้วเดี๋ยวมันก็เป็นสเต็ปต่อไป”

ครับ..ความคิดหากอยู่ในใจก็ไม่มีใครรู้ แต่เมื่อหลุดปากออก

มา แม้จะพยายามปั้นแต่งลีลา-วาทศิลป์สักแค่ไหน-อย่างไร คนเขา

ก็พอจะอ่านใจได้!

จากนี้ ก็คอยตามดูว่า “ทีละสเต็ป” นั้น จะเดินไปแบบไหน-

อย่างไร แต่สเต็ปแรกผมว่ารอให้ กกต.รับรองเป็นทางการเสียก่อน 

แล้วสเต็ปสอง ช่วยทำาความเข้าใจกับหาบเร่-แผงลอย-รถเข็น..

ว่าท่ีบอกจะ..ส่งเสริมให้ผู้ค้าแผงลอยมีความม่ันคงในการ

ประกอบอาชีพ ก็ดี จะสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าแผงลอย ภาคประ 

ชาชน และเอกชนในพื้นที่ ช่วยดูแลพื้นที่การค้า ก็ดี

จะขึ้นทะเบียนผู้ค้าแผงลอย พร้อมติดตามการดำาเนินการ ก็

ดี จะเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่

แผงลอย ก็ดี

หรือ จะหาพ้ืนท่ีของเอกชนหรือหน่วยงานราชการท่ีสามารถจัด

เป็นพ้ืนท่ีขายของสำาหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center) ก็ดี

นั่น..เป็นการพูดตอนหาเสียง ซึ่งไม่ได้หมายความว่าพอคุณ

ชัชชาติได้เป็นผู้ว่าฯ ปุ๊บ หาบเร่ แผงลอยออกมายึดฟุตบาท-ทางเท้า

ทันทีทันควัน!

เอ้า..แล้วนู่นอีกคนที่พูดให้คิด ก็ “คุณยงยุทธ ติยะไพรัช” 

อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรไง วันก่อนเห็นพูดประโยคหนึ่งสะดุด

ตาผม..

“ประเทศต้องได้นายกฯ ที่มีคุณภาพ ไม่ใช่เอายามอาชีวะมา

เป็น”!

ซึ่งก็ไม่รู้คุณยงยุทธจะหมายถึงใคร จะใช่นายกฯ คนปัจจุบัน 

จะใช่นารีขี่ม้าขาวคนก่อนหน้าหรือว่าจะเป็นนารีที่กำาลังจะ “แลนด์

สไลด์” มา ก็อดที่จะคิดไม่ได้!

แต่เอาน่า..ไม่ว่าจะเป็นใคร หรือต่อให้เป็น “ยามอาชีวะ” 

จริง ถ้ารักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ไม่คิดคดโกงชาติ ปล้นแผ่นดิน มี

คุณธรรม..

ไม่ดึงฟ้าต่ำา ไม่ทำาหินแตก ไม่แยกแผ่นดิน ผมก็ยินดีทั้งเพ

แหละ!

สงสัยแต่ว่า คุณยงยุทธพูดแบบนี้ ไม่กลัวคนแดนไกลจะโกรธ

เอารึ ก็แหม รู้ทั้งรู้ นายกฯ คนต่อไปจะเป็นใครไปไม่ได้..

แล้วถ้าเป็นเธอจริงๆ ถามตรงๆ “คุณภาพมีแค่ไหนเหรอ”?

ฉะนั้น.. “ประเทศต้องได้นายกฯ ที่มีคุณภาพ ไม่ใช่เอายาม

อาชีวะมาเป็น” มันก็แค่คำาพูดโลกสวย เพ้อเจ้อเท่านั้น เพราะโลก

ความจริง..

คุณยงยุทธก็รู้-ก็เห็นเหมือนกับผม “หัวหน้าพรรค” แต่ละคน

ที่ถูกเชิดเป็นแคนดิเดตนายกฯ ก็มีอยู่แค่นี้ แล้วคนไหนล่ะที่จัดอยู่ใน

ระดับ..

คุณภาพเหนือกว่ายาม..ชี้สิ!.

ผู้ว่าฯ..ทีละสเต็ป?

“เ

• งานรุ่งคิวทองไม่แพ้พระ 

เอกเลยทีเดียว สำาหรับนักแสดงมาก

ฝีมือ เดี่ยว-สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล ที่

ตีบทแตกจนประสบความสำาเร็จ ทำา

ผู้ชมอินหนักหลั่งน้ำาตาท่วมจอจาก

บท “เฮียต้า” ในละครเรื่อง “ซ่าน

เสน่หา” หลังจบไปแฟนๆ ก็ยังคงส่งกำาลังใจไม่

หยุด ทำาเอาเจ้าตัวถึงกับปลื้ม ดีใจสุดๆ และตอนนี้

หนุ่มเดี่ยวก็ขึ้นแท่นนักแสดงดาวรุ่งเป็นที่เรียบร้อย 

เพราะมีละครออนแอร์ให้แฟนๆ ได้ชมกันถึง 2 

เรื่อง กับ “รตีลวง” และ “มามี้ที่รัก” ที่เจ้าตัวเผยว่า

ทำาการบ้านหนักเพราะถ่ายพร้อมกันอีกด้วย

• ตั้งตารอไม่ไหว! เมื่อ 3 หนุ่ม 3 สไตล์อย่าง 

มาริโอ้ เมาเร่อ, สกาย-วงศ์รวี นทีธร และ ไอซ์-

พาริส อินทรโกมาลย์สุต มาในลุคส์สุดคูล เตรียม

ต้อนรับ Louis Vuitton Fall Winter 2022 Men’s 

Spin-Off Show ที่ยกทีมงานบินตรงจากปารีสมา

จัดโชว์ที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ ณ The 

Pinnacle, ICONSIAM งานนี้บรรดาหนุ่มๆ แฟชั่น

ไอคอนคนไหนจะได้รับเทียบเชิญบ้างต้องติดตาม

• เป็นอีกศิลปินที่น่าจับตามอง สำาหรับสาว

น้อยผมเหลือง “MONICA” 

(โมนิก้า-วีดา ปุณณะหิตา

นนท์) จากบ้านไวท์มิวสิก ที่

ปล่อยซิงเกิลใหม่ “ฉันคือดวง

จันทร์” มาแรงทะลุล้านวิว

ภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ 

โดยในเพลง “ฉันคือดวงจันทร์” นี้ Monica ยัง

คงคอนเซ็ปต์สาวน้อยแฟชั่นที่มีสไตล์การแต่งตัว

แปลกใหม่โดดเด่นไม่เหมือนใคร  ดีไซน์ออกมาเป็น 

3 ลุคส์เก๋ๆ ส่วนใครที่อยากเห็นความเท่ของ MV 

“ฉันคือดวงจันทร์” รับชมได้แล้ววันนี้ทางแชนเนล 

YouTube: OfficialWhiteMusic

• ใจบางกันเลยทีเดียว เมื่อ DV8 ปล่อย 

Trailer ตัวที่ 2 ของซีรีส์วาย “Work From Heart 

รักป่วนก๊วนออฟฟิศ” ออกมาปั่นป่วนหัวใจ พร้อม

เผยเซอร์ไพรส์ คว้าตัวหนุ่มฮอต น้ำามนต์-กฤตนัย 

อาสาฬห์ประกิต นักแสดงอิสระหมาดๆ มาเพิ่ม

ความแซ่บ บทบาทใหม่ครั้งนี้จะเดือดเด็ดแค่ไหน? 

ปักหมุดรอชมสิงหาคมนี้ ทาง OTT แพลตฟอร์ม 

และยูทูบ DV8 Thailand.

มักเกิ้ล

ข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว สำาหรับนักแสดงจากช่อง 

3 นำาโดย ริว-วชิรวิชญ์ อรัญธนวงศ์, มีน-   

พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร, จูเนียร์ กาจบัณฑิต 

และแคท-ตฤณญา มอร์สัน ที่สำาเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยพระเอกหนุ่ม ริว วชิรวิชญ์ ที่จบ

การศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสาร

มวลชน ถึงกับออกปากว่าเหนื่อยมาก “จบ 4 ปี

ตามเพื่อนๆ ยอมรับว่าเรียนเหนื่อยมาก โชคดี

ที่มีเพื่อนช่วยได้เยอะ เกรดก็ไม่ได้มากมาย แต่

ก็ดีใจที่เรียนจบสำาเร็จครับ ตั้งใจจะเรียนต่อ

ปริญญาโทเพราะได้ โควตานักกีฬามหา’ลัย 

ตั้งใจอยากจะเรียนด้านรัฐศาสตร์ ส่วนจะเป็น

ที่มหาวิทยาลัยไหนเดี๋ยวบอกอีกทีครับ ส่วนผล

งานตอนนี้ก็ฝากแฟนๆ ติดตามละครเรื่องเลือด

เจ้าพระยา ที่รอออนแอร์อยู่ และตอนนี้กำาลัง

ถ่ายทำามาตาลดา และอุบัติรักเกาะสวรรค์ครับ” 

ซึ่งบรรยากาศในวันซ้อมรับปริญญาของหนุ่ม    

ริวก็มีนักแสดงจากละครเลือดเจ้าพระยา จ็อบ-

ธัชพล กู้วงศ์บัณฑิต, เฟิร์ส-ภาราดา ชัชวาลโชติ

กุล และตี๋-ธนพล จารุจิตรานนท์ ก็มาร่วมแสดง

ความยินดีด้วย

ด้าน มีน พีรวิชญ์ อีกหนึ่งหนุ่มที่จบคณะ

วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนเช่นเดียวกัน 

ถึงแม้จะจบมาคนละปีกับหนุ่มริว แต่ด้วย

สถานการณ์ โควิด-19 เลยได้รับปริญญาพร้อม

กันในปีนี้ ซึ่งมีนเผยถึงความรู้สึกว่า “ถึงแม้จะจบ

มานานแล้วแต่ก็ดีใจครับ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งอย่าง

ที่ค้างคามานาน หลังจากนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นเกี่ยว

กับภารกิจเรื่องเรียนโดยสมบูรณ์ และเข้าสู่วัย

ทำางานอย่างเต็มตัว ส่วนเกรดที่จบมาก็ถือว่าเป็น

ประสบการณ์สุดพิเศษ • MONO29 เอาใจแฟนคลับพระเอกตลอดกาล “ทอม ครูซ” 

ในกิจกรรม “MONO29 Movie Preview” ดูหนังฟรี หนังดังก่อนใคร เปิดโอกาสให้แฟน

คลับช่อง MONO29 ได้ร่วมประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ รับชมภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์รอบ

พิเศษเรื่อง “ท็อปกัน มาเวอริค (Top Gun Maverick)” ด้วยระบบดอลบีแอทมอส (Dolby 

Atmos) นวัตกรรมระบบเสียงเซอร์ราวด์ทุกทิศทางรอบตัวที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลก ณ 

โรงภาพยนตร์ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต เมื่อวันก่อน

เ

G BOBBY” หรือ “พิศลย์ พลธิระ

เสถียร” แรปเปอร์สัญชาติไทย มา

พร้อม Rap Skill ที่น่าจับตาและ

กำาลังเป็นที่พูดถึงในวงการฮิปฮอป มีผลงานเป็นที่

รู้จักได้แก่ “AYE AYE OG” ซิงเกิลแรกที่ปัจจุบัน

มียอดเข้าชมบน YouTube มากกว่า 2 ล้านวิว 

ถือว่าเป็นผลงานที่ประสบความสำาเร็จของศิลปิน

หน้าใหม่ในวงการอย่างเขาเลยก็ว่าได้ ทั้งที่ตัว

เพลงนั้นมีการใช้ภาษาอังกฤษมากกว่า 90%

ในปี 2565 “OG BOBBY” ยังได้ทำาการ

ปล่อย EP แรกของเขาที่ชื่อว่า “2TONES” ซึ่ง

ประกอบไปด้วยเพลง “FAMOUS IN A HURRY” 

และ “TRIPPIN’’

โดยที่เพลง “FAMOUS IN A HURRY” 

ซึ่งเป็นเพลงไตเติลของ EP ได้มีการสร้าง Open 

Verse Challenge ขึ้นบน TikTok และได้รับ

กระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากแฟนเพลง

ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้แผ่นเสียง

นี้บน TikTok มากว่า 16,000 

วิดีโอเลยทีเดียว ไม่เพียงเท่านี้ 

“OG BOBBY” ยังเป็นผู้แต่งเนื้อ

ร้องเพลง “RUN THE TOWN”

ศิลปิน F.HERO x 

VannDa Ft. 1MILL และ 

SPRITE ที่ปัจจุบันมียอดวิวบน 

YouTube สูงกว่า 15 ล้านวิว

ล่าสุด “OG BOBBY” ส่ง “RIDE” ซิงเกิล

ฮิปฮอป แท็กทีมพร้อมแรปเปอร์มาแรงอย่าง 

“1MILL” ร่วมแรปเดือด จุดพลังขับเคลื่อนไลฟ์

สไตล์วัยรุ่นในปัจจุบัน

โดยพวกเขานิยามเพลง “RIDE” ด้วยการ

พูดถึงภาพรวมของไลฟ์สไตล์ฮิปฮอป แต่ยังคง 

Represent ความสนุกสนาน ผ่านการร้องแรป 

ผสมผสานดนตรีมันๆ ที่จะชวนแก๊งเพื่อนให้ออก

มาท่องราตรี ปาร์ตี้กันยาวๆ ทั้งคืน

“O

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ที่น่าพอใจ เพราะตอน

ที่เรียนก็ทำางานไป

ด้วยครับ และตอนนี้

ก็ลุยงานแสดง กำาลัง

ถ่ายทำาละครเรื่องซุป

ตาร์ 2550 และมีละคร

ที่รอเปิดกล้องอีก 2 

เรื่อง คือ จนกว่าจะได้

รักกันและกรงดอกสร้อย

กับทางช่อง 3”

นักแสดงสาว แคท 

ตฤณญา ที่จบจากคณะ

ศิลปศาสตร์อินเตอร์ 

เอกอังกฤษอเมริกัน

ศึกษา ซึ่งเจ้าตัวเรียน

จบมาได้ 2 ปีกว่า

แล้ว แต่ด้วยสถานการณ์ โควิด-19 เลย

เลื่อนมารับในปีนี้ ซึ่งแคทก็บอกว่า “ดีใจ

ที่เรียนจบ และได้มาลุยรับงานละครเต็ม

ที่ ตอนนี้ก็ถ่ายทำาอยู่ 2 เรื่อง 7 วัน เรื่อง

นรสิงห์ พยัคฆ์ร้ายซ่อนลาย และเรื่อง     

รตีลวง ที่กำาลังออกอากาศอยู่ ส่วนเรื่อง

การเรียนยังไม่ทิ้งค่ะ ก็คิดว่า

อยากจะเรียนต่อ ป.โท

ด้วยค่ะ”

ปิดท้ายด้วยอีก

หนึ่งหนุ่ม จูเนียร์ กา

จบัณฑิต ที่เรียนจบจาก

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี สาขาวิชา

สถิติ โดยเจ้าตัวบอก

ว่า “เรียนจบมานาน

แล้ว แต่ยังไม่ได้ใช้

วิชาที่ร่ำาเรียนมา                   

ก็มีโอกาสเลยได้

มาเป็นนักแสดง

ก่อน แต่ก็ไม่ได้

ทิ้ง เพราะคิดว่า

หากชีวิตกับงาน 

แสดงลงตัวก็อยาก

จะเรียนต่อปริญญาโทด้าน

สถิติ ส่วนผลงานตอนนี้ก็                                

กำาลังถ่ายทำาละครอยู่ 2 เรื่อง 

18 มงกุฎสดุดเลิฟ และขวัญ

ฤทัย ฝากติดตามกันด้วยนะ

ครับ”

‘RIDE’ซิงเกิลล่าสุดจาก‘OG BOBBY’

แท็กทีม‘1MiLL’โชว์สกิลแรปเดือด!!

นักแสดงช่อง3‘ริว-มีน-แคท-จูเนียร์’

เผยความรู้สึกหลังเป็นบัณฑิตป้ายแดง

“Randy Orton” นักมวยปล้ำาผู้ผ่าน

ร้อนผ่านหนาวบนสังเวียนมวยปล้ำา WWE มา

ครบ 20 ปี มาจากตระกูลนักมวยปล้ำาของจริง 

ทั้งรุ่นปู่ “Bob Orton Sr.” ที่โลดแล่นอยู่บน

สังเวียนเกือบ 30 ปี การันตีความเก่งด้วยการ

ครองเข็มขัดแชมป์มากกว่า 25 สมัย และรุ่น

พ่อ “Cowboy Bob Orton” เจ้าของตำาแหน่ง 

แชมป์กว่า 20 สมัยจากหลายสมาคม และได้

รับการเสนอชื่อเข้าสู่หอเกียรติยศ WWE ใน

ปี 2005

“Randy Orton” เลือกที่จะฝึกฝนมวย

ปล้ำาแบบจริงจังหลังจากเรียนจบ และในปี 

2002 ได้เซ็นสัญญากับ WWE เขาได้สร้างสถิติ

เป็นแชมป์โลกที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ 

จากการเอาชนะ “Chris Benoit” ในศึก 

Summer Slam และเป็นนักมวยปล้ำาที่ครอง

เข็มขัดแชมป์ทุกเส้นของ WWE มาแล้วถึง 20 

คอ แล้วทิ้งตัวลงกับพื้นอย่างรวดเร็วเพื่อ

จัดการคู่ต่อสู้

ล่าสุด “Randy Orton” กลับมา

ในแมตช์ Monday Night Raw ที่

ถ่ายทอดสดผ่านช่อง 3BB 

Sports One เป็นแมตช์

ที่ทาง WWE ฉลอง

วาระครบ 20 ปี

บนสังเวียนให้

เขา การปล้ำา

สร้างสีสันสั่น

สะเทือนเวที

สมัย ปัจจุบัน “Randy Orton” เป็น

แชมป์แท็กทีมของ RAW ร่วมกับ 

“Matt Riddle” ภายใต้ชื่อทีม RK-

Bro (อาร์-เค-โบร) โดยได้ฉายาว่า 

“The Viper อสรพิษร้าย” 

มีท่าไม้ตายสุดอันตราย 

RKO (อาร์-เค-โอ) 

ย่อมาจาก Randal 

Keith Orton ซึ่ง

เป็นชื่อจริง

ของเขา เป็น

ท่ากระโดดล็อก

มากกว่าการปล้ำาครั้งไหน เพราะเป็นการผนึก

กำาลังกันระหว่าง RK-Bro, Cody Rhodes และ 

Ezekiel โดย Randy Orton ได้ โชว์ท่าไม้ตาย 

RKO 4 ครั้งรวด เอาชนะฝั่งตรงข้ามไปทีละคน 

น็อกคู่ต่อสู้กลางอากาศ จนผู้ชมแทบลืมหายใจ 

ปิดโชว์ได้สำาเร็จ ชนะเหนือชั้นโดยสมบูรณ์                                               

แบบ

นอกจากนี้ คนไทยยังรู้สึกคุ้นเคยกับ

นักมวยปล้ำาคนนี้เป็นพิเศษ เพราะในปี 2017 

เขากับภรรยา “Kim Orton” ได้เดินทางมา

เยือนจังหวัดภูเก็ตเพื่อถ่ายทำาภาพยนตร์เรื่อง 

Changland ซึ่งเขาให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกตื่นเต้น

ที่ได้มาเที่ยวเมืองไทยและตกหลุมรักภูเก็ต

เรียบร้อยแล้ว พร้อมยืนยันว่าหากมีโอกาส

อยากกลับมาอีกครั้ง.

interthaipost69@gmail.com

‘Randy Orton,อสรพิษร้ายโคตรระห่ำา

20 ปีบนเส้นทางแชมป์สังเวียน WWE

แคท ตฤณญา

 ริว วชิรวิชญ์

 จูเนียร์ กาจบัณฑิตมีน พีรวิชญ์



12 ขาวประชาสัมพันธ

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

CMO ตั้งแตปรับโฉมใหม ก็มีแต

ขาวดี ลาสุดเปด CM LIVE ไดไมนาน ก็

ควาลิขสิทธิ์ถายทอดสดออนไลนทั่วโลก 

คอนเสิรต GOT7 “'HOMECOMING' 2022 

FANCON” วง K POP ระดับเวิลดคลาส 

ซึ่งไดรับกระแสตอบรับจากแฟนๆ ทั่วโลก

เปนอยางดี โดยตั๋วเขาชมคอนเสิรตหมด

ทุกที่นั ่ง ในสวนของการรับชมออนไลน

ก็ซื้อบัตรกันจนวินาทีสุดทาย ดาน 2 หนุม

ผูบริหาร “อริยะ พนมยงค” Co-CEO และ 

“คุณชัชวาล ตรีเนตร” ผูชวยซีอีโอ บินตรงไป

ชมสดถึงเกาหลีใต ไดเห็นบรรยากาศ แฟนๆ 

อากาเซ แน�น เสียงกรี้ดสนั่นฮอลล ถึงกับ

ยิ้มแกมปริ เรียกไดวางานแรกในฐานะผูจัด

คอนเสิรต สอบผานฉลุย !! เห็นแบบนี้มีแรง

ลุยคอนเสิรตครั้งตอไปแลว

www.kingpower.com และ คิง 

เพาเวอร แอปพลิเคชันพรอมเขาสูกลางป

จัดแคมเปญ FASHION & ACCESSORIES 

พบสินคาราคาพิเศษกวา 10,000 รายการ 

เฉพาะวันที่ 6 เดือน 6 ลดสูงสุด 70% แบบ

ไมมีขั ้นต่ํา ที่ www.KINGPOWER.COM

และ คิง เพาเวอร แอปพลิเคชัน ระหวาง

วันท่ี 1-7 มิถุนายน น้ี คิง เพาเวอร ออนไลน 

ลดกระหน่ํากลางเดือน เฉพาะวันที่ 6 เดือน 

6 เทานั้น พบกับโปรโมชั่น 6.6 Power deal 

ลดสูงสุด 70% ไมมีขั ้นต่ํา และไมตองใส

รหัสสวนลด

เดอะไนน เซ็นเตอร พระราม 9 

เปดพื้นที่ใหคนรักพันธุ ไมใบไมดาง ไดมา

ชื่ นชมความงามอย่ าง ใกล้ชิ ด ในงาน 

“Colorful Foliage” (คัลเลอรฟลู ฟอลิเอจ) 

เตรีมพบพันธุไมสวย อาทิ พิงคปร้ินเซสดาง 

มอนสเตอราดางหลากสีสัน หลายสายพันธุ 

พรอมชอปไมดางราคาเริ่มตนหลักรอย 

และแลกเปลี่ยนเทคนิคความรู การเลี้ยงดู

จากผูเพาะพันธุมืออาชีพ ท่ีมารวมออกบูธ

กวา 50 รานคา ในบรรยากาศสบายๆ ฟงดนตรี

ขับกลอมตลอดงาน วันศุกรที่ 3 - วันอาทิตย

ที่ 5 มิถุนายน เวลา 10.00 น. - 20.00 น. 

บริเวณ ลานไนน สแควร ศูนยการคา

เดอะไนน เซ็นเตอร พระราม 9 พิเศษ! 

เพียงแชร โพสกิจกรรมจากเพจ Facebook 

: The Nine Center Rama9 รับฟรี ตน

ปริ้นเซสดาง 1 ตน ที่บริเวณจุดแลกรับของ

สมนาคุณภายในงานไดทันที  (จํากัด 1 คน/ 

1 สิทธิ์ 150 ตน ตลอดรายการ) ติดตาม

กิจกรรมและโปรโมชั่นดีๆ ของศูนยการคา

เดอะไนน เซ็นเตอรพระราม 9 ไดที่ www.

thenine.co.th หรือเฟซบุกเพจ The Nine 

Center Rama 9 และ อินสตาแกรม 

thenine_rama 9

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม (สสว.) ขอเชิญชวน

ผูประกอบการทุกทาน รวมฟงสัมมนา “THAI 

SME-GP รัฐพรอมซื้อ SME พรอมขาย” 

ซึ่งผูประกอบการทุกทาน จะไดพบกับการ

บรรยายพิเศษ ในหัวขอเร� อง “มาตรการ

สนับสนุนให SME เขาถึงการจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐ (THAI SME-GP) และแนวทาง

การตอยอดมาตรการฯ” โดย รศ.ดร.วีระพงศ 

มาลัย ผูอํานวยการ สสว. และเพ่ิมเติมความ

เขาใจฟงประสบการณจริง จากผูประกอบการ

ที่เขารวมกับ THAI SME-GP รวมถึงกรม

บัญชีกลางและสภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย ท่ีจะมาไขขอของใจ วันพฤหัสบดี

ที่ 2 มิถุนายน เวลา 09.30-13.30 น. 

ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา 

หอง Salon B ชั้น 2 ผูประกอบการที่สนใจ

สามารถรวมฟงผาน Zoomลงทะเบียนไดที่ 

https://forms.gle/5ayzuaC7asgreVTE7

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

เปดตัวแบรนด Worry-Free Beauty     วิลาสินี ภาณุรัตน ผูบริหารฝายออกแบบและ

สรางสรรค บริษัท มีแตวันสุข จํากัด จัดงาน “Too cute too care Party : Worry-Free 

Beauty” เปดตัวแบรนด Worry-Free Beauty คลีนบิวตี้ที่ใสใจ ตรงไปตรงมาตอผูบริโภค โดยมี 

ม.ร.ว. แมนนฤมาส ยุคล สวัสดิ์-ชูโต, วารีนิธิ กันทไพบูลย, กาญจนี พฤกษานุวงศ, พิมพเลิศ 

ใบหยก, จารุจิต ใบหยก และปาวา นาคาศัย มารวมงาน ณ ราน เลดี้ แอล ปารคนายเลิศ

ไทยเบฟสนับสนุนจัดงาน FTI EXPO 2022     บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ  โดย ฐาปน สิริวัฒน

ภักดี กรรมการผูอํานวยการใหญ มอบเงินสนับสนุนการจัดงาน “FTI EXPO 2022 : SHAPING 

FUTURE INDUSTRIES มหกรรมแสดงสินคาและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย” เพ� อรวม

เปนสวนหนึ่งในการขับเคล� อนภาคอุตสาหกรรม ที่จะจัดขึ้นในระหวางวันที่ 29 มิถุนายน – 3 

กรกฎาคม โดยมี เกรียงไกร เธียรนุกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนผูรับ

มอบ พรอมดวย ทวี ปยพัฒนา กฤษณ อิ่มแสง อภิชิต ประสพรัตน วิวรรษน เหมมณฑารพ 

โฆษิต สุขสิงห และทํานาย ราชโคตร รวมพิธี ณ อาคารไทยเบฟควอเตอร 

เอ็มโพเรี่ยม เอ็มควอเทียร เจแปน รีมิกซ 2022     สุธาวดี ศิริธนชัย ผูบริหาร ศูนยการคา 

ดิ เอ็มควอเทียร รวมกับ ซึโทะมุ  โอโมะเดะระ และ นันทวัฒน   โชติวิจิตร  ผูบริหาร บริษัท 

อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) เปดงาน “เอ็มโพเรี่ยม เอ็มควอเทียร เจแปน รีมิกซ 2022” 

รวมฉลองครบรอบ 135 ป ความสัมพันธทางการทูตไทย-ญี่ปุน รวบรวมสุดยอดไลฟสไตลจาก

ประเทศญ่ีปุนมาไวใจกลางสุขุมวิท โดยมี Kobayashi Shigeki  ศรุดา น่ิมพิทักษพงศ  ประธานวงศ 

พรประภา และ ชยพร พรประภา รวมงาน ณ ศูนยการคา ดิ เอ็มควอเทียร

โดฟ จัดเสวนา “Dove#LetHerGrow” สรางอนาคตใหเด็กไทย เติบโตในแบบที่ดีที่สุดของ

ตัวเอง       โดฟ นําโดย ผกาฉัตร เตชาบูรพานนท รองประธานกรรมการบริหารฝายพัฒนา

ตลาดผลิตภัณฑเคร� องใชสวนบุคคล กลุมบริษัท ยูนิลีเวอร ประเทศไทย ผูผลิตและจัดจําหน�าย

ผลิตภัณฑ โดฟ ไดจัดเสวนา “Dove#LetHerGrow: “รวมสรางอนาคตใหเด็กไทย เติบโตใน

แบบที่ดีที่สุดของตัวเอง” โดยมี ดร.นิพนธ กองเวหา ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รวมเปนเกียรติในงาน พรอมดวย ผศ.พญ.จิราภรณ อรุณากูร 

กุมารแพทยเวชศาสตรวัยรุน เจาของเพจ “เลี้ยงลูกนอกบาน” ดร.กัลยารัตน เมธีวีรวงศ 

ประธานฝายการฝกอบรม จากสมาคมผูบําเพ็ญประโยชนแหงประเทศไทย ในพระบรม

ราชินูปถัมภ และ ซารา-รัศมี สทวต นักแสดงในโฆษณา Dove#LetHerGrow และ ตัวแทน

คนรุนใหม รวมแลกเปล่ียนมุมมองและหาแนวทางในการวางรากฐานใหเด็กไทยสามารถเติบโตข้ึน

อยางมั่นใจในแบบที่ดีที่สุดของตัวเอง โดยงานจัดขึ้น ณ ยูนิลีเวอร เฮาส ถ.พระราม 9   

ซันคิสท แบรนดผลิตภัณฑถ่ัวพิสทาชิโอ 

และเคร� องด� มน้ํานมพิสทาชิโอ ภายใตเครือ

เฮอริเทจ รวมเปนสวนหนึ่งในงานจัดแสดง

สินคาอาหาร THAIFEX – Anuga Asia 2022 

The Hybrid Edition ณ บูธ 2-BB01 ชาเลนเจอร 

ฮอลล 2 ศูนยแสดงสินคาและการประชุม

อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยยกทัพจัดเต็มนํา

เสนอสินคาอยางครบถวน ทั้งเคร� องนมน้ํานม

พิสทาชิโอกลองเล็กและกลองใหญ รวมถึง

ถ่ัวหลากหลายชนิด อาทิ ถ่ัวพิสทาชิโอ พีแคน 

เมล็ดมะมวงหิมพานต เมล็ดอัลมอนด และ

ถั่วรวมรสชาติยอดนิยมตางๆ เพ� อจัดโชว

ภายในงานอีกดวย

ทั้งนี้ ยังไดมีการจัดบูธชวนชิมนมปน

เกล็ดหิมะที่ทํามาจากนมซันคิสท 3 รสชาติ

สุดฮิต ไดแก รสออริจินอล รสชาไทย และรส

ช็อกโกแลต รวมทั้งโซนชงกาแฟและเคร� องด� ม

ที่มีสวนผสมมาจากนมซันคิสท เพ� อมอบ

ความอรอยและความสดช� นใหแกผูเขารวม

งานตลอดทั้งวัน ซึ่งเปนรสชาติที่ครองใจ

ผูบริโภคและไดรับกระแสตอบรับเปนอยางดี

จากผูเขารวมงานเปนอยางมาก

เลือกนมซันคิสท ด� มอรอยไดประโยชน

ทั้ง 5 รสชาติ ไดแก สูตรไมเติมน้ําตาล รส

ออริจินอล รสชาไทย รสช็อกโกแลต และนม

พิสทาชิโอ ผสมเนื้อกลวยบดไดแลว ในขนาด

กลอง 180 มิลลิลิตร (บรรจุ 3 กลอง/แพ็ค) 

ราคา 68 บาท และขนาด 946 มิลลิลิตร 

ราคา 109 บาท ที่รานคาชั้นนําทั่วประเทศ 

หรือสั่งซื้อผานชองทางออนไลน ไดที่ LINE 

Official: @Heritagethailand, Shopee: 

ซันคิสท แบรนดคูใจคนรักสุขภาพ ยกทัพสินคารวมงาน 

THAIFEX – Anuga Asia 2022
Heritage Official, Lazada และ JD Central: 

Heritage สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โทร.

0-2813-0954-5 หรือติดตามขาวสารและ

กิจกรรมตางๆ ไดที่ www.heritagethailand.

com, www.facebook.com/SunkistTH และ 

IG:sunkistthailand

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) รวมกับ บริษัท 

ดิจิตอล ไรเดอร จํากัด จัดทําโครงการ Upskill Reskill เพ� อ

เสริมสรางทักษะดานเทคโนโลยีใหกับผูบริหารและพนักงาน 

ททท. เพ� อนําความรูและทักษะมาพัฒนา ปรับปรุง และยกระดับ

คุณภาพสินคาและการบริการ ใหมีความทันสมัย ตอบรับกับยุค

ดิจิทัลมากขึ้น สามารถรองรับพฤติกรรมการทองเที่ยวในรูปแบบ

ใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ

โครงการ Upskill Reskill เปนโครงการท่ีมุงพัฒนาใหบุคลากร 

มีความเขาใจในพฤติกรรมของนักทองเที่ยวและเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในชวงการแพรระบาดของเชื้อ

โควิด-19 ตลอดระยะเวลาเกือบ 3 ป ซึ่งสงผลตอวิถีการใชชีวิต 

การทํางาน และบริบทอ� น ๆ เกือบทุกมิติ โดยเฉพาะการเขามา

มีบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลและการใชชีวิตบนโลกออนไลน

ที่ขยายสูระบบสินทรัพย ทั้งนี้ จึงไดจัดงานสัมมนา หัวขอ 

“การพัฒนาแนวคิดตลาดการทองเที่ยว “Value over Volume” 

ดวยเทคโนโลยี Blockchain และ Metaverse” รวมถึงมิติทางดาน

การเงิน หรือ Crypto Currency กับอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

ททท. จับมือ BitKub Academy และ MVP 

เสริมทักษะดิจิทัล กับโครงการ Upskill Reskill

โดยมีผูเชี่ยวชาญจาก Bitkub Academy และบริษัท เอ็ม วิชั่น 

จํากัด (มหาชน) หรือ MVP นําทีมโดย ทีมโดย คุณท็อป - นายจิรายุส 

ทรัพยศรีโสภา, นายปริญญ เสถียรปกิรณกรณ, นายสําเร็จ วจนะเสถียร, 

นายชีวิน ศิริศักดิ์, นายพงศกร อุดมบัว และอีกหลายทาน โดย

สัมมนาในหัวขอยอยทั้งหมด 4 หัวขอคือ โอกาสการสงเสริมการ

ทองเที่ยวดวยเทคโนโลยี Metaverse โลกใหมในทศวรรษ 2020, 

โมเดลตัวอยางการสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทยจาก 

“เที่ยวทิพย สู ทริปเที่ยว”และเทคโนโลยี AR/ VR ใน Metaverse 

Thailand เพ� อการทองเที่ยวในประเทศไทย, แนวทางการใช

ประโยชน Cryptocurrency ในโลก Metaverse เพ� อสงเสริม

การทองเท่ียวกลุมนักทองเท่ียวคุณภาพยุคใหม และการแลกเปลี่ยน

สินคาและบริการ ดวยเทคโนโลยี Blockchain และ Cryptocurrency 

ซึ่งกิจกรรมดังกลาว จัดขึ้นเม� อวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2565 

ที่ผานมา ณ FYI Center, Tower 2

ท้ังน้ี ผูสนใจสามารถชมการสัมมนายอนหลังไดทาง YouTube 

channel : Amazing Thailand (Link Youtube : https://youtu.be/

qzidRbIr9tQ) ตั้งแตวันนี้ เปนตนไป
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ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๓๓๓/๒๕๖๕

 

 ดวย บริษัท บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยนายกลา จันทรสวาง ผูรับมอบอํานาจ

ชวง โจทก ไดย� นฟอง นายอลงกรณหรือกรณ ธรรมศิริ จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทก ในมูลหนี้ตามคําพิพากษา 

รวมจํานวน ๑,๕๗๓,๖๐๘.๕๗ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพย ไมพอกับหนี้สินและตองตามขอ

สันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลย

เด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นายอลงกรณหรือกรณ ธรรมศิริ จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัด

พิจารณา ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับ

สําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

         คดีหมายเลขดําที่ ลE๑๔/๒๕๖๕

 

 ดวย นายมนูญรัตน เลิศโกมลสุข โจทก ไดย� นฟอง บริษัท กรุงเทพธานี โฮเต็ล กรุป จํากัด จําเลย วา

จําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๒๕,๘๘๔,๖๕๗.๕๓ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดย

มีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ 

(๔)(๕)(๖)(๙) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาด และพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมาย

เรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให บริษัท กรุงเทพธานี โฮเต็ล กรุป จํากัด จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลได

นัดพิจารณา ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับ

สําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง

                  

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ควันหลงอีกรายของกลุม COTTO 

จากงานสถาปนิก 65นี้... เปนผลงานของ

กลุมผลิตภัณฑนองใหมของเอสซีจี เซรามิกส 

คือ ผลิตภัณฑกลุมนวัตกรรมวัสดุแผนปูพื้น 

แบบ Smart Flexible ของแอลที บาย คอตโต 

(LT by COTTO) ภายใตการดูแลของ สมกุล 

บุญมา ผูจัดการ New Growth Business 

นําผลงานใหมลาสุด เปดตัว ชุด “Deco Wall 

Collection” วัสดุแผนปูผนังแบบ Smart 

Flexible by COTTO ที่มาแบบครบชุด ทั้ง

ดีไซนที่ถอดแบบความงามหรูหราเฉพาะตัว

จากหินธรรมชาติ ผานกระบวนการออกแบบ

ท่ีเปน Italian Original Design พรอมเทคโนโลยี

การพิมพจากยุโรป เพ� อถายทอดสีสันและ

ลวดลายที่ละเอียดเปนพิเศษ ใหสวยทุกอณู 

แบบ Beauty Technology Design ดวย

เทคโนโลยี Digital printing และคุณสมบัติที่

โดนใจ ทั้งปองกันไฟลาม กันน้ํา กันความชื้น 

กันปลวก สามารถดูดซับเสียงได ปราศจาก

สารฟอรมัลดิไฮด และทําความสะอาดงาย  

สามารถติดตั้งงาย สะดวก รวดเร็ว  สามารถ

โคงหรือพับเขามุมไดงาย เพราะวัสดุมี

นําหนักเบา อีกทั้งยังชวยลดฝุนในระหวาง

ขั้นตอนการติดตั้งดวย จึงจบงานไดไว 

ท่ีสําคัญ เพราะเปนนวัตกรรมจาก COTTO 

ที่สุดแหงนวัตกรรมผนังของ Deco Wall 

Collection ชุดนี้จึงรักษ โลก ไมเปนพิษเปนภัย

ตอสุขภาพ และสําคัญทายสุด สุดทาย คือ

ราคาจับตองได พูดไป เดี๋ยวจะหาวาคุย.... 

ภาพผนังดานหลังภาพถายคุณสมสกุล...แค

ตัวอยาง ของจริงมีอีกเพียบ ใครสนใจ สืบราคา 

หรือหาดูเพิ่มเติมไดทั้งจาก Facebook: LT 

by COTTO / Line Official Account : @ltbycotto, 

/ IG:ltbycotto และ Website : https://www.

ltbycotto.com/   พรอมชอปออนไลน  LT by 

กรมประมง และ ไอคอนสยาม เชิญ

รวมชมงาน “มหัศจรรยปลาสวยงามดินแดน

สยาม” ในระหวางวันท่ี 1-5 มิถุนายน บริเวณ

เจริญนคร ฮอลล ชั้น M และรัษฎา ฮอลล

ชั้น 1 ไอคอนสยาม ซึ่งกําหนดจัดขึ้นภายใต

ธีม “The Story Of Native Ornamental Fish 

in Thailand 2022” งานเดียวที่รอยเรียงเร� อง

ผานการ “เลาเร� องปลาสวยงามผานความ

ภาคภูมิใจในแผนดินสยาม” ในแงมุมที่ตางๆ 

ที่มีเอกลักษณ โดดเดน ทรงคุณคา ทั้งทาง

ดานเศรษฐกิจและการอนุรักษ สรางสมดุลสู

ความยั่งยืน พรอมกระตุนธุรกิจปลาสวยงาม

ของไทยใหยืนหนึ่งในระดับโลก

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ อธิบดี

กรมประมง เปดเผยวา กรมประมง จับมือ 

ไอคอนสยาม รวมจัดงาน “มหัศจรรยปลา

สวยงามดินแดนสยาม” ภายใตธีม “The Story 

Of Native Ornamental Fish in Thailand 2022” 

เลาเร� องปลาสวยงามผานความภาคภูมิใจใน

แผนดินสยาม เพ� อสรางการรับรูดวยนิทรรศการ

แกลอรี่มีชีวิตของพันธุสัตวน้ําสวยงามพื้น

เมืองไทยที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจหลาก

หลายชนิด พรอมสงเสริมใหเกิดจิตสํานึกใน

การอนุรักษ ฟนฟู สูการสรางความสมดุล

ในการใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยาง

จํากัดใหเกิดความยั่งยืน  โดยภายในงานไดมี

การจัดแสดงนิทรรศการภาพถายและปลา

สวยงามพื้นเมืองไทยมารวมจัดแสดงซึ่ง

รวบรวมพันธุสัตวน้ําหาชมไดยาก และใกล

สูญพันธุ สัตวน้ําพฤติกรรมแปลก มาใหได

ชมผ่านเรื่องราวที่แสนมหัศจรรย์อย่างใกล้

ชิดถึง 15 สายพันธุ 

อาทิ “ปลาเสือพนน้ํา” เปนปลาที่มี

พฤติกรรมที่เดนและแปลกกวาปลาชนิดอ� น ๆ 

คือ จะพนนํ้าไปท่ีแมลงเพ� อจับแมลงมากินเปน

อาหาร นักเลี้ยงปลาทั่วโลกใชช� อทางการคา

กรมประมง จับมือ ไอคอนสยาม รวมเปดโลก 

“มหัศจรรยปลาสวยงามดินแดนสยาม” 1-5 มิถุนายน  นี้

วนิดา บุญภิรักษ รองกรรมการ

ผูจัดการใหญ สายงานการเงินและบัญชี 

บริษัท ไทยออยล เขารับรางวัลชมเชยองคกร

โปรงใส จากพลตํารวจเอก วัชรพล ประสาน

ราชกิจ ประธานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช) ในพิธี

มอบรางวัลองคกรโปรงใส ครั้งที่ 10 (NACC 

Integrity Awards) ประจําป 2564 โดยรางวัล

ดังกลาวมอบใหแกองคกรที่ดําเนินงานดวย

ความโปรงใส ตอตานการทุจริตและการ

คอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ซึ่งรางวัลนี้สะทอน

ใหเห็นถึงการบริหารจัดการธุรกิจของไทยออ

ยลที่ดําเนินกิจการดวยความเปนธรรม สุจริต 

โปรงใส ตรวจสอบได และสอดคลองกับหลัก

การกํากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล 

ไทยออยลควารางวัลชมเชยองคกรโปรงใส ครั้งที่ 10 ประจําป 2564

พิธีดังกลาวจัดขึ้น ณ โถงหนาหองนนทบุรี 1 

อาคาร 4 สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

รางวัลองคกรโปรงใส เปนหนึ่งใน

โครงการมอบรางวัลที่ สํ านั กงานคณะ

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ  (ป.ป.ช.)  ดําเนินการภายใตการขับ

เคล� อนยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต เพ� อสงเสริมหลัก

ธรรมาภิบาลภายในองคกร ที่เปดโอกาสให

หน�วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองคกรธุรกิจ

เอกชน สงขอมูลเขารับการพิจารณา เพ� อยกยอง

เชิดชูหน�วยงานที่มีความพยายามสราง

ความโปรงใสใหเกิดขึ้นในสังคมไทยผานการ

ดําเนินงานของตนเอง  

เยี่ยมชมสินคาไทย      ประจักษ ตั้งคารวคุณ ประธานกลุมบริษัททีโอเอ ใหการตอนรับ สนั่น 

อังอุบลกุล ประธานหอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย ในงาน “THAIFEX – 

ANUGA ASIA 2022” ในโอกาสที่เยี่ยมชมบูทแสดงสินคาเคร� องด� มซุปเปอรไฟตรสชาติใหม 

เพ� อขยายตลาดในจีนและตางประเทศ โดยมี ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ และ ธนากร วัฒนวิจารณ 

รวมงานดวย ที่อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล 5 เมืองทองธานี

สวยเกินตาน ราคาโดนใจ 

วา Archer fish หรือ ปลานักยิงธนู “ปลาบู

หมาจู” มีรูปรางและลวดลายสีสันที่แปลกตา 

ลําตัวมีสีดําสลับเหลืองคลายผึ้งหรือแมลงภู 

เมื่อมองด้านหน้าจะมีลักษณะหน้าสั้นมู่ทู่

เหมือนหนาของหมาจู ถือเปนปลาสวยงาม

ขนาดเล็กที่ ไดรับความนิยมสูงในตลาดตาง

ประเทศ “ปลากางพระรวง” มีลักษณะโดดเดน

คือบริเวณลําตัวเนื้อปลาจะมีความโปรงใส 

ทําใหมองเห็นกระดูกหรือกางภายในตัวได

อย่างชัดเจนจึงมีการเรียกอีกชื่อว่าปลาผี 

หรือ ปลากระจก (Glass catfish) 

นอกจากน้ี ยังมีพันธุปลาสวยงามอ� น ๆ 

ที่น�าสนใจซึ่งกรมประมงสามารถเพาะขยาย

พันธุ ไดแลว อาทิ ปลาปลองออยพรุ ปลา

กระทิงไฟ และปลารากกลวย เปนตน พรอม

พบกับกิจกรรม Workshop สอนเทคนิค

การจัดตูปลาสวยงาม เทคนิคการสานปลา

ตะเพียน เทคนิคการถายรูปปลาสวยงามดวย

สมารทโฟน และการเสวนาสุดพิเศษ จาก

วิทยากรท่ีครํ่าหวอดอยูในวงการปลาสวยงาม 

นอกจากนี้ ยังเอาใจเหลานักชอปใจกลางกรุง

ดวยการจําหน�ายพันธุปลาสวยงาม พรรณไม

น้ํา อุปกรณการเลี้ยง  ตลอดจนการออกราน

จําหน�ายสินคาและผลิตภัณฑประมงคุณภาพ

จาก Fisherman Shop ไดแก ปลากะพงดอก

เกลือ ปลากุเลาเค็ม เชียงปลา ขาวเกรียบปลา 

ขาวเกรียบหอยแมลงภู น้ําปลาหวาน กุงแหง 

ปลาราผง น้ําพริกน้ํายอยปูกรอบ ขาวแตน

หนาปลา ฯลฯ

ท้ังน้ี พิธีเปดงานจะมีข้ึนอยางเปนทางการ

ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน เวลา 13.00 น. 

บริเวณโซนเจริญนคร ฮอลล ชั้น M ไอคอน

สยาม โดยไดรับเกียรติจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีออน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เปนประธานในพิธี สําหรับผูสนใจสามารถ

เขารวมชมงานดังกลาวไดฟรี ระหวางวันที่ 

1-5 มิถุนายน ตั้งแตเวลา 10.00 น – 22.00 น. 

ณ ไอคอนสยาม สอบถามรายละเอียดเพิ่ม

เติมไดที่ Call Center ICONSIAM โทร. 1338 

COTTO นวัตกรรมท่ีไมส้ินสุด ไดท่ี ผานhttps://

www.cottolife.com/th/lt-by-cotto/ com และ 

Line Official Account : @COTTOlife

กรุงศรีเฟรสชอยส ผูใหบริการสินเช� อ

สวนบุคคลและบัตรเครดิต เปดตัว “เอ็กซยู 

บัตรเครดิต ดิจิทัล” สําหรับกลุมคนเจน Z 

วัยเริ่มตนทํางาน และคนวัยดิจิทัล พรอมได

นักรองสาวมากความสามารถ “อ้ิงค - วรันธร 

เปานิล” มานั่งแทนพรีเซ็นเตอรบัตรคนลาสุด   

หวังเจาะกลุมคนรุนใหมที่มีไลฟสไตลเขาถึง

โลกดิจิทัลแบบรอบดาน 

นักรองสาว อิ้งค-วรันธร เปานิล 

เผยความรูสึกที่ ไดรับเลือกเปนพรีเซ็นเตอร

คนแรกของเอ็กซยู บัตรเครดิต ดิจิทัล วา 

“รูสึกดีใจมากคะ เพราะเปนการรวมงานกับ

“อิ้งค-วรันธร” สุดเฟยส นั่งแทน พรีเซ็นเตอรบัตร ‘เอ็กซยู บัตรเครดิตดิจิทัล’

ทางกรุงศรีเฟรสชอยสครั้งแรก  และไดเปน

ตัวแทนคนรุ่นใหม่นําเสนอมุมมองในเรื่อง

ของความตองการอิสระในการใชชีวิตในโลก

ยุคใหมที่หมุนเร็วมาก ถาเรามีตัวชวยในการ

บริหารการใชจายที่ตอบโจทย ไลฟสไตล

ของเรา อยางเอ็กซยู บัตรเครดิต ดิจิทัล ก็

จะชวยใหเรามีทางเลือกที่คุมคา และสะดวก

ยิ่งขึ้นในการใชจายไดแบบโดนใจ เพราะการ

ใชจายผานบัตรเครดิตในชีวิตประจําวันเปน

เร� องปกติของคนยุคนี้คะ นอกจากนั้น การ

รวมงานกับกรุงศรีเฟรสชอยสในครั้งนี้ อิ้งค

ยังมีโอกาสไดรวมรองเพลงและเลน MV 

ประกอบเพลง “เฟยสไปกับ U” ดวย ซึ่ง

เพลงนี้เปนเพลงพิเศษที่แตงขึ้นสําหรับ

โปรเจ็กตนี้โดยเฉพาะ การถายทํามิวสิควิดีโอ

ก็สนุกมาก มีความล้ําและเทมาก ๆ ตาม

สไตลของเอ็กซยู บัตรเครดิต ดิจิทัล และ

แบรนดกรุงศรีเฟรสชอยส อยากใหทุกคนได

ลองฟงเพลงนี้กันนะคะ โดยสามารถชม MV 

และฟงไดที่ Facebook และ YouTube ของ

กรุงศรีเฟรสชอยสคะ”

สนใจ ‘เอ็กซยู บัตรเครดิต ดิจิทัล’  

สมัครไดงาย ๆ ดวตัวเองผานแอปพลิเคชัน 

UCHOOSE หรือกรอกรายละเอียดการสมัคร

เพียงสั้น ๆ ทางเว็บไซต www.firstchoice.

co.th/xu/ หรือผานเคานเตอรกรุงศรีเฟรสชอยส

ท่ัวประเทศ ติดตามขอมูลเพ่ิมเติมไดท้ังเว็บไซต 

เฟซบุก ทวิตเตอร และ ยูทูบของกรุงศรี

เฟรสชอยส
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14 บทความ-ต่างประเทศ

เครื่องบินเนปาลตกกู้ร่างแล้ว 14 ศพ

โปขรา • เอเอฟพีรายงานว่า หน่วยกู้ภัยเนปาลสามารถกู้ร่างได้แล้ว 14 ศพเมื่อวัน

จันทร์ จากซากเครื่องบินโดยสารของสายการบินธาราแอร์ท่ีบินจากเมืองโปขราไปเมือง

จอมสอม ซ่ึงสูญหายไปในเทือกเขาหิมาลัยพร้อมกับ 22 ชีวิตเมื่อวันอาทิตย์ กองทัพและ

บริษัทเอกชนได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ออกสำารวจพ้ืนท่ีภูเขาต่างๆ ตลอดท้ังวันอาทิตย์ที่ผ่านมา 

โดยมีหลายทีมสนับสนุนทางภาคพื้นดิน แต่ต้องยกเลิกการค้นหาเมื่อเริ่มค่ำา เนื่องจาก

สภาพอากาศที่เลวร้าย หลังการค้นหาเริ่มต้นอีกครั้งในวันจันทร์ กระทั่งกองทัพแชร์

ภาพทางโซเชียลมีเดีย ภาพของชิ้นส่วนเครื่องบินลำานี้ที่กระจัดกระจายตามไหล่เขา 

โฆษกสนามบินโปขราเผยว่าหน่วยกู้ภัยติดตามสัญญาณจีพีเอส, โทรศัพท์มือถือและ

สัญญาณดาวเทียมเพื่อจำากัดวงค้นหาให้แคบ 

สามีประธานสภาฯ มะกันถูกจับเมาแล้วขับ

วอชิงตัน • รายงานของตำารวจทางหลวงรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันอาทิตย์เผยว่า สามี                                                                                                                 

ของแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ถูกจับในข้อหาเมาแล้วขับเมื่อ

ช่วงดึกของวันเสาร์ที่เทศมณฑลนาปา รัฐแคลิฟอร์เนีย หลังเกิดอุบัติเหตุรถ 2 คัน

ชนกัน รอยเตอร์รายงานว่า พอล เพโลซี วัย 82 ปี ถูกจองจำาในศูนย์กักกันนาปา

เคาน์ตีหลังจากถูกตั้งข้อหากระทำาความผิดอาญา 2 กระทง โดยเงินประกันถูกตั้ง

ไว้ที่ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อมูลทางออนไลน์ของเทศมณฑลนาปาและตำารวจ 

โดยในวันอาทิตย์ไม่มีชื่อของเขาในรายชื่อผู้ที่ถูกควบคุมตัวแล้ว ตำารวจทางหลวงรัฐ

แคลิฟอร์เนียกล่าวว่า เพโลซีขับรถพอร์เชรุ่นปี 2021 พยายามข้ามถนนสาย State 

Route-29 ตอนที่รถของเขาถูกรถจี๊ปชนที่คนขับเป็นชายวัย 48 ปี เหตุการณ์นี้ ไม่มีใคร

บาดเจ็บ ผู้ขับขี่อีกคนไม่ได้ถูกจับกุม กฎหมายแคลิฟอร์เนียห้ามขับขี่ยานพาหนะถ้าผู้

ขับขี่มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่า 0.08 กรัมต่อเดซิลิตร  

ปี 2564 ยึดยาบ้าพันล้านเม็ดในเอเชีย 

กรุงเทพฯ • หน่วยงานองค์การสหประชาชาติแถลงเมื่อวันจันทร์เผยข้อมูลว่า เฉพาะเอเชีย

ตะวันออกกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการยึดยาบ้าได้มากสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 

1,000 ล้านเม็ด เอเอฟพีรายงานว่า สำานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ง

สหประชาชาติ (ยูเอ็นโอดีซี) เผยว่าปีที่ผ่านมาผู้บังคับใช้กฎหมายจับยาบ้าได้มากเกือบ 

172 ตัน มากกว่าเมื่อทศวรรษที่แล้วถึงราว 7 เท่า และการที่อุปทานของยาบ้าที่สูงขึ้น 

ส่งผลให้ราคายาบ้าในตลาดมืดในไทยและมาเลเซียดิ่งลงต่ำาสุดเท่าที่เคยมีมา.  

นขณะที่สหรัฐฯ ตั้งกลุ่ม QUAD (อเมริกา, อินเดีย, 

ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย) กับ AUKUS (ออสเตรเลีย, 

อังกฤษ, และสหรัฐฯ) ทำาไมจีนจะมีสัมพันธ์ทางความ

มั่นคงกับหมู่เกาะเล็กๆ ในแปซิฟิกไม่ได้?

ออสเตรเลียเต้นเพราะหมู่เกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้ตน

และกลัวว่าจีนจะใช้หมู่เกาะแห่งน้ีสร้าง “ภัยคุกคาม” ต่อตน

ตะวันตกมองว่าข้อตกลงด้านความมั่นคงระหว่างจีนและ

หมู่เกาะโซโลมอนนั้นจะเปิดทางให้จีนส่งกองทหารจีนมาแวะ

เวียนแถวนี้

เกิดความกลัวต่อสิ่งที่ตะวันตกเรียกว่า “การสร้าง

แสนยานุภาพทางทหารของจีนในแปซิฟิก”

หมู่เกาะโซโลมอนมีประชากรประมาณ 650,000 คน มี

เกาะใหญ่ 6 เกาะและเกาะเล็กๆ อีกประมาณ 900 เกาะใน 

Oceania ใกล้เกาะ Papua New Guinea

สหรัฐฯ ประกาศ “Indo-Pacific Concept” ที่ “เปิดกว้าง

และเสรี”

จีนมองว่าเป็นการปิดล้อมตน

ปักกิ่งจึงต้องหาทางสร้างแนวร่วมในการสกัดกั้นการรุก

คืบทางยุทธศาสตร์ทางทะเลของสหรัฐฯ เช่นกัน

หมู่เกาะโซโลมอนตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ

ออสเตรเลีย ห่างไปประมาณ 2,000 กม. 

หมู่เกาะแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งที่สำาคัญ

สำาหรับเรือสหรัฐฯ และญี่ปุ่น 

เกาะกัวดาลคานาล ซ่ึงเป็นท่ีต้ังของโฮนีอารา เมืองหลวงของ

ประเทศ เคยเป็นสมรภูมิสู้รบอันดุเดือดในสงครามโลกคร้ังท่ี 2

เนื้อหาของข้อตกลงด้านความปลอดภัยระหว่างจีนกับหมู่

เกาะโซโลมอนยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ 

แต่ร่างข้อตกลงเกิด “รั่ว” ออกมา

ออสเตรเลียส่งตัวแทนไปที่นั่นเพื่อตรวจสอบข่าวและ

หว่านล้อมผู้นำาหมู่เกาะแห่งนี้ให้ถอยจากข้อตกลง

เคิร์ต แคมป์เบลล์ ผู้ประสานงานกลุ่มอินโด-แปซิฟิกของ

สภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐก็ไปเยือนเพื่อจะเริ่มการ “เจรจา

เชิงกลยุทธ์”

แสดงว่าอเมริการ้อนใจกับเรื่องนี้จริงๆ

หมู่เกาะโซโลมอนได้ตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันในปี 

2019 และหันมาคบหาปักกิ่ง 

เมื่อไม่มีกองทัพเป็นของตัวเอง รัฐบาลหมู่เกาะโซโลมอนจึง

ขอความร่วมมือจีน

เมื่อคราวเกิดการประท้วงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีมนัสเสห์ 

โซกาวาเร ลาออก เกิดความรุนแรงในปีที่แล้ว รัฐบาลก็ขอร้องให้

จีนส่งตำารวจมา “ดูแลความสงบเรียบร้อย”

จีนมีความกังวลต่อการก่อตั้ง AUKUS อยู่แล้ว เพราะ

สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรจะอนุญาตให้ออสเตรเลียใช้

เทคโนโลยีเรือดำาน้ำานิวเคลียร์ของตนได้ 

ต่อมาแคนเบอร์ราประกาศแผนสร้างฐานสำาหรับเทคโนโลยี

ใต้น้ำานิวเคลียร์ในฝั่งตะวันออกของประเทศ 

จีนจะตั้งรับอย่างไร?

หมู่เกาะโซโลมอนเป็นหนึ่งใน “ฐาน” ที่จีนสามารถตรวจสอบ

การเคลื่อนไหวของกองทัพสหรัฐฯ และออสเตรเลียได้ 

คนที่ติดตามความเคลื่อนไหวด้านนี้ตั้งข้อสังเกตว่าหลายปีที่

ผ่านมา จีนได้เพิ่มอิทธิพลเหนือประเทศคิริบาสและวานูวาตูผ่าน

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

หากจีนลงนามในข้อตกลงประเภทหมู่เกาะโซโลมอนกับ

ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกเหล่านี้ด้วย ก็เท่ากับพร้อมจะเผชิญหน้ากับ

พันธมิตรตะวันตกในน่านน้ำาแถบนี้

ซึ่งก็จะนำาไปสู่ความตึงเครียดทาง

ทหารในแปซิฟิกใต้ได้

บทบาทของญี่ปุ่นในย่านนี้ก็น่าสนใจ

ไม่น้อย

โตเกียวเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำา

หมู่เกาะแปซิฟิกทุกๆ สามปีตั้งแต่ปี 1997 

เป้าหมายคือการสร้างความสัมพันธ์

ฉันมิตรกับประเทศหมู่เกาะในแปซิฟิกใต้ 

เท่ากับเป็นการสร้างแนวร่วมให้กับประเทศตะวันตกที่ยืนอยู่

คนละข้างกับจีน

พอเอกสาร “รั่ว” เรื่องจีนทำาข้อตกลงด้านความมั่นคงกับหมู่

เกาะโซโลมอน ก็เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ตามมาเกือบจะทันที

คณะผู้แทนระดับสูงของสหรัฐฯ ได้พบกับผู้นำาหมู่เกาะ

โซโลมอนและเตือนว่าวอชิงตันจะมี “ข้อกังวลสำาคัญและจะตอบ

สนองตามนั้น” ต่อขั้นตอนใดๆ ในการจัดตั้งกองกำาลังทหารจีน

ถาวรในประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก

ถ้อยแถลงของทำาเนียบขาวบอกว่านายก

รัฐมนตรีมานัสเสห์ โซกาวาเร นายกรัฐมนตรีหมู่

เกาะโซโลมอน ย้ำากับคณะผู้แทนเยือนนำาโดยเคิร์ต 

แคมป์เบลล์ ผู้ประสานงานของทำาเนียบขาวว่า 

“จะไม่มีฐานทัพทหาร ไม่มีการปรากฏตัว

ในระยะยาว และไม่มีความสามารถในการสยาย

ปีกแห่งอิทธิพลที่ไม่เหมาะสมภายใต้ข้อตกลงด้าน

ความปลอดภัยที่ลงนามกับจีน”

แน่นอนว่าทำาเนียบขาวไม่ระบุชัดๆ ว่า

สหรัฐฯ จะตอบโต้อย่างไรต่อความระแวงสงสัยของ

ตนต่อบทบาทของจีน ณ หมู่เกาะแห่งนี้

แต่น้ำาเสียงเข้มๆ จากเจ้าหน้าที่ระดับสูง

จากวอชิงตันย่อมบ่งบอกถึงระดับความกังวลของ

สหรัฐฯ ที่นำาไปสู่การส่งภารกิจของคณะที่นำาโดย

แคมป์เบลล์ไปยังประเทศเกาะห่างไกลแห่งนี้

สหรัฐฯ ระบุชัดเจนว่าจะไม่พอใจหากมีการดำาเนินการตาม

ขั้นตอนเพื่อสร้างฐานทัพถาวรโดยพฤตินัย หรือสถานที่ปฏิบัติงาน

นอกชายฝั่ง 

และสำาทับด้วยว่า “สหรัฐฯ เน้นย้ำาว่าจะติดตามการพัฒนา

อย่างใกล้ชิดโดยปรึกษาหารือกับพันธมิตรระดับภูมิภาค”

เมื่อตบหัวแล้วก็ต้องลูบหลัง

ถ้อยแถลงของสหรัฐฯ บอกต่อว่าคณะผู้แทนสหรัฐฯ ระบุ

ขั้นตอนที่วอชิงตันจะดำาเนินการเพื่อส่งเสริมสวัสดิการของชาว

โซโลมอน 

ซึ่งรวมถึงการเร่งเปิดสถานทูตที่นั่น 

ส่งเสริมความร่วมมือด้านศาสนา

และส่งเรือของโรงพยาบาลเมอร์ซีเพื่อแก้ไขปัญหาด้าน

สุขภาพ

และยังรับปากจะส่งมอบวัคซีนเพิ่มเติมและจะพัฒนา

ความคิดริเริ่มด้านสภาพอากาศและสุขภาพ

ที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือประโยคแถมท้ายของแถลงการณ์

ที่บอกว่าทั้งสองฝ่ายมีการ “หารือที่สำาคัญ” เกี่ยวกับข้อตกลง

ด้านความมั่นคงของหมู่เกาะโซโลมอนกับจีน

คำาแถลงของสหรัฐฯ เสริมว่า

“ตัวแทนของหมู่เกาะโซโลมอนระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวมี

การยื่นคำาร้องภายในประเทศเท่านั้น แต่คณะผู้แทนสหรัฐฯ ตั้ง

ข้อสังเกตว่าข้อตกลงดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงใน

ภูมิภาค รวมถึงสหรัฐฯ และพันธมิตรด้วย” 

สำาหรับออสเตรเลีย สนธิสัญญาการรักษาความมั่นคงนี้

ได้เพิ่มโอกาสที่กองทัพจีนจะเข้าประจำาการอยู่ห่างจากชายฝั่งไม่

ถึง 2,000 กม.

ประเทศอื่นๆ ในแถบนี้ก็มีความเห็นต่อกรณีนี้เช่นกัน

นิวซีแลนด์และตองกาบอกว่าจะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นใน

การประชุมผู้นำาหมู่เกาะแปซิฟิกที่กำาลังจะมีขึ้น 

ในขณะที่ญี่ปุ่นวางแผนที่จะส่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศไปยังหมู่เกาะโซโลมอน

ในภาพจะเห็นรัฐมนตรีต่างประเทศจีน หวัง อี้ จับมือกับ

รัฐมนตรีต่างประเทศหมู่เกาะโซโลมอน Jeremiah Manele

จีนยืนยันว่าการกระชับความสัมพันธ์กับหมู่เกาะโซโล 

มอนเป็นการสร้างประโยชน์ร่วมกันของสองประเทศ ไม่ได้มี

เจตนาจะสกัดอิทธิพลของตะวันตกหรือเพื่อการรุกรานประเทศ

ใด

กรณีนี้สะท้อนถึงการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอิทธิพลของ

มหาอำานาจอย่างร้อนแรงจริงๆ

ไม่ว่าจะเป็นบนผืนดิน, แผ่นฟ้าหรือในท้องทะล.

ใ

แคนาดาขอเกาหลีใต้จัดส่งกระสุนปืนใหญ่
โซล • กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ยืนยันว่าแคนาดาขอเกาหลีใต้จัดส่งกระสุนปืนใหญ่ให้ 

คาดว่าเพื่อเติมคลังแสงของแคนาดา เนื่องจากแคนาดาส่งกระสุนปืนใหญ่ให้ยูเครนเพื่อ

ใช้สู้รบกับการรุกรานของรัสเซีย แหล่งข่าวในกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้เผยว่าจะขาย

กระสุนปืนใหญ่ให้แคนาดา 100,000 ลูก ด้วยราคาต่ำากว่าราคาตลาด

รอยเตอร์รายงานเมื่อวันจันทร์ท่ี 30 

พฤษภาคม 2565 จากการเปิดเผยของกระ 

ทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ยืนยันว่า แคนาดาได้

ร้องขอให้เกาหลีใต้จัดส่งกระสุนปืนใหญ่ให้ 

แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม เพียงแต่

บอกว่า ทางกระทรวงไม่ได้ดำาเนินการอย่าง

เป็นทางการตามที่แคนาดาร้องขอมา 

ด้านสถานี โทรทัศน์เอสบีเอสของ

เกาหลีใต้รายงานอ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าท่ีระ 

ดับสูงของกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ เปิด

เผยว่า ตามท่ีแคนาดาร้องขอให้เกาหลีใต้จัด                                                    

ส่งกระสุนปืนใหญ่ให้ เกาหลีใต้จะจัดส่งกระ                                                           

สุนปืนใหญ่ 100,000 ลูกให้แคนาดา โดย

เป็นกระสุนปืนใหญ่ที่เก็บไว้ในคลังแสง จะ

ขายให้แคนาดาในราคาที่ต่ำากว่าราคาตลาด 

เกาหลีใต้เป็นประเทศผู้ผลิตกระสุน

ปืนใหญ่ขนาด 155 มิลลิเมตรรายใหญ่ของ

โลก ซึ่งเป็นกระสุนปืนใหญ่ที่ใช้กับปืนใหญ่

อัตตาจร เค 9 เป็นปืนใหญ่ที่มีประจำาการใน

ประเทศยุโรปหลายชาติ รวมถึงฟินแลนด์, 

นอร์เวย์และเอสโตเนีย 

ที่ผ่านมาเกาหลีใต้ระบุว่าไม่มีแผนที่

จะจัดส่งอาวุธให้ยูเครน แต่ให้ความช่วย

เหลือด้านมนุษยธรรมต่อยูเครน เช่น จัดส่ง

หมวกกันกระสุนและชุดปฐมพยาบาลให้ 

ในสมัยของรัฐบาลประธานาธิบดีมุน 

แจอิน ที่เพิ่งพ้นจากตำาแหน่งไป ปฏิเสธ

การร้องขอจากประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซ

เลนสกี ของยูเครน ที่ต้องการให้เกาหลีใต้

ส่งอาวุธประเภทต่อต้านอากาศยาน, ต่อ

ต้านรถถังและต่อต้านเรือรบ มาช่วยรบกับ

รัสเซีย

ด้านประธานาธิบดียุน ซอกยอล ของ

เกาหลีใต้ ที่สาบานตนเข้ารับตำาแหน่งเมื่อ

วันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา ส่งสัญญาณ

ว่าสนใจที่จะเพิ่มความเห็นพ้องกับสหรัฐ

มากยิ่งขึ้น ทำาให้มีความเป็นไปได้มากว่าจะ

มีการพิจารณาอนุมัติการช่วยเหลือยูเครน

เพิ่มขึ้น อย่างน้อยที่สุดคือให้การช่วยเหลือ

ด้านอาวุธกับยูเครนในทางอ้อม 

ก่อนหน้าน้ีแคนาดาส่งปืนใหญ่ลากจูง 

เอ็ม 777 หลายกระบอกให้ยูเครน ซ่ึงเป็น

ปืนใหญ่ท่ีใช้กระสุนขนาด 155 มิลลิเมตร 

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อนิตา อนันด์ รัฐมนตรี

กระทรวงกลาโหมของแคนาดา ประกาศว่า

จะส่งกระสุนปืนใหญ่ขนาด 155 มิลลิเมตร

ให้ยูเครนอีก 20,000 ลูก ซึ่งเป็นกระสุนปืน

ใหญ่ที่ผลิตในสหรัฐอเมริกา

เอเอฟพีรายงานวันเดียวกันว่า รัฐ 

บาลเยอรมนีบรรลุข้อตกลงกับพรรคฝ่าย

ค้านเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เรื่องจัดตั้ง

กองทุนพิเศษ 100,000 ล้านยูโร เพื่อใช้

จัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ให้กับกองทัพ 

เพื่อเสริมเขี้ยวเล็บกองทัพเยอรมันในขณะ

ที่ต้องเผชิญภัยคุกคามจากรัสเซีย ทำาให้

เยอรมนีจะทำาได้ตามเป้าหมายของนาโต

ที่ให้ชาติสมาชิกใช้งบกลาโหมจำานวน 2% 

ของจีดีพี.

ทำ�ไมตะวันตกจึงร้อนใจ

เมื่อจีนจับมือหมู่เก�ะโซโลมอน?

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๓๓/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายบุญสง หงสทอง กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหายแทนการส่ังใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน ตามพระราช

บัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง ไปคืนหรือชดใชใหแกผูเสียหาย 

แทนการสั่งใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน (เพิ่มเติม)

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย

เหตุ

๑ หุนของนายบุญสง หงษทอง ในบริษัท 

เรซ พร็อพเพอรต้ี ชลบุรี จํากัด จํานวน 

๑๒๐,๐๐๐ หุน เลขหมายของหุน ๑๖๐๐๐๑ 

- ๒๘๐๐๐๐ 

- นายบุญสง 

หงษทอง

๖,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วันท่ี ๕ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๖)

-

๒ สิทธิเรียกรองในมูลหนี้ใหกูยืมเงินระหวาง 

นายบุญสง หงษทอง (เจาหนี้) และบริษัท

เรซ พร็อพเพอรตี้ ชลบุรี จํากัด (ลูกหนี้) 

- นายบุญสง 

หงษทอง

๑๐,๕๕๑,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๗ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๒ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๑๖,๕๕๑,๐๐๐ บาท (สิบหก

ลานหาแสนหาหม� นหน่ึงพันบาทถวน)  พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการพิจารณาย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของ

แผนดิน (เพิ่มเติม) รายนายบุญสง หงษทอง กับพวก รวมกันทุจริตทรัพยสินของสหกรณออมทรัพย

สโมสรรถไฟ จํากัด 

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

ผูอํานวยการกองคดี ๑

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายสุพัฒน ลักษณะ) 

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ                     

พนักงานเจาหนาที่

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๒ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๑๖,๕๕๑,๐๐๐ บาท (สิบหก

(นางสาวสรญา แสนโสดา) 

นิติกรชํานาญการพิเศษ

รองหัวหนาพนักงานเจาหนาที่

ลานหาแสนหาหม� นหน่ึงพันบาทถวน)  พรอมดอกผล



สธ.

 

เป็นผู้เสียชีวิตท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป 18 ราย มีโรค

เร้ือรัง 7  ราย ไม่มีโรคเร้ือรัง 1 ราย มียอดผู้ติดเช้ือ

สะสมยืนยันต้ังแต่ปี 2563 จำานวน 4,446,502 

ราย มียอดหายป่วยสะสมต้ังแต่ปี 2563 จำานวน 

4,373,970 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมต้ังแต่ปี 2563 

จำานวน 29,998 ราย ขณะท่ีสถานการณ์โลกมียอด

ผู้ติดเช้ือสะสม 531,678,528 ราย  เสียชีวิตสะสม 

6,310,915 ราย 

สำาหรับ 10 จังหวัดท่ีมีผู้ติดเช้ือสูงสุด ได้แก่ 

กทม. 1,655 ราย, ขอนแก่น 101 ราย, บุรีรัมย์  

94 ราย, กาฬสินธ์ุ  84 ราย, สมุทรสาคร 82 ราย, 

ชลบุรี 79 ราย, สมุทรปราการ 76 ราย, สุรินทร์  

70 ราย, นครพนม 68 ราย  และสุพรรณบุรี 67 ราย 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม

คณะรัฐมนตรี  (ครม.)   ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม มีคำา

ปรารภในการประชุม ครม.ว่า ขอให้แจ้งเตือน

ไปยังประชาชนให้เห็นถึงความสำาคัญของ

การสวมหน้ากากอนามัย ท่ียังเป็นพฤติกรรม

ท่ียังสำาคัญและจำาเป็นอยู่ ขณะน้ีรัฐบาลไม่มี

นโยบายให้ถอดหน้ากาก พร้อมกำาชับให้

กระทรวงสาธารณสุขติดตามการแพร่ระบาด

ของฝีดาษลิง และเตือนให้ประชาชนทราบถึง

วิธีการป้องกัน แนวทางการรักษา ท้ังน้ีล่าสุด

ยังไม่พบการระบาดในประเทศไทย

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงการเตรียม

พร้อมเปิดสถานบันเทิง วันท่ี 1 มิ.ย.น้ีว่า ได้กำาชับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไปหมดแล้ว โดยต้องทำาให้

บรรยากาศและสถานท่ีปลอดภัย ซ่ึงทุกคนก็รับ

ทราบหมดแล้ว ส่วนเรื่องไทยแลนด์พาสคนไทย

ไม่เข้าเงื่อนไขแล้ว และคิดว่าถ้าต่อไปสถานการณ์

ควบคุมได้ปกติ ก็ต้องยกเลิกไทยแลนด์พาสท้ังหมด

เพื่อให้ต่างชาติเข้ามามากข้ึน เศรษฐกิจก็จะดีข้ึน 

และคนไทยก็ต้องเร่งบูสต์วัคซีน

เมื่อถามถึงโอกาสให้บางจังหวัดนำาร่อง

ถอดแมสก์จะมีปัญหาหรือไม่ รมว.สาธารณสุข

กล่าวว่า ถ้าไม่จำาเป็นก็ยังไม่ต้องถอดแมสก์ 

ต่อให้ไม่มีโควิดก็ใส่แมสก์ได้ในท่ีชุมชนท่ีมีการ

ชุมนุมของคนจำานวนมาก ซ่ึงการใส่แมสก์เป็น

ส่ิงท่ีดี เรื่องการถอดหรือใส่แมสก์เราก็ประเมิน

เอา ถ้าคนอยู่เยอะก็ใส่ ถ้าอยู่น้อยและรู้ว่า

แต่ละคนเป็นคนใกล้ชิดก็ไม่ต้องใส่

ท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.จักรรัฐ 

พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำานวยการกองระบาดวิทยา 

กรมควบคุมโรค แถลงว่า สถานการณ์โควิดกำาลัง

เข้าสู่ระยะผ่อนคลาย ทุกจังหวัดอยู่ในขาลงมาก

ข้ึน ดังน้ันจากเดิมเรารายงานผู้ติดเช้ือเป็นหลัก 

ก็จะปรับมาเน้นผู้ป่วยท่ีมีอาการแล้วเข้าระบบ

รักษาในโรงพยาบาล เป็นหลัก เพื่อเข้าสู่โหมด

เฝ้าระวัง ดังน้ันช่วงก่อนหน้าน้ีท่ีเป็นโรคติดต่อ

อันตราย ท่ีต้องหาผู้ติดเช้ือ การตรวจ ATK มี

ความจำาเป็น แต่ในระยะน้ีท่ีมีการฉีดวัคซีนมาก

ข้ึน เราก็จะเน้นย้ำาการตรวจเมื่อมีอาการป่วย,  

กลุ่มเส่ียงสูง 608, กลุ่มท่ีดูแลกลุ่มเส่ียงสูงท้ังผู้

สูงอายุและเด็กเล็ก, กลุ่มท่ีจะระบาดวงกว้างง่าย 

และกิจกรรมต่างๆ  ในสถานท่ีท่ีมีคนจำานวนมาก

“สำาหรับวัยทำางาน กลุ่มท่ีติดเช้ือแล้ว

อาการน้อยก็จะมีความจำาเป็นตรวจ ATK ลดลง 

อย่างไรก็ตามในการดูสถานการณ์ติดเช้ือ เราจะ

ดูผ่านผู้ท่ีลงทะเบียน สปสช.ท้ังระบบ HI และเจอ

แจกจบท่ีเฉล่ียตอนน้ีประมาณวันละ 3  หมื่นราย 

แต่การรายงาน RT-PCR รายวันจะไม่มีแล้ว จะ

ปรับเป็นผู้ป่วยท่ีมีอาการต้องอยู่ รพ.อย่างเดียว 

ฐานการรายงานควรเป็นผู้ป่วย ไม่ใช่ผู้ติดเช้ือ

แล้ว โดยจะเร่ิม 1  มิ.ย.น้ี แต่คาดว่า 1-2 สัปดาห์

แรกจะมีสวิงบ้าง มีข้อติดขัดบ้าง แต่ขอให้ทุกฝ่าย

ทำาความเข้าใจในเบ้ืองต้นก่อน” นพ.จักรรัฐกล่าว

นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำานวย

การกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค แถลง

รายงานสถานการณ์ โรคฝีดาษวานร หรือฝีดาษ

ลิงในประเทศไทยว่า จากการเฝ้าระวังฝีดาษลิงใน

ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ พบ 1 รายท่ีบินมา

จากประเทศทางยุโรป มาต่อเครื่องในไทย 2 ช่ัวโมง

เพื่อไปออสเตรเลีย ซ่ึงเมื่อไปถึงแล้วพบว่ามีอาการ  

ตรวจเช้ือแล้วเป็นผู้ป่วยยืนยัน ท้ังน้ีระหว่างต่อ

เครื่องยังไม่มีอาการป่วย จึงถือว่าผู้สัมผัสใกล้ชิด

ไม่ใช่กลุ่มสัมผัสเส่ียงสูง เพราะตอนใกล้ชิดยังไม่

ได้ป่วย จึงไม่เข้าเกณฑ์ผู้ป่วยสงสัย แต่เรายังต้อง

ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด คือผู้โดยสารเคร่ืองบิน  

ลูกเรือ รวม 12 คน ตอนน้ีผ่านมา 7 วันแล้วยังไม่

พบผู้ท่ีมีอาการ เราจึงต้องติดตามให้ครบ 21 วัน

“การประเมินความเส่ียงของไทยต่อ

ฝีดาษลิง พบว่าความเส่ียงสำาคัญเป็นกลุ่มผู้เดิน

ทางเข้าประเทศ อาจมีประวัติเข้าร่วมกิจกรรม

ท่ีพบผู้ป่วยยืนยัน หรือเดินทางมาจากประเทศ

เส่ียงสูงท่ีพบการระบาดในประเทศแล้ว ฉะน้ัน

เราต้องเฝ้าระวังในกลุ่มผู้เดินทางเข้าประเทศดัง

กล่าว โดยคำาแนะนำาคนไทยท่ีจะเดินทางไปร่วม

กิจกรรมเส่ียงในต่างประเทศ ยังต้องเว้นระยะ

ห่าง ล้างมือให้มากเพียงพอ” นพ.จักรรัฐกล่าว

เมื่อถามถึงการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้

ป่วยท่ีมาต่อเครื่องบินในประเทศไทย นพ.จักร

รัฐกล่าวว่า ผู้ป่วยรายน้ีไม่มีอาการและมาต่อ

เครื่อง ในไทยไม่นาน ซ่ึงระหว่างน้ันไม่ได้สัมผัส

ใกล้ชิดกับใคร มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอด  

ดังน้ันผู้สัมผัสใกล้ชิดก็จะไม่ใช่กลุ่มสัมผัสเส่ียง

สูง ซ่ึงตอนน้ีไม่มีอาการใดๆ อย่างไรก็ตามโรค

น้ีเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง ก็สามารถไปทำางานได้

ตามปกติ หากมีอาการให้รีบแจ้ง แต่หากเป็นผู้

สัมผัสเส่ียงสูงต้องแยกกัก 21 วันท่ีบ้าน โดยการ

ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดอยู่บนเครื่องบิน เนื่องจาก

ผู้ป่วยท่ีเดินทางไปออสเตรเลียอีกหลายวันจึงพบ

เช้ือ ยังดีท่ีผู้ป่วยน่ังในช้ัน Business Class น่ัง

ห่างกันพอสมควร ซ่ึงการติดเช้ือไม่ง่าย ต้อง

ใกล้ชิดจริงๆ ถ้าอยู่ห่างๆ ไม่ค่อย เพราะเช้ือไม่

ได้ลอยไปเอง อย่างเหตุการณ์ในยุโรปจะมีการ

ใกล้ชิดกอดจูบ ดังน้ันโรคน้ีไม่ได้ติดต่อง่าย ต้อง

สัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยในระยะท่ีป่วยด้วย.

ข้ึนดีเซล

และฐานะกองทุนเป็นองค์ประกอบ และหลัง

จากเดือน มิ.ย.นโยบายจะเป็นอย่างไรต้องมา

พิจารณาหารือกันอีกคร้ัง” นายวิศักด์ิกล่าว

ปัจจุบันประมาณการฐานะกองทุน  

ณ วันท่ี 29  พ.ค.65 ติดลบ 81,395 ล้านบาท 

แบ่งเป็นบัญชีน้ำามันติดลบ 45,968 ล้านบาท 

และบัญชีก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ติดลบ 35,427 

ล้านบาท ซ่ึงเบ้ืองต้นการปรับอัตราดีเซลข้ึนคร้ัง

น้ีช่วยลดภาระการอุดหนุนของกองทุนประมาณ 

60 ล้านบาท/วัน คิดเป็น 1,800 ล้านบาท/เดือน 

ช่วยเสริมสภาพคล่องให้กองทุนสามารถดูแล

ราคาขายปลีกดีเซลในประเทศได้นานข้ึน 

สำาหรับความคืบหน้าการกู้เงินจาก

สถาบันการเงินเพื่อมาอุดหนุนราคาน้ำามันเพ่ิม

เติมน้ัน ขณะน้ีสถาบันการเงินได้นำาปัจจัยต่างๆ 

รวมถึงการปรับข้ึนราคาดีเซลแต่ละคร้ังท่ีมีส่วน

เสริมสภาพคล่องกองทุนให้ดีข้ึน ช่วยลดภาระ

การชดเชยของกองทุน เป็นข้อมูลด้านบวกใน

การวิเคราะห์การบริหารความเส่ียง รวมถึง

เงื่อนไขและรายละเอียดการกู้ท่ีสถาบันการเงิน

จะนำาไปประกอบการพิจารณา  

นอกจากน้ี วันท่ี 1 มิ.ย.เป็นต้นไป ราคา

ก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ยังทยอยปรับข้ึนอีก

กิโลกรัม (กก.) ละ 1 บาท  ส่งผลให้ราคาแอล

พีจีขนาดถัง 15 กก. จะปรับข้ึน 15 บาท ไป

อยู่ท่ี 363 บาท/ถัง 15 กก. จากเดือน พ.ค.อยู่

ท่ี 348 บาท/ถัง 15 กก. ซ่ึงเป็นการปรับข้ึนต่อ

เนื่องจากเดือน เม.ย.ท่ีอยู่ท่ี 333 บาท/ถัง 15 กก. 

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำานวยการ

สำานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) กล่าว

ว่า สบน.ไม่มีหน้าท่ีหรือบทบาทในการดำาเนิน

การกู้เงินให้กองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง ท่ีก่อนหน้า

น้ีคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบการขอ

อนุมัติกู้ยืมเงินของสำานักงานกองทุนน้ำามันเช้ือ

เพลิง (สกนช.) เพื่อเสริมสภาพคล่องของกอง

ทุนน้ำามันเช้ือเพลิง รักษาเสถียรภาพระดับราคา

น้ำามันเช้ือเพลิงในประเทศ วงเงินรวม 3 หมื่น

ล้านบาท โดยในส่วนน้ีเป็นหน้าท่ีของหน่วยงาน

ท่ีจะต้องดำาเนินการกู้เงินเองท้ังส้ิน
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หนุ่มใหญ่นอนขวางถนนถูกรถทับหัวดับ

สมุทรปราการ • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 00.30 น. วันที่ 

30 พ.ค.2565 พ.ต.ท.จิรวัฒน์ อองษา สารวัตรสอบสวน สภ.สำาโรง

เหนือ จ.สมุทรปราการ รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถไม่ทราบชนิดเฉี่ยว

ชนคนข้ามถนนเสียชีวิต ที่บริเวณถนนเทพารักษ์ หลักกิโลเมตร

ที่ 1 ขาเข้า หน้าหมู่บ้านคุ้มทองวิลล่า ต.เทพารักษ์ อ.เมืองฯ 

จ.สมุทรปราการ หลังรับแจ้งพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจึง

เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบผู้เสียชีวิตเป็นชายไม่ทราบ

ชื่อ อายุประมาณ 55-65 ปี ในตัวไม่พบเอกสารแต่อย่างใด นอน

คว่ำาหน้าเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่กลางถนน ในสภาพมีบาดแผล

ฉกรรจ์ที่ศีรษะ ส่วนรถคู่กรณีทราบว่าเป็นรถยนต์กระบะไม่ทราบ

สี ยี่ห้อและหมายเลขทะเบียน หลังเกิดเหตุได้ขับขี่หลบหนีไป 

สอบถามนายธนะวุฒิ รอดดี อายุ 22 ปี ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ เล่า

ว่า ตนขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนเทพารักษ์ จนมาถึงจุดเกิด

เหตุเห็นชายคนดังกล่าวลงมานอนขวางถนนอยู่ จนตนเกือบขี่

จักรยานยนต์ทับ โชคดีที่ตนหักหลบทัน จากนั้นกำาลังจะวนรถ

กลับมาดูชายคนดังกล่าวว่าเป็นอะไรหรือไม่ ซึ่งเป็นจังหวะเดียว

กับที่รถยนต์กระบะขับตามหลังรถแท็กซี่มาและหักหลบไม่ทัน จึง

ทับเข้าที่บริเวณศีรษะของชายดังกล่าวก่อนที่จะขับหลบหนีไป 

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะได้เชิญผู้เห็นเหตุการณ์มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ที่โรงพัก พร้อมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ในบริเวณ

ที่เกิดเหตุ เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามรถยนต์กระบะคันดัง

กล่าวมาดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ชาวบางระกำาสงสัยโดนโกงเงินเผาศพ

พิษณุโลก • วันที่ 30 พ.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลากลาง

จังหวัดพิษณุโลก ชาวบ้านหมู่ 1 บ้านทุ่งอ้ายโห้ ต.นิคมพัฒนา 

อ.บางระกำา จ.พิษณุโลก นางนารี สุภเสถียร พร้อมด้วยชาวบ้าน

จำานวนกว่า 30 คน เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

เพื่อร้องศูนย์ดำารงธรรม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกช่วย

เหลือหลังจากเงินฌาปนกิจของหมู่บ้านที่จ่ายไปทุกครั้งที่มีผู้เสีย

ชีวิต แต่กลับไม่มีเงินให้กับญาติของผู้เสียชีวิตคืนแต่อย่างใด ส่ง

ผลให้ชาวบ้านเดือดร้อนจำานวนมาก นางสมเพ็ชร์ วิสิทธิ์ อายุ 

48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55 หมู่ 1 บ้านทุ่งอ้ายโห้ ต.นิคมพัฒนา 

อ.บางระกำา กล่าวว่า ตนเองและชาวบ้านในหมู่บ้านได้ส่งเงิน

ฌาปนกิจมาตั้งแต่ปี 2547 โดยชาวบ้านจะเข้ากองทุนดังกล่าว

กันทั้งอำาเภอ มีสมาชิกกว่า 3,000 คน ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ 

โดยแต่ละหมู่บ้านจะมีคนเก็บเงินไปร่วมทุนของกองทุนฌาปนกิจ

ทุกครั้ง แต่เดิมหากคนในหมู่บ้านเสียชีวิตนั้นจะมีเงินกองทุนนี้

มาช่วย แต่ระยะหลังกองทุนนี้เริ่มไม่นำาเงินมาจ่ายให้แก่ญาติผู้

เสียชีวิตเหมือนแต่ก่อน แต่ยังมีผู้มาเก็บเงินไปทุกครั้งเมื่อมีผู้เสีย

ชีวิต ในรายละ 20 บาท (ต่อศพ) ญาติผู้เสียชีวิตบางรายไม่ได้เงิน

จากกองทุนมาเกือบ 2 ปี บางราย 4-5 เดือน ซึ่งจากการตรวจ

สอบในระยะ 2 ปีที่ผ่านมามีญาติของผู้เสียชีวิตไม่ได้รับเงินกว่า 

300 ราย เมื่อชาวบ้านไปทวงถามกับกองทุนนั้น เจ้าหน้าที่ก็อ้าง

ว่าต้องรอคิวตลอดทุกครั้ง ส่งผลให้ชาวบ้านสงสัยว่ากองทุนดัง

กล่าวมีการทุจริตหรือไม่.

หนองคาย • วันที่ 30 พ.ค.65 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามสถานี

จำาหน่ายน้ำามันต่างๆ โดยเฉพาะ

ปั๊ม ปตท. ถนนเลี่ยงเมืองหนอง 

คาย-เวียงจันทน์ ต.หนองกอม

เกาะ อ.เมืองฯ จ.หนองคาย มี

รถยนต์ทะเบียนประเทศลาว ไม่

ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล รถ

ตู้ รถบรรทุกขนาดเล็ก เดินทาง

เข้ามาเติมน้ำามันภายในปั๊มเป็น

จำานวนมาก ส่วนใหญ่จะเติมเต็ม

ถัง ทั้งน้ำามันเบนซินและดีเซล

ทั้งนี้ เนื่องจากน้ำามันที่

ขายในปั๊มน้ำ ามันที่นครหลวง

เวียงจันทน์ สปป.ลาว เช่น ที่ปั๊ม 

ปตท. น้ำามันเบนซินพิเศษราคา

ขายอยู่ที่ลิตรละ 23,770 กีบ หรือ

ประมาณ 52.82 บาท (อัตรา

เปรียบเทียบ 450 กีบ เท่ากับ  

1 บาท), น้ำามันเบนซินธรรมดา 

ลิตรละ 18,570 กีบ หรือ 41.26 บาท 

ส่วนน้ำามันดีเซล ลิตรละ 18,160 

กีบ หรือลิตรละ 40.35 บาท  

ส่วนราคาน้ำามันที่ปั๊ม ปตท.

หนองคาย เบนซินลิตรละ 51.91 

บาท เบนซิน 95 ลิตรละ 44.50 

บาท น้ำามันดีเซล ลิตรละ 32.59 

บาท ทำาให้ประชาชนชาวลาวที่มี

กำาลังซื้อได้ขับรถยนต์เข้ามาเติม

น้ำามันที่หนองคาย ทำาธุระ ช็อป

ปิ้ง ท่องเที่ยว ก่อนจะกลับก็เติม

น้ำามันให้เต็มถังแล้วเดินทางกลับ 

โดยชาวลาวบอกว่าน้ำามัน

ที่ลาวแพงกว่า และนำาเข้ามา

จากไทย ทำาให้มีราคาสูงกว่า เมื่อ

มี โอกาสเดินทางเข้ามาในไทย

ก็มักจะเติมน้ำามันให้เต็มถัง จะ

สามารถนำากลับไปขับขี่ที่ลาวได้ทั้ง

สัปดาห์ หรือสองสัปดาห์เป็นอย่าง

มาก เมื่อน้ำามันใกล้หมดแล้วก็จะ

เข้ามาเติมที่หนองคายใหม่อีกครั้ง 

เนื่องจากระยะทางจากนครหลวง

เวียงจันทน์มาที่หนองคายประ 

มาณ 25 กม. เป็นระยะทางที่ใกล้

และสามารถเดินทางได้สะดวก ยิ่ง

มีการเปิดด่านพรมแดนให้ ไปมา

หาสู่กันได้ นำารถยนต์เข้า-ออกได้ 

ก็ทำาให้สะดวกยิ่งขึ้น.

น้ำามันไทยขายดี

รถลาวข้ามแดน

เข้าเติมแน่นปั๊ม

พัทลุง • วันที่ 30 พ.ค.65 ที่สวน

ภูมิชีวา ต.โคกศักดิ์ อ.บางแก้ว 

จ.พัทลุง ดร.สมบัติ ชนะสิทธิ์ ที่

ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พาณิชย์ และนายชา โมฮัมหมัด 

ฟาริส (S.M. Farid) หอการค้า

ตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย 

พร้อมคณะ ได้ร่วมกันหารือ

เรื่องการค้าหมากและการส่ง

ออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งก่อน

นั้นได้มีการหารือเจรจาเกี่ยว

กับเรื่องหมากร่วมกันมากว่า  

6 เดือนจนสำาเร็จ และเดินทาง

เข้าพบ ดร.สมบัติ ชนะสิทธิ์ ที่

ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พาณิชย์ เพื่อยืนยันในการรับซื้อ

หมากจาก จ.พัทลุง

นายฟาริสกล่าวว่า หมาก

ไทยและหมาก จ.พัทลุง ได้

ทำาการตรวจสอบอย่างละเอียด

รอบคอบแล้วว่าเป็นหมากที่

มีคุณภาพดี ซึ่งทางบริษัทใน

ประเทศอินเดียจะรับซื้อไม่จำากัด

ปริมาณ เพื่อนำาไปแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อส่งออกไป

ยังตลาดกลุ่มประเทศเอเชียใต้

และตะวันออกกลาง 

ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ร า ย ใ หญ่

แปรรู ปหมากของประ เทศ

อินเดีย จำานวน 7 บริษัท จะ

เป็นผู้รับซื้อไม่จำากัดปริมาณ 

เพราะกลุ่มประเทศดังกล่าวต่าง

ใช้หมากจำานวนมากในพิธีต่างๆ 

ทั้งอินเดีย ปากีสถาน และกลุ่ม

ประเทศตะวันออกกลาง เริ่ม

ต้นจะซื้อประมาณ 40-50 ตู้

คอนเทนเนอร์ ประมาณตู้ละ 

18,000 กก. และรับซื้อทั้ง  

3 เกรดคือ เกรดเอ เกรดบี  

และเกรดซี

ส่ ว น ห ม า ก แ ห้ ง ไ ท ย

จะเจรจากับบริษัทยักษ์ ใหญ่  

7 บริษัทของประเทศอินเดีย

ให้รับซื้อทั้งหมด แต่จะต้องทำา

รายงานและรายละเอียด ข้อมูล 

หลักฐาน ฯลฯ ขึ้นมา 1 ฉบับ 

พร้อมนำาเสนอหมากไทยให้กับ 

7 บริษัทรับทราบรอบด้าน เมื่อ 

7 บริษัทรับซื้อแล้วก็จะกระจาย

ไปหลายประเทศ ทั้งในอินเดีย 

เอเชียใต้ และกลุ่มประเทศ

ตะวันออกกลาง 

ทางด้าน ดร.สมบัติ ชนะ

สิทธิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า 

สำาหรับราคาหมากแห้งทางไทย

เสนอราคาประกันไปแล้ว แต่

ขณะนี้กำาลังรอผู้ประกอบการรับ

ซื้อหมากอินเดีย แต่เดิมตั้งราคา

ประกันไว้ที่ 25 บาท/กก. สำาหรับ

หมากแห้ งที่ ค้ า งสต๊อกอยู่ ใน

ประเทศไทยประมาณ 50,000 ตัน 

ทางกลุ่มบริษัทในประเทศอินเดีย

ยืนยันว่าจะรับซื้อทั้งหมด โดยมี

มูลค่าประมาณ 25,000 ล้านบาท.

หมากพัทลุงดัง7บริษัทอินเดียรับซื้อไม่อั้น

ขอนแก่น • ตำารวจตามรวบผัว

โหดใช้มีดทำาครัวปาดคอภรรยา

หลังทั้งคู่ดื่มสุราเมา ขณะขี่ จยย.

หลบหนีการจับกุม สารภาพโดน

ท้าทายและตั้งใจฆ่าให้ตายตาม

คำาท้า

จากกรณีที่ น.ส.จิตติยา 

นิจถาวร อายุ 35 ปี อยู่บ้าน

เลขที่ 55 ม.4 บ้านหินกองใหญ่ 

ต.น้ำาพอง อ.น้ำาพอง จ.ขอนแก่น 

แจ้งความกับพนักงานสอบสวน 

สภ.น้ำาพอง ให้ติดตามจับกุม

นายวันนา ดานพงษ์ อายุ 55 ปี 

หลังก่อเหตุปาดคอนางตุ๋ม เท่

ฝ่าย อายุ 57 ปี จนได้รับบาด

เจ็บสาหัส ขณะนี้รักษาตัวอยู่

ที่ รพ.น้ำาพอง เหตุเกิดคืนวันที่  

29 พ.ค.ที่ผ่านมา ที่ทุ่งนาข้าง

วัดสีลาขันธ์ บ้านหินกองใหญ่ 

ต.น้ำาพอง อ.น้ำาพอง จ.ขอนแก่น 

และหลั ง ก่ อ เหตุ ไ ด้ ขั บขี่ ร ถ

จักรยานยนต์หลบหนี ไป ขอ

ให้ตำารวจติดตามจับกุมตัวมา

ดำาเนินคดีตามกฎหมายให้ด้วย

ความคืบหน้าในเรื่องนี้ เมื่อ

เวลา 13.30 น. วันที่ 30 พ.ค.2565 

พ.ต.ท.สามารถ พิมพ์ดีด สว.สส.

สภ.น้ำาพอง พร้อมเจ้าหน้าที่

ตำารวจ สามารถจับกุมตัวนาย

วันนาขณะขับขี่รถจักรยานยนต์  

ยามาฮ่า เมท สีน้ำาเงิน หมายเลข

ทะเบียน ล 6271 ขอนแก่น บน

รวบผัวโหดใช้มีดปาดคอเมียสาหัส

ถนนสายบ้านหินกอง บ้านด้วง 

ต.น้ำาพอง อ.น้ำาพอง จ.ขอนแก่น 

พร้อมควบคุมตัวมาสอบสวนที่ 

สภ.น้ำาพอง ก่อนคุมตัวไปชี้จุด

เกิดเหตุ

โดยนายวันนาพาเจ้ า

หน้าที่ตำารวจไปชี้จุดเกิดเหตุซึ่ง

อยู่ริมถนนข้างวัดสีลาขันธ์กับที่

นาของชาวบ้าน ห่างจากบ้าน

พักประมาณ 300 เมตร ซึ่งจุด

ดังกล่าวยังมีรอยเลือดติดอยู่ใน

พงหญ้า ส่วนอาวุธมีดที่ ใช้ก่อ

เหตุได้ โยนทิ้งใกล้ๆ กัน เป็นมีด

ทำาครัวยาวประมาณ 8 นิ้ว จึง

ตรวจยึดไว้เป็นของกลางและ

นำาตัวนายวันนาไปสอบสวนที่ 

สภ.น้ำาพอง

จากการสอบสวนนาย

วันนาให้การรับสารภาพว่า อยู่

กินกับนางตุ๋มฉันสามีภรรยามา

หลายปี ทะเลาะกันมาตลอด 

เคยตบตีทำาร้ายกัน และเคยถูก

ภรรยาใช้อาวุธมีดแทงจนได้รับ

บาดเจ็บที่แขนซ้ายมาแล้ว เคย

แยกทางกัน แต่ก็กลับมาอยู่

ด้วยกันเหมือนเดิม ก่อนปาดคอ

ภรรยา ช่วงกลางวันไปรับจ้างตัด

หญ้าด้วยกัน ได้ค่าจ้างมา 500 

บาท ภรรยาเอาไป 300 บาท 

ตนเองได้ 200 บาท เมื่อกลับถึง

บ้านภรรยาได้ไปซื้ออาหารและ

สุรา 2 ขวดมาดื่ม และภรรยา

ซึ่งดื่มสุราจนเมาเริ่มหาเรื่อง

ทะเลาะและพูดจาท้าทายให้ตน

ลงมือฆ่า โดยพูดคำาว่า “มึงแน่

จริง มึงก็ปาดคอฆ่ากูเลย” จาก

นั้นภรรยาก็ลุกเดินออกจากบ้าน 

มุ่งหน้าไปยังทุ่งนาข้างวัด และ

ตะโกนท้าทายให้ตนตามไป ตน

จึงไปหยิบเอามีดทำาครัวที่หลัง

บ้านเดินตามภรรยาไป

“เมื่อถึงริมถนนใกล้ทุ่งนา

ภรรยาก็ปรี่เข้ามาตบหน้า 1 ครั้ง 

ด้วยความโมโหจึงตบภรรยาคืน 

ทำาให้ภรรยาล้มลงข้างถนน ตน

จึงใช้เท้าเหยียบหน้าและปาด

คอทันที กะเอาให้ตายตามคำา

ท้าทาย หลังจากลงมือเสร็จแล้ว

ก็กลับไปเอารถจักรยานยนต์ที่

บ้าน ขี่ ไปนอนที่ใต้สะพานข้าม

ลำาน้ำาพอง จนถึงเช้าจึงขี่รถไป

หาญาติเพื่อขอข้าวกิน หลังกิน

ข้าวเสร็จและกำาลังขี่รถจะไป

ขอไก่จากญาติมาต้มกิน ก็มา

เจอตำารวจและถูกจับกุมตัว ขอ

สารภาพผิด และขอรับโทษตาม

กฎหมายตามที่ตนเองได้ลงมือ

ทำา ส่วนภรรยาก็ถือว่าหมด

กรรมต่อกัน และจะไม่ขอโทษ

เด็ดขาด”.

อ่านต่อหน้า 16
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

ขึ้นดีเซล

ทั้งนี้ หน้าที่เดียวของ สบน.เกี่ยวกับ

การกู้เงินของกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงคือ บรรจุ

แผนการกู้เงินใส่ในแผนบริหารหนี้สาธารณะ 

ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งได้มีการบรรจุลงไปใน

แผนเรียบร้อยแล้ว โดย ณ สิ้นปีงบประมาณ 

2565  หากทุกหน่วยงานสามารถกู้เงินได้

ตามแผน สัดส่วนหนี้สาธารณะของประเทศ

จะอยู่ที่ 61.46% ลดลงจากคาดการณ์เดิม

ที่ 62.76% เนื่องจากมีการปรับลดคาดการณ์

ตัวเลขเศรษฐกิจ (จีดีพี) ลงมา แต่ก็เป็นไปได้ที่

หนี้จะลดลงกว่าคาดการณ์ เพราะหน่วยงาน

อาจจะกู้เงินไม่ได้ตามแผน ส่วนปีงบประมาณ 

2566 คาดการณ์ว่าหนี้สาธารณะจะอยู่ที่

ระดับ 62.47% ค่อยๆ ทยอยปรับขึ้น ไม่ได้ขึ้น

แบบเร่งตัว เนื่องจากไม่มีกฎหมายกู้เงินพิเศษ

ใหญ่ๆ ออกมาแล้ว

“ยืนยันว่ารัฐบาลยังมีช่องว่างในการ

กู้เงินได้และ สบน.มีการเตรียมความพร้อม

ในเรื่องนี้เสมอ แต่การกู้เงินโดยการออก

กฎหมายพิเศษนั้น หากจะดำาเนินการถือเป็น

เรื่องที่ต้องพิจารณาในหลายมิติ ดูทั้งความ

สามารถในการชำาระหนี้ ในอนาคต และที่

สำาคัญที่สุดคือ เหตุผลและความจำาเป็นเร่ง

ด่วนว่าจะเอาเงินไปใช้ทำาอะไร โดย พ.ร.ก.กู้

เงินพิเศษนั้นจะต้องเป็นทางเลือกสุดท้ายที่

จะเลือกดำาเนินการ ต้องพิจารณาอย่างแน่ใจ

แล้วว่าเงินทุกแหล่งที่มีไม่เพียงพอแล้วจึงจะ

สามารถออกกฎหมายพิเศษได้ ขณะที่ความ

สามารถในการชำาระหนี้ของประเทศไทยใน

ช่วง 5 ปีจากนี้ยังอยู่ ในเกณฑ์ดี แต่ตาม

นโยบายของคลังก็ต้องมีการปรับโครงสร้าง

ภาษีเพื่อเพิ่มรายได้ให้ประเทศในอนาคต” 

นางแพตริเซียกล่าว

นางแพตริเซียกล่าวอีกว่า หากกองทุน

น้ำามันเชื้อเพลิงยังไม่สามารถกู้เงินได้ ก็ยังมี

ช่องทางที่กฎหมายกำาหนดให้สามารถทำาได้

คือ รัฐบาลจัดงบประมาณชดเชยโดยสำานัก

งบประมาณ ซึ่งในส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสำานัก

งบประมาณวางแผนจะชดเชยอย่างไร.

‘เดชา’ ฟ้อง

นายเดชา กิตติวิทยานันท์ อดีตทนายความ

ของนางภนิดา  ศิระยุทธโยธิน แม่ของแตงโม 

นิดา พัชรวีระพงษ์ อดีตดาราสาว เดินทาง

เข้ายื่นหนังสือถึง พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน 

ผบก.ป.เพื่อแจ้งความดำาเนินคดีกับนายมงคล

กิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ ส.ส.เต้ หัวหน้า

พรรคไทยศรีวิไลย์ ที่ข่มขู่ทำาร้ายร่างกายโดย

การจะส่งคนมากระทืบหากไม่เลิกยุ่งกับคดี

แตงโม ลักษณะเป็น ส.ส.มาเฟีย เป็นสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรแต่กลับมาข่มขู่ประชาชน 

จะต้องดำาเนินคดีให้ถึงที่สุด หลังจากนี้จะไป

ยื่นหนังสือถึงประธานชวน หลีกภัย  ให้สอบ

จริยธรรมส่งศาลรัฐธรรมนูญ ยื่น ป.ป.ช.ที่ผิด

จริยธรรมร้ายแรงรวม 3 ที่ 

“คนอย่างนี้สมควรจะเป็น ส.ส.ต่อไป

หรือไม่ พรรคนี้สมควรโดนยุบหรือไม่ ขณะ

นี้มีทนายความซึ่งเป็นผู้หญิงก็ถูกข่มขู่ ใน

ลักษณะเดียวกัน มีคลิปเสียงก็จะเข้ามาร่วม

ด้วย  นับจากที่ผมเริ่มขบวนการนี้เขาจะไม่ได้

เป็น ส.ส.อีกต่อไป  จะเอาให้หลุดจากความ

เป็น ส.ส. คนกร่างๆ ทำาตัวเป็นมาเฟียแบบนี้

ไม่สมควรเป็น ส.ส. ยืนยันไม่ยอมต้องให้หลุด

จากการเป็น ส.ส. เหมือนเป็นคนบ้าอำานาจ 

เขาคงคิดว่าเขาใหญ่เหลือเกิน อยากจะข่มขู่

ใครก็ได้” นายเดชาระบุ 

ที่รัฐสภา นายมงคลกิตติ์กล่าวว่า เป็น

แค่การหยอกล้อ การใช้คำาไม่สุภาพเพราะ

คุยกันในฐานะเพื่อน ขณะนี้พรรคไทยศรีวิ

ไลย์มารับผิดชอบคดีแล้ว การที่นายเดชาจะ

ดำาเนินคดีกับตนเองข้อหาข่มขู่นั้น การคุย

โทรศัพท์กัน 2 คน มีกฎหมายระบุชัดเจน

ว่า การเอาข้อความที่โทร.คุยกัน 2  คนไป

เปิดเผย มีความผิดฐานดักฟังโทรศัพท์ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายเกี่ยว

กับโทรเลขและโทรศัพท์  มาตรา 24 มี

โทษจำาคุก 6 เดือน ถือว่ามีความผิดแน่ถ้าเอา

ข้อความที่ โทร.คุยกันไปเผยแพร่โดยตนเอง

ไม่อนุญาต 

“และตามคำาพิพากษาศาลฎีกา การ

บันทึกเสียงไม่สามารถนำาไปดำาเนินการอะไร

ได้ เพราะได้ข้อมูลมาโดยทุจริต การที่นาย

เดชาเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะถูก

ข่มขู่นั้น ขอให้รับรองความปลอดภัย ผมก็

ไม่ได้บอกจะทำาอะไรนายเดชา แค่บอกว่าถ้า

เป็นคนอื่นผมจะไม่มาคุยกับพี่แบบนี้ ผมจะไม่

เตือนอีก” นายมงคลกิตติ์ระบุ  

วันเดียวกัน นายมงคลกิตติ์พร้อมด้วย

นางภนิดาได้มายื่นหนังสือถึงนายสมชาย 

แสวงการ ส.ว. ในฐานะประธานคณะ

กรรมาธิการ (กมธ.) สิทธิมนุษยชน สิทธิ

เสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา 

เพื่อขอรับวัตถุพยานจาก กมธ.ไปส่งให้

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม 

ดำาเนินการตรวจสอบต่อไป โดยนางภนิดา

กล่าวเพียงสั้นๆ ว่า ตนอยากให้วัตถุพยานนี้

เป็นประโยชน์ต่อคดี

ขณะที่นายสมชายกล่าวว่า ที่ผ่านมา

ที่ประชุม กมธ.ได้มีการพิจารณาเรื่องนี้เป็น

วาระด่วน ภายหลังจากที่ ได้รับพัสดุจากผู้ที่

อ้างตัวว่าเป็นผู้หวังดี โดยประสานผ่านทาง  

พญ.คุณหญิงพรทิพย์ ซึ่งได้เสนอต่อ กมธ.ว่า

จะรับพัสดุดังกล่าวไว้พิจารณาหรือไม่ โดยที่

ประชุมมีมติรับพัสดุห่อนี้ ไว้  แต่เราไม่ยืนยัน

ว่าข้างในเป็นอะไร เนื่องจากยังไม่ได้แกะห่อ

พัสดุที่ส่งมาจากสหรัฐอเมริกา ที่ระบุชื่อเป็น

ภาษาอังกฤษว่า Sukmak Kanlaya DA เป็นผู้

ส่ง ซึ่งตนเองก็ไม่รู้จักว่าคือใคร แต่มีการบอก

ว่าอาจจะเป็นชื่อของบังแจ๊กหรือไม่  

นายสมชายกล่าวต่อว่า เมื่อได้รับ

พัสดุแล้วก็ได้ทำาหนังสือถึงสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ แต่เจ้าหน้าที่ตำารวจแจ้งว่าได้สรุป

ปิดสำานวนคดีไปแล้ว และขณะนี้คดีอยู่ใน

ขั้นตอนของอัยการ กมธ.จึงทำาหนังสือส่ง

ให้อัยการ แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับมา 

ทั้งนี้เราอยากให้เปิดพัสดุดังกล่าวในที่ประชุม

ของ กมธ. โดยเชิญอัยการมาดูหรืออาจส่ง

ไปที่อัยการ แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไร และจะ

เป็นวัตถุพยานสำาคัญหรือไม่ ถ้ามีส่วนสำาคัญ

อัยการจะไปตรวจสอบต่อและ กมธ.ขอทำา

หน้าที่ต่อไป ทั้งนี้ กมธ.คงให้พัสดุดังกล่าว

แก่นางภนิดาไม่ได้ เนื่องจากพัสดุที่ส่งมาไม่

ได้ระบุชื่อของนางภนิดา และไม่รู้ว่าข้างใน

คืออะไร ซึ่งเราจะยังไม่เปิดจนกว่าอัยการจะ

ตอบเรื่องกลับมา 

ด้านนางภนิดาสอบถามนายสมชาย

ว่า จะเก็บพัสดุดังกล่าวไว้ที่ กมธ.นานแค่

ไหน นายสมชายกล่าวว่า นี่ก็เก็บไว้มานาน 

27 วันแล้ว ยังไม่ได้เปิด ซึ่งต้องรอคำาตอบ

จากอัยการก่อน เพราะ กมธ.ไม่มีหน้าที่ส่ง

ให้คนนอก นอกจากหน่วยงานราชการที่

เกี่ยวข้องเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 

พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ส.ว. 

ในฐานะ กมธ.สิทธิมนุษยชนฯ วุฒิสภา กล่าว

ว่า บังแจ๊กติดต่อมาทางตนเองเพราะต้องการ

จะส่งผ้าสีขาว ตนเองจึงบอกให้ส่งมาในนาม 

กมธ. ซึ่งผ้าดังกล่าวถูกส่งมา 4 สัปดาห์กว่า

แล้ว โดยเราวางระบบเพื่อไม่ให้มองว่าเรา

เข้าไปก้าวก่าย  และเพื่อรักษาวัตถุห่วงโซ่

พยาน จึงยังไม่เปิดกล่องที่บังแจ๊กส่งมา และ

แจ้งกับตำารวจและอัยการทันที  

“ผ้าชิ้นนี้จะจริงหรือเท็จตอบไม่ได้ แต่

ถ้าเป็นผ้าที่แตงโมใช้ แม้ว่าจะอยู่ในน้ำาแต่มี

สิ่งหนึ่งที่ทุกคนยังกังขาคือ  บาดแผลเกิดขึ้น

ก่อนตายหรือเกิดขึ้นหลังจากลงน้ำา โดยวิธี

พิสูจน์คือถ้าบาดแผลเกิดขึ้นบนเรือ เสื้อผ้า

ของผู้ตายจะเปื้อนเลือด ต่อให้ซักเท่าไหร่

หรือลงน้ำาเท่าไหร่ก็ยังเจอคราบเลือด ฉะนั้น

ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ดีเอ็นเอแต่อยู่ที่คราบเลือด 

ทั้งนี้ กมธ.ไม่สามารถส่งตรวจได้ แต่นาง

ภนิดาอยากส่งให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์” 

พญ.คุณหญิงพรทิพย์ระบุ

ขณะที่นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อธิบดี

อัยการสำานักงานคดีอาญา โฆษกสำานักงาน

อัยการสูงสุด กล่าวว่า หาก กมธ.มีหนังสือ

ขอให้อัยการไปร่วมตรวจสอบ อัยการจะ

ดูว่าพยานหลักฐานดังกล่าวมีความสำาคัญ

เกี่ยวข้องโดยตรงในประเด็นของคดีหรือไม่ 

น่าเชื่อถือมีน้ำาหนักหรือไม่ การจะนำาพยาน

หลักฐานนี้เข้ามาในสำานวน ก็ไม่ต่างจากการ

ทำาหนังสือร้องขอความเป็นธรรม เมื่ออัยการ

สนใจก็เข้าไปดู  เมื่อดูแล้วถ้าสนใจอีกก็จะ

ให้เข้ามาในสำานวนเป็นพยานหลักฐาน โดย

อัยการอาจจะสั่งให้พนักงานสอบสวนทำาการ

สอบสวนเพิ่มเติม เพราะพยานแต่ละชิ้นจะ

เข้ามาในสำานวนได้ ต้องผ่านการสอบสวน

โดยชอบของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ

เสียก่อน ดังนั้นถ้ามีหนังสือเชิญมาก็ส่งมาได้  

เคยมีเหมือนกันในคดีอื่น เมื่ออัยการดูแล้วก็

จะดูอย่างละเอียด.

กกต.รับรอง

ให้นายชัชชาติเป็นผู้ว่าฯ กทม.หรือไม่ เหตุใด

จึงใช้เวลาพิจารณานาน และจะมีผลแจ้งออก

มาเป็นทางการหรือไม่ เป็นต้น 

ขณะเดียวกัน สำานักงาน กกต.เผย

แพร่เอกสารข่าว ประกาศผลการเลือกตั้ง 

ส.ก.จำานวน 40 ราย ประกอบด้วย  เขต

พระนคร น.ส.ศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม, เขต

ดุสิต นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย, เขตหนองจอก 

นายณรงค์ รัสมี, เขตบางรัก  นายวิพุธ ศรี

วะอุไร, เขตบางเขน นายนริสสร แสงแก้ว, 

เขตบางกะปิ น.ส.นภัสสร พละระวีพงศ์, 

เขตปทุมวัน น.ส.เมธาวี ธารดำารงค์, เขต

ป้อมปราบศัตรูพ่าย น.ส.นิภาพรรณ  จึงเลิศ

ศิริ, เขตพระโขนง นายสราวุธ อนันต์ชล, เขต

มีนบุรี  นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์, เขตลาดกระบัง 

นายสุรจิตต์  พงษ์สิงห์วิทยา, เขตยานนาวา 

นายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์, เขตธนบุรี 

นายจิรเสกข์ วัฒนมงคล, เขตบางกอกใหญ่ 

นายวิรัช คงคาเขตร, เขตคลองสาน นาย

สมชาย เต็มไพบูลย์กุล, เขตตลิ่งชัน นาง

ลักขณา ภักดีนฤนาถ, เขตบางกอกน้อย นาย

นภาพล จีระกุล, เขตบางขุนเทียน นายสารัช 

ม่วงศิริ, เขตภาษีเจริญ นายกฤษฏ์  คงวุฒิ

ปัญญา, เขตราษฎร์บูรณะ นายไสว โชติกะ

สุภา, เขตบางพลัด พ.ต.อ.ภิญโญ ป้อมสถิตย์, 

เขตสาทร นายอานุภาพ ธารทอง

เขตบางซื่อ น.ส.ภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรือง

ชัย, เขตจตุจักร  นายอภิวัฒน์ ด่านศรีชาญ

ชัย, เขตประเวศ นายธนวัฒน์  เชิดชูกิจ

กุล, เขตคลองเตย นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ, 

เขตสวนหลวง น.ส.ปิยะวรรณ จระกา, เขต

จอมทอง นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร, เขต

ดอนเมือง นางกนกนุช กลิ่นสังข์, เขตราชเทวี 

นายเอกกวิน โชคประสพรวย, เขตวัฒนา นาย

สัณห์สิทธิ์ เนาถาวร, เขตบางแค นายอำานาจ 

ปานเผือก, เขตหลักสี่ นายตกานต์ สุนนทวุฒิ, 

เขตคันนายาว นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ, 

เขตสะพานสูง น.ส.มธุรส เบนท์, เขตคลอง

สามวา น.ส.นฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์, เขตบางนา 

นายฉัตรชัย หมอดี, เขตทวีวัฒนา นายยิ่งยงค์ 

จิตเพียรธรรม,  เขตทุ่งครุ นายกิตติพงศ์ รวยฟู

พันธ์ และเขตบางบอน นายณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริ

ส่วนกรณีการประกาศผลการเลือกตั้ง

ผู้ว่าฯ กทม.นั้น  สำานักงาน กกต.อยู่ระหว่าง

การตรวจสอบเบื้องต้นว่าการเลือกตั้งเป็นไป

โดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ ตามมาตรา  

17 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง

ถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และจะ

เสนอ กกต.พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้ง

ในวันที่ 31 พ.ค.นี้ต่อไป

ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสา

ชิงช้า) ข้าราชการ และบุคลากร กทม.ได้จัด

เตรียมสถานที่พร้อมต้อนรับผู้ว่าฯ กทม.คน

ใหม่กันแล้ว โดยบริเวณหน้าห้องทำางานของผู้

ว่าฯ กทม. มีการติดป้ายชื่อ “นายชัชชาติ สิทธิ

พันธุ์” ทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพ 

มหานคร เปิดเผยว่า  ขณะนี้ กทม.ได้เตรียม

ห้องทำางานสำาหรับผู้ว่าฯ กทม.ไว้แล้ว ซึ่งรอ

เพียงลงนามในเอกสารมอบภารกิจอำานาจ

หน้าที่ ซึ่งตามหลักการหากได้รับการรับรอง

จาก กกต.แล้ว ก็จะต้องเข้ามาในวันรุ่งขึ้นเลย 

โดยหนังสือมอบงานได้ทำาไว้เรียบร้อยแล้ว 

ทั้งนี้ สำานักงานประชาสัมพันธ์ กทม.

ได้แจ้งสื่อมวลชนในการเตรียมพร้อมต้อนรับ

ผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ แต่ยังไม่ระบุวันที่ชัดเจน 

โดยแจ้งเพียงเวลา สถานที่ และขั้นตอนการ

ต้อนรับเท่านั้น พร้อมกำาหนดการทั้งหมด 

ส่วนกำาหนดวันที่แน่นอนจะขอยืนยันอีกครั้ง 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประกาศรับรองการเลือกตั้ง

จาก กกต.

ด้านนายชัชชาติกล่าวว่า เรื่อง กกต.

ต้องให้เกียรติท่าน  ไม่ต้องรีบหรอก ปล่อยให้

ท่านทำาหน้าที่เต็มที่ อย่าไปกดดันท่าน เพราะ

จะได้มีเวลาลงพื้นที่หาข้อมูลไปเรื่อยๆ เรา

สบาย ๆ ไม่ได้กดดันอะไร สองเรื่องที่มีการ

ร้องเรียนไม่มีอะไร และได้ชี้แจงไปหมดแล้ว 

แล้วแต่ กกต.พิจารณา และถ้า กกต. รับรอง

ผลแล้ว พร้อมจะทำาหน้าที่ นโยบายพร้อม

แล้ว ข้าราชการก็พร้อมแล้ว

ที่ทำาเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีร

กูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข 

ในฐานะกำากับกระทรวงคมนาคม กล่าวถึง

กรณีนายชัชชาติระบุอย่ามอบการพิจารณา

ปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวให้ กทม.ว่า รัฐบาล

โดยกระทรวงคมนาคมได้ ให้ความเห็นออก

มาอย่างชัดเจนแล้ว ไม่ได้เป็นเรื่องเกมการ

เมืองใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเรื่องความถูกต้องในการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต่อ

สัญญาอะไรก็แล้วแต่ และคิดว่าไม่มีใครโยน

ปัญหานี้ให้นายชัชชาติ และควรให้เวลาท่าน

ทำาการศึกษาที่มาที่ ไปของเรื่องนี้ก่อนเพราะ

ว่ายังไม่ได้รับการรับรอง

“ถือเป็นเรื่องที่นายชัชชาติจะได้ศึกษา 

เพราะกระทรวงคมนาคมส่งคำาถามไปหลาย

ครั้งแล้ว ที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.

คมนาคม เคยถาม ก.แต่ได้คำาตอบ ฮ.กลับ

มา ซึ่งนายชัชชาติจะได้เข้าไปดูว่า ก.คือ

อะไร ฮ.คืออะไร และอะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง 

ซึ่งถือว่าเรื่องตรงนี้นายชัชชาติคงไม่มีความ

ลำาบากยากเย็น เพราะท่านมีฉันทานุมัติ

จากประชาชน 1.3  ล้านเสียง ก็ต้องคิดถึง

ประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง กระทรวง

คมนาคมยึดตามหลักกฎหมายทุกประการ” 

นายอนุทินกล่าว

เมื่อถามว่า แนวทางแก้ปัญหารถไฟฟ้า

สีเขียวของนายชัชชาติสอดคล้องกับพรรค

ภูมิใจไทยหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า อะไรที่

เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและถูกกฎหมาย 

สอดรับกับทุกฝ่าย ซึ่งพวกตนทำางานเร็วและ

ตรงไปตรงมา ยึดถือประโยชน์ประชาชนและ

บ้านเมืองเป็นหลัก

ขณะที่นายศักดิ์สยามปฏิเสธที่จะกล่าว

ถึงเรื่องการแก้ปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวกับ 

กทม. โดยระบุเพียงสั้นๆ ว่า  ขอให้นายชัช

ชาติรับตำาแหน่งก่อน

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย 

กล่าวว่า คงต้องรอให้นายชัชชาติรับตำาแหน่ง

อย่างเป็นทางการก่อน ส่วนจะต้องมีการ

พิจารณาใหม่หรือไม่คงต้องแล้วแต่ กทม.  

ซึ่ง กทม.มีข้อมูลทั้งหมดอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับ

ฝ่ายบริหารว่าจะเคาะอย่างไร ซึ่งข้อมูลที่เป็น

เอกสารไม่สามารถเข้าไปแก้ไขอะไรได้ ส่วน

หน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยจะใช้ดุลพินิจ

ตรวจสอบความถูกต้อง หาก กทม.จะเอา

แนวทางไหน เราก็จะดูว่าถูกกฎหมายหรือ

ไม่ เพราะกระทรวงมหาดไทยต้องรับผิดชอบ

ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะไม่เสนอสิ่งผิด

กฎหมายเข้า ครม.

ก.แรงงาน-สสส. ประชุมเดินหนาขับเคล� อน  “Happy Work-

place” ปลุกปนกลุม จป. นํารองเจาะพ้ืนท่ีศักยภาพทางเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง เปนผูนําความปลอดภัย-ลดอุบัติเหตุ-

ลดโรคในสถานประกอบการ ควบคูพัฒนาชุดความรู การจัดการ

ความเส่ียงแบบองครวม-การสรางเสริมสุขภาพ 10 Packages มุง

ขยายผลองคกรสุขภาวะจาก 200 แหง เปน 600 แหงท่ัวประเทศ 

ภายในป 65

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน รวม

กับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคี

เครือขาย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนา จป. เพ� อเปน

ผูนําการขับเคล� อนองคกรสุขภาวะ” รุนท่ี 2 ภายใต โครงการพัฒนา

ศักยภาพและบทบาทหนาท่ีเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน

ดานสุขภาวะองคกร เพ� อเปนผูนําการขับเคล� อนองคกรสุขภาวะเม� อ                                                                                        

วันท่ี 19 พ.ค.2565 ท่ีโรงแรมโนโวเทล มารีน�า ศรีราชา แอนด 

เกาะสีชัง จ.ชลบุรี มีเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานพ้ืนท่ี 

จ.ชลบุรีและระยอง เขารวมอบรม 100 คน

นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวง

แรงงาน ในฐานะประธานเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนา

ศักยภาพ จป. เพ� อเปนผูนําการขับเคล� อนองคกรสุขภาวะ” ตาม

โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทหนาท่ีเจาหนาท่ีความปลอดภัย

ในการทํางานดานสุขภาวะองคกร เพ� อเปนผูนําการขับเคล� อนองคกร

สุขภาวะ กลาววา กระทรวงแรงงานมีหนาท่ีกํากับดูแลใหสถาน

ประกอบการมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานตามกฎหมาย 

เปนบุคคลสําคัญในองคกรซ่ึงถายทอดความรู ความเขาใจสูผูปฏิบัติ

งานในทุกระดับเพ� อทําใหเกิดความปลอดภัย ไม

เส่ียงเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน กอง

ความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครอง

แรงงาน กระทรวงแรงงาน จึงรวมกับ สสส. ริเร่ิม

โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทหนาท่ีเจา

หนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานดานสุขภาวะ

องคกร เพ� อเปนผูนําการขับเคล� อนองคกรสุขภาวะ 

(Happy Workplace) มุงพัฒนาเจาหนาท่ีความ

ปลอดภัยในการทํางานใหมีทักษะท่ีจําเปนในการ

ขับเคล� อนองคกรสุขภาวะใหมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล ขณะน้ีโครงการไดนํารองในสถาน

ประกอบการแลว 200 แหง พรอมขยายผลไปสู 600 

แหงท่ัวประเทศ ภายในเดือน ธ.ค.2565

“การกําหนดนโยบาย Safety Thailand 

ขับเคล� อนงานดวยการบังคับใชกฎหมายอยาง

เครงครัด สนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนาเครือ

ขายความปลอดภัยในการทํางานใหเขมแข็งและ

มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน สรางการรับรูและจิตสํานึก

ใหเกิดข้ึนทุกภาคสวน มุงหวังใหสถิติอุบัติเหตุจาก

การทํางานลดลงอยางตอเน� อง ความปลอดภัยในการ

ทํางานจะสําเร็จไดตองรวมมือ พัฒนาบริหารจัดการ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดลอมในการ

ทํางานอยางเปนระบบจากทุกภาคสวน การรูเทาทัน

ถึงอันตรายท่ีมาควบคูกับพัฒนาการทางเทคโนโลยี

ตางๆ” 

จากการระบาดของโควิด-19 เจาหนาท่ีความปลอดภัยใน

การทํางานมีบทบาทสําคัญในการประสานงานหน�วยงานภาค

สาธารณสุข ดําเนินมาตรการควบคุม ปองกันการแพรระบาดใน

สถานประกอบการ มาตรการ Bubble and Seal และ Factory Sand 

Box ทําใหควบคุมการแพรระบาดในสถาน

ประกอบการควบคูกับกระบวนการผลิต

นายพงษศักด์ิ ธงรัตนะ ผูอํานวยการ

สํานักสนับสนุนสุขภาวะองคกร สสส. กลาว

วา สสส. มุงพัฒนาสุขภาวะ “คนทํางานใน

องคกร” บุคคลสําคัญและเปนกําลังหลักของ

ครอบครัว องคกร ชุมชน และสังคม โดย

เฉพาะกลุมเจาหนาท่ีความปลอดภัย กลุม

ท่ีเปนกลไกสําคัญในการขยายผล ถายทอด 

และติดตามประเมินผลการขับเคล� อนงาน

สรางเสริมสุขภาวะในสถานประกอบการ 

สสส. ไดรวมกับกระทรวงแรงงาน 

พัฒนาชุดความรูในการสรางเสริม 

สุขภาพ ภายใตแนวคิดสุขภาวะ

องครวมของวัยทํางาน อาทิ คูมือ

ข้ันตอนการดําเนินการโครงการ

สรางเสริมสุขภาพในสถานประกอบ

กิจการ แนวคิดหลักการประเมินและ

จัดการความเส่ียงแบบองครวม วิธีการ                                                     

จัดทําแผนการบริหารจัดการความเส่ียง                

หลักการและกลวิธีการสรางเสริมสุขภาพ 

ชุดความรูสุขภาพ 10 Packages และ

มาตรการ COVID Free Setting 

ในสถานประกอบกิจการ รวมถึง

คูมือการสงเสริมสุขภาวะในองคกร 

ผูสนใจขอมูลติดตามไดท่ีเว็บไซต 

www.happy8workplace.com

การจัดทําหลักสูตรใหเจาหนาท่ี                                                            

เพ� อความปลอดภัยในการปองกันอุบัติเหตุ 

ต้ังแตการดูแลตัวเอง สังคมรอบขาง โควิด

สรางความเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ การฉีดวัคซีน

เปนการเรียนรูเพ� อท่ีจะไปตอ การสรางความ

สุขเพ� อมองเห็นองครวมและสังคมของคนรอบ

ขาง การสรางความสมดุล 4 มิติ การควบคุม

เร� องการสูบบุหร่ีและด� มเหลา เรามีอัตราความ

ตายจากโรค NCDs มากถึง 70% รวมถึงปญหา

สุขภาพจิต และจะตองชวยสรางความเปนอยูท่ี

ดีใหกับลูกจางในสถานประกอบการดวย 

นายนิยม สองแกว อธิบดีกรมสวัสดิการ

และคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

กลาววา โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาท

หนาที่เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานดานสุขภาวะองคกร 

เพ� อเปนผูนําการขับเคล� อนองคกรสุขภาวะ มุงพัฒนาเจาหนาที่

ความปลอดภัยในการทํางานใหมีทักษะที่จําเปนในการเปนผูนําการ

สรางเสริมสุขภาวะองคกร ที่มีความรู ความเขาใจ สามารถประเมิน

ความเสี่ยงดานสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมของลูกจางในสถาน

ประกอบการ รวมทั้งใหคําแนะนําในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ เพ� อใหลูกจางมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองและปลอดภัย

ในการทํางาน.

ขับเคล� อน Happy Workplace 

บริษัทปลอดภัย 600 แหง ทั่วไทย ป 65

พงษศักด์ิ ธงรัตนะ

จังหวัดชลบุรีไดรับการวางแผนใหเปนเมืองนวัตกรรม 

เปนเมืองหลักทางดานอุตสาหกรรม และการคาขายของภาค

ตะวันออก กําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดใหเปนเมือง

นวัตกรรมเศรษฐกิจช้ันนําของอาเซียน มีทาเรือแหลมฉบังเปน

ทาเรือพาณิชยสําคัญของไทย มีโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย 

โรงกล่ันนํ้ามัน โรงงานประกอบรถยนต โรงงานนํ้าตาลทราย 

โรงงานมันสําปะหลังอัดเสนและอัด

เม็ด โรงงานผลิตช้ินสวน

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

ชลบุรีมีสถานประกอบ

การ 1.6 หม่ืนแห่ง 

ลูกจาง 7.6 แสนคน 

เปนแหลงศูนยรวม

อุตสาหกรรมนํารายได

เขาประเทศไทยจํานวน

มาก ความสําเร็จจากการ

ขับเคล� อนผูใชแรงงานพัฒนา

อุตสาหกรรมสงผลใหจังหวัดชลบุรีเปนเมืองอุตสาหกรรมน�า

อยู ความม่ันคงของประเทศ

ขณะเดียวกัน ชลบุรีมีแหลงทองเท่ียว กิจกรรมหลาก

หลายทางธรรมชาติ วัดวาอารามเกาแก ชุมชนน�าสัมผัส งาน

หัตถกรรมประณีต สถานบันเทิงทันสมัย กิจกรรมผจญภัย

หลายรูปแบบเปนท่ีดึงดูดนักลงทุน มีประชากร 1.3 ลานคน มี

ประชากรแฝงเขามาทํางาน เมืองชลบุรีมีงานเทศกาลงานบุญ

กลางบาน งานเคร� องจักสานพนัสนิคม งานประเพณีวันไหล 

งานประเพณีกองขาวศรีราชา งานประเพณีว่ิงควาย งานแห

พระพุทธสิหิงค งานกาชาดชลบุรี แสดงใหเห็นถึงเอกลักษณ

ความโดดเดน 

สุรชัย ชัยตระกูลทอง

นายนิติ วิวัฒนวานิช

รองผูวาราชการจังหวัดชลบุรี


